
ปตตานี • ชายแดนใตเดือด! กําลังผสมใช

เวลา 21 ชั่วโมงวิสามัญฯ 2 โจรใตคาบาน

เชาที่บาโงระนะ หลังใหผูนําศาสนาและผู 

นําทองถิ่นชวยเจรจาแตไรผล พบเอ็ม 16 

จํานวน 1 กระบอก เปนอาวุธปนที่ถูกปลน

มาจากคายปเหล็งเม� อป 2547 

เม� อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 มกรา                                

คม 2565 พล.ต.ต.ปยะวัฒน เฉลิมศรี                               

รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.เฉลิมพร ขําเขียว 

ผบ.ฉก.นราธิวาส ไดรวมอํานวยการและส่ัง                                              

การให พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผบ.กกล.

ทพ.จชต., พ.ต.อ.อดุลย แยนา รอง ผบก.ภ. 

จว.นราธิวาส และ พ.อ.ทวีรตน เบญจาทิ

กุล ผบ.ฉก.ทพ.45 รวมกันใชกลยุทธและ

มาตรการจากเบาไปหาหนัก ดวยการใชผูนํา

ศาสนาและผูนําทองถิ่น ในการเจรจากับ

สมาชิกกองกําลังติดอาวุธกลุมนายอับดุลฮา

กัม อาแว และพวกจํานวนประมาณ 3 คน 

ที่หลบซอนตัวอยูในบานเชาไมทราบเลขที่ 

ซึ่งตั้งอยูบานบาโงระนะ ม.5 ต.มะรือโบตก 

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ซึ่งไดเปดฉากปะทะกับเจาหนาที่เปน

เวลารวมกวา 19 ชม.ที่ผานมา จน อส.ทพ.

ธวัชชัย ทินกร เจาหนาที่ทหารพรานที่ 45 

ไดรับบาดเจ็บ 1 นาย และมีคนรายเสียชีวิต 

1 คน โดยเจาหนาที่ใหบิดาและมารดาของ

กลุมคนรายมาทําการเจรจาแลวครั้งหนึ่งใน

ชวงเย็นวานที่ผานมา แตไรผล 

เจาหนาที่ ได ใหผูนําศาสนาและผูนํา

ทองถ่ินมาทําการเจรจาอีกคร้ัง แตไมมีว่ีแวว

วาคนรายจะออกมามอบตัวแตโดยดี  และ

คนรายยังคงใชอาวุธปนยิงใสเจาหนาที่เปน

ชวงๆ แตเจาหนาที่ยังคงใชกลยุทธในการ

เจรจา สวนกําลังพลที่รวมสนธิกําลังกัน

กรุงเทพฯ • ผอ.กกต.กทม.เผยรูผลเลือก

ตั้งซอมหลักสี่อยางไมเปนทางการ 4 ทุม

วันอาทิตย ขณะเดียวกัน กกต.และตํารวจ 

เฝาระวังจับตาการพนันผลเลือกตั้ง เพราะ

เปนการชี้นําการลงคะแนน เพ� อไทยหลอน! 

กลัวถูกโกง ผุดแคมเปญ “โกงไมได เพ� อไทย

นับเอง” สงคนเฝาทุกหน�วย นับคะแนนเอง

แบบเรียลไทม

เม� อวันที่  29 มกราคม 2565 นาย

สําราญ ตันพานิช ผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพ 

มหานคร (กกต.กทม.)  จัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแกกรรมการ

ประจําหน�วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่สํานักงาน

เขตหลักสี่ และแสดงความพรอมจัดเลือก

ต้ังเกือบ 100% กอนท่ีวันพรุงน้ีจะสงหีบบัตร

เลือกตั้งในขั้นสุดทาย

นายสําราญ กลาววา  วันนี้จะเนนย้ํา

กับ กปน. เพ� อปองกันความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้น โดยเฉพาะเปนขอกังวลจากนาย

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เร� อง

กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งเผอเรอในการถายภาพ

บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนแล้วจะทํา                                                    

ใหการเลือกตั้งนั้นไมเปนความลับตามกฎ                                                  

หมายกําหนด หรือกรณีหยิบบัตร

             
|

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

อิสรภาพแหงความคิด

ใตปะทะเดือด

วิสามัญ‘2ศพ’

ใชปนปลนป47

เสนทางการเมือง

‘สรางอนาคตไทย’

ไมซายสุดข้ัว ไมขวาสุดโตง

จะเดินแบบไหน

ในยุคการเมือง 2 ขั้ว

จุดไฟในนาคร

ภาคอวสาน

13หนา...

2หนา...

อานตอหนา 14

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9209 วันอาทิตยที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2565  แรม 13 ค่ํา  เดือน 2  ปฉลู

16หนา...

‘หมอยง’แยงโรคประจําถิ่น

‘Fire D’

ทางออกจัดการไฟ

แกฝุน PM 2.5

นายกฯพอใจศก.โงหัว

ฝมือรัฐบาลรอบคอบ

ฝายคานปนเกมเขยาบัลลังกอํานาจ‘ประยุทธ’

บรรยากาศตลาด

เกาเยาวราช

คึกคัก มีชาวไทย                     

เชื้อสายจีนเดิน

ทางเขามาจับ

จายซื้อของไป

ประกอบพิธีเซน

ไหวเทพเจาและ

บรรพบุรุษ เน� อง

ในวันตรุษจีน

ทําเนียบรัฐบาล • โฆษกรัฐบาลเผยยุทธ 

ศาสตรเศรษฐกิจไทยเดินมาถูกทาง “นายกฯ” 

พอใจประมาณการภาพรวมป 64 ขยายตัว

รอยละ 1.2 ขณะที่ป 65 คาดขยายตัวรอย

ละ 4.0 เปนผลมาจากการดําเนินนโยบาย

ทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของรัฐบาล 

ที่เปนไปอยางรอบคอบ รัดกุม เศรษฐกิจโต

ตอเน� อง

เม� อวันที่ 29 มกราคม 2565 นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม พอใจภาพรวม

ทําเนียบรัฐบาล • “หมอยง” เผยโควิดไมมี

โอกาสที่จะเปน “โรคประจําถิ่น” เพราะ

ยังคงระบาดทั่วโลก และเปนไปไมไดที่จะ

ระบาดอยูเฉพาะถิ่น แตปลัด สธ.ยันมีการ

ประกาศหลักเกณฑเพ� อเปนแนวทางในการ

วางแผนดําเนินการให โควิดเปนโรคประจํา

ถิ่น แตยังไมไดประกาศในตอนนี้

เม� อวันที่ 29 มกราคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,618 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 8,329 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 8,298 ราย, 

มาจากการคนหาเชิงรุก 31 ราย, มาจาก

เรือนจํา 73 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 216 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,358 

ราย อยูระหวางรักษา 83,939 ราย อาการ

หนัก 548 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 106 

ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย ทําใหขณะ

นี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 2,424,090 ราย มียอดหายปวยสะ 

สมตั้งแตป 2563 จํานวน 2,318,006 ราย 

มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

22,145 ราย ยอดการฉีดวัคซีนวันที่ 28 ม.ค. 

เพิ่มขึ้น 489,773 โดส ยอดสะสมตั้งแตวันที่ 

28 ก.พ.64 จํานวน 114,577,194 โดส ขณะ

ที่สถานการณ โลก

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

2หนา...

ผลการเลือกตั้งหลักสี่-จตุจักร ที่จะ

เปนตัวสะทอน ปรากฏการณ

การเมือง กระแสความนิยมพลัง

ประชารัฐ-ประยุทธ ไดเปน

อยางดี การเมืองระหวางประเทศ 

สดใส โชติชวง แตการเมือง

ในประเทศ ที่วากันดวย 

จํานวนมือ-พวกพอง 

ในการรักษาบัลลังก

โกงหลอน‘พท.’ขอนับคะแนนเอง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นพ.ชลน�าน  ศรีแกว

จากซาอุฯถึงหลักส่ี
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2 ในประเทศ

4

(1)

าษิตของคุณพี่ญี่ปุน ยุนป นั้น...เขาวาเอา

ไวประมาณวา “It is by consuming it self 

that candle provides light for other.” หรือ 

“เทียนไขใหแสงสวางแกผูอ� น...ดวยการเผาไหมตัวของ

มันเอง” ซึ่งก็ออกจะเปนอะไรที่เก ที่เท ที่น�าคิด สะกิด

ใจ มิใชนอย โดยเฉพาะสําหรับผูที่เผาอะไรตอมิอะไร 

จนแทบไมมีอะไรเหลือจะใหเผาอีกตอไปแลว หรือผู

ชักจะแก ชักจะชรา จนเหลือแตตองรอใหใครตอใคร

มาชวยเผา ในชวงเวลาขึ้นเมรุ อยางอันตัวขาพเจาเอง 

เปนตน...

(2)

แตที่เผาไป-เผามา...ตลอดชวงชีวิตของตัวเองนั้น 

ก็ยังไมถึงกับแน�ใจวาจะกอใหเกิด แสงสวาง อันเปนสิ่งที่

มีคุณประโยชนมากมายมหาศาลสําหรับผูอ� น หรือผูที่ไม

อยากตกอยูในความมืด จนตองจุดโปะ จุดตะเกียง จุด

เทียนไขในชวงเวลาค่ําคืน และทําใหคุณพี่ญี่ปุน ยุนป 

ทานเลยหยิบเอากิจกรรมทํานองนี้มาใชเปนตัวอยาง มา

ดัดแปลงเปนวาทะ เปนภาษิต ที่กอใหเกิดขอคิด สะกิด

ใจ เกิดอุทาหรณสอนใจมิใชนอย เพราะบางครั้ง บาง

ครา สิ่งที่เกิดการจุด การเผา มันอาจไมไดเกี่ยวกับความ

มืด-ความสวางใดๆ เอาเลยแมแตนอย แตอาจหนักไป

ทางกะจะเผาบาน เผาเมือง กะใหแตละสิ่งแตละอยาง

มอดไหม พังพินาศ ฉิบหาย ใหสิ้นเร� อง สิ้นราว ใหรูแลว 

รูแรด ไปซะที...

(3)

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหยังไมถึงกับมั่นใจซักเทาไหร 

วาเอาไป-เอามา โดยตัวเราเองนั้น สามารถเอาไปเปรียบ

กับ เทียนไข กับ โคมทองอันวาววาม หรืออาจตองนํา

ไปเปรียบกับ นักวางเพลิง กันแน�!!! เพราะภายใตความ

สวางโร สวางจาใดๆ ก็ตาม มันก็อาจนํามาซึ่งความ

มอดไหม เผาไหม หรือความพังพินาศ ฉิบหายตางๆ 

นานา ตามมาดวยอยางมิอาจปฏิเสธ ดวยเหตุนี้...การ

เปน เทียนไข หรือเปน นักวางเพลิง ก็คงหนีไมพนตอง

ขึ้นอยูกับผูที่คิดจะนําเอาสิ่งเหลานี้ ไปใชใหเกิดประโยชน

สําหรับตัวเองนั่นแหละวา อยากจะนําไปใชในทางใด 

ในทาง ฉิบหาย หรือในทาง สรางสรรค ยอมขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของแตละราย หรือขึ้นอยูกับ ผู ใช ไมไดขึ้น

อยูกับ ผูเผา ลวนๆ แตเพียงเทานั้น...

(4)

แตภายใตการเผาผลาญตัวเองมาเกือบตลอดทั้ง

ชีวิต หรือมาจนจวบยามแก ยามชรา ชนิดแทบไมเหลือ

อะไรใหเผาอีกตอไปแลว ถาหากจะพูดถึงวัตถุประสงค

และความตองการของตัวเองเปนหลัก ก็คงอยากใหทุก

สิ่งทุกอยางมันออกไปทาง แสงสวาง อยากใหมันเปน 

ประโยชน กับผูอ� นนั่นแหละเปนสําคัญ เพราะจะดวย

ความแก ความชรา หรือดวยความอะไรก็แลวแต มัน

อาจเปนตัวชวยฉุด ชวยรั้ง อารมณ-ความรูสึกประเภท

อยากจะเห็นความพังพินาศ ฉิบหาย ของผูอ� นลงไปได

เยอะ หรือแทบไมเหลือติดปลายนวมเอาไวเลยก็วาได 

ความพยายามที่จะ จุดไฟในนาคร ขึ้นมาในแตละครั้ง 

แตละครา จึงหวังๆ ที่จะใหกลายเปนตัวขับไลความมืด 

เปนตัวนํามาซึ่งความสวาง มากกวาที่จะคิด เผาบาน-

เผาเมือง เหมือนบรรดาพวกเด็กแวน เด็กเวร ทั้งหลาย...

(5)

แตกระนั้นก็ตาม...ไมวาคิดจะเผาในแบบไหนตอ

แบบไหน ก็คงหนีไมพนตองเริ่มตนดวยการเผาผลาญ 

หรือเผาไหมตัวเองกันกอนนั่นแหละเปนหลัก และเทาที่

เผามา-เผาไปเกือบจะคอนชีวิต หรือเกือบแทบไมเหลือ

อะไรใหเผากันตอไปอีกแลว ไมวาจะเปนไสเทียน น้ําตา

เทียน แทบไมเหลือเปนเชื้อ หรือเปนพลังงานใดๆ ได

อีกตอไป แตคงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดอีกนั่น

แหละวา มันแทบไมไดชวยใหเกิดการขับไล บรรดาปวง 

ความมืด ที่ยังคงปกคลุม แผซาน ไปทั่วทั้งบาน ทั้งเมือง

โดยสวนใหญ ไดอยางเทาที่ควรจะเปนเอาเลยแมแต

นอย และนั่นเอง...ที่อาจทําใหใครตอใคร ผูที่ยังมีอารมณ

ความรูสึกแบบบรรดาพวก วัยรุนใจรอน ทั้งหลาย ยังคง

หนีไมพนที่คิดจะ เผาบาน-เผาเมือง กันอีกตอไป...

(6)

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําให เทียนไข ที่กําลังใกลหมด

แสง หมดความสวางอีกไมใกล-ไมไกล เลยหนีไมพน

ตอง หลั่งน้ําตาเทียน ออกมาแบบพลั่กๆๆ โดยเฉพาะ

เม� อนึกถึงภาพ นึกถึงจินตนาการ ที่ ไฟนรกสุดขอบฟา 

สวางโรขึ้นมา ณ เม� อไหร ตอนไหน ไดทุกเม� อ ความ

พยายามที่จะหาทางทําให ไฟ ดวงใดก็แลวแต หรือ

ที่จะถูกจุดขึ้นมาโดยฝายใดๆ ก็ตามที เปนไปในทาง

สรางสรรค หรือในทางที่มุงไปสูการขับไลความมืด ไม

วาจะอยูในซอกมุมใดๆ หรืออยูภายในหัวจิต-หัวใจของ

ผูคน อันเปนตัวกอใหเกิดความโกรธ เกลียด เคียดแคน 

อาฆาตพยาบาท ริษยาและชิงชัง มากกวาที่จะเปนไปใน

ทางทําลาย ในทางที่คิดจะสรางความพังพินาศ ฉิบหาย 

ใหกับใครตอใครก็แลวแต จึงอาจถือเปนความพยายาม 

เผาไหมตัวเอง เปนครั้งสุดทาย โดยจะสําเร็จ-ไมสําเร็จ 

สุดทาย...ก็คงขึ้นอยูกับ ผู ใช และขึ้นอยูกับ เง� อนไข-เหตุ

ปจจัย ตางๆ นั่นแหละเปนสําคัญ...

จุดไฟในนาครภาคอวสาน

ภ

ปนเหตุการณประวัติศาสตร ตองบันทึกเอาไว การ

เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอยางเปนทางการ

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ระหวางวันที่ 25-26 มกราคม ตามคําเชิญของ เจา

ชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราช

กุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ณ กรุงริยาด ทันที

ที่เดินทางถึง นายกรัฐมนตรีของไทยไดรับการตอนรับอยางเปน

ทางการ กอนเขาเฝาฯ หารือขอราชการกับเจาชายมุฮัมมัด บิน ซัล

มาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม แหงซาอุดีอาระเบีย ณ สํานักพระราชวัง

ซาอุดีอาระเบีย พระราชวังอัล ยะมามะฮ 

ผลจากการเยือนครั้งนี้  

-ฟนความสัมพันธและรวมมือในมิติการเมือง ความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และสังคม เฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทย 

และวิสัยทัศนซาอุดีอาระเบีย ค.ศ.2030 ผลักดันใหเปนรูปธรรม 

-ผลักดันการอนุญาตใหแรงงานไทยกลับเขามาทํางานในซา

อุฯ 

-การคาและการลงทุนจะสามารถเสริมสรางบทบาทไทยใน

ฐานะครัวโลก สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของซาอุฯ และใน

ฐานะศูนยกลางทางการแพทยและการทองเที่ยวของไทย คาดวา

จะมีนักทองเที่ยวจากซาอุฯ เริ่มเดินทางเขามาเพิ่มขึ้น สรางรายได

ใหไทยไมต่ํากวาปละ 5 พันลานบาท  

-สายการบินซาอุดี อาราเบียน แอรไลนส หรือ Saudi 

Arabian Airlines ประกาศเปดเที่ยวบินตรงจากซาอุฯ-ไทย เริ่มตน

เดือน พ.ค.2565 

เปนแคเพียงสวนหนึ่งจากการฟนสัมพันธทั้ง 2 ประเทศ

เทานั้น ที่มีแตเร� องดีๆ เกิดขึ้นใหประเทศไทย คนไทย จะมีแค

เพียงคนสวนนอย กองแชงนอกสนาม ยังคงหาเร� อง ยังคอยปลุก

ปน ขัดขวางผลประโยชนประเทศชาติ จับผิด พล.อ.ประยุทธ ตั้ง

แตเนคไทที่สวมใส พรมที่ปูตอนรับ บุคคลที่มาตอนรับ สถานที่ที่

ตอนรับ 

ไมมองในภาพรวม ผลแหงการรวมมือกันทั้งสองประเทศใน

ครั้งนี้จะสงผลบวกอยางมหาศาลในหลายๆ ดาน ซึ่งคนที่ไดรับผล

ประโยชนก็ไมใชใครที่ไหน คือประเทศชาติและประชาชนทั้งสอง

ประเทศนั่นเอง 

แมขาวดี ไทย-ซาอุดีอาระเบีย สรางความสัมพันธอันดี หัน

มามองสถานการณการเมืองในประเทศ ไตรมาสแรกของป 2565 

จะตองเผชิญมรสุมการเมืองอยางนอย 2-3 เร� อง 

พรรครวมฝายคาน พรรคเพ� อไทย พรรคกาวไกล พรรคเพ� อ

ชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังปวงชนไทย 

พรรคไทยศรีวิไลย เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลแบบไมลงมติ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ที่น�าจะมีการอภิปรายในสัปดาหที่ 3 

หรือ 4 ของเดือนกุมภาพันธ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค

เพ� อไทย ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร จะอภิปราย

รัฐบาลประยุทธ 4 ประเด็น  

1.เร� องวิกฤตเศรษฐกิจ ขาวของแพงทั้งแผนดิน คาแรง

ถูก 2.เร� องโรคระบาดโควิดที่ระบาดในคน และโรคอหิวาตแอฟริกา

ในสุกร 3.วิกฤตทางดานการเมือง ในยุคการเมืองใชเงินเปน

หลัก Money Politic 4.ความลมเหลวในการบริหารราชการแผนดิน 

กอใหเกิดปญหายาเสพติด การทุจริตคอรรัปชัน ภาวะฝุนพิษ PM 

2.5 การคา การลงทุน และปญหาเหมืองทองอัคราฯ  

การอภิปรายในครั้งนี้เปนเวทีลับฝปากของฝายคาน วอรม

เคร� อง หลังจากอภิปรายไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะในสมัยประชุมนี้ย� นอภิปรายไดเพียงแคการ

อภิปรายไมไววางใจแบบไมลงมติ เปนเพียงเวทีที่เปดชองใหฝาย

คานที่อึดอัดกับการทํางานของรัฐบาลประยุทธไดมีรูระบาย แต

โฟกัสทางการเมือง เสถียรภาพความมั่นคงของฝายพลังประชารัฐ                                                                          

ที่สนับสนุนรัฐบาลประยุทธเปนประเด็นสําคัญ นับแตกลุม   

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรค พรอม ส.ส.ใกลชิด 20 

คน ถูกขับออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไป ทําใหน�าจับตาดู

วา 21 เสียงจะเขยาบัลลังกรัฐนาวาประยุทธไดมากนอยขนาดไหน 

ผลจากความขัดแยงในอดีตอยางรุนแรงระหวาง 

พล.อ.ประยุทธ กับ ร.อ.ธรรมนัส ถึงขนาดเคยจะโคนอํานาจกลาง

สภา ปมการแตงตั้งรัฐมนตรี ปญหาการโยกยายนายตํารวจ บิ๊ก

ขาราชการ ที่ทําใหทั้งสองฝายขัดแยงกันอยางรุนแรง “ผี ไมเผา 

เงาไมเหยียบ”   

21 เสียงจะบวกแตมใหกับฝายคาน หรือยังคงหนุนรัฐบาล

ตอ ยังเปนเร� องที่ตองน�าติดตาม แตจากสัญญาณที่ผานมา การ

ทํางานในสภา ทันทีที่ประชุมสภามา เริ่มเห็นอาการงอนแงนอยู

หลายครั้ง ฝายคานอยูเปนองคประชุมใหฝายรัฐบาลเพ� อใหการ

ประชุมเดินหนาไปได พรรคฝายรัฐบาลกลับมาขอนับองคประชุม

เอง การจะลงมติในเร� องสําคัญ ผูที่ทําหนาที่ประธานสภาฯ ในซีก

รัฐบาลเห็นทาไมดี องคประชุมจะไมครบ ชิงปดประชุมสภาเอา

ดื้อๆ อยูบอยครั้ง 

สภาเขาสูภาวะความไมแน�นอนในจํานวนเสียง ทําให 

พล.อ.ประยุทธไมกลาดันกฎหมายการเงินเขาสูที่ประชุมสภา ใน

สมัยประชุมที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. เพราะกลัวจะถูกสั่งสอนจาก 

21 ขบถ ถาหากกฎหมายการเงินไมผาน นายกรัฐมนตรีตองรับผิด

ชอบ ที่จะตองประคองใหสมัยการประชุมนี้ผานกันไปกอนแลวคอย

แกเกมกันใหม   

การเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร กทม. วันที่ 

30 ม.ค. มี 8 ผูสมัครที่ลงสนามชิงชัย เม� อโฟกัสลงไป วากันวาจะ

เปนการตอสูเพียงแค 2 คายใหญเทานั้น ระหวางเพ� อไทยและพลัง

ประชารัฐ โดยมีพรรคกลา พรรคกาวไกล เปนตัวสอดแทรก งาน

นี้น�าจับตาพลังประชารัฐ หลังเปดแคมเปญโคงสุดทาย “รักลุงตู 

ชอบลุงปอม” จะรักษาฐานที่มั่นเดิมไดหรือไม  

ลาสุดมีรายงานวา กระทรวงมหาดไทย สงหนังสือเวียน

เปนการภายในสําหรับผูบริหาร ความยาว 3 หนากระดาษเอสี่ 

จากที่ไดทําโพลในชวงโคงสุดทายเม� อวันที่ 26 ม.ค. โดยเนื้อหา

สวนสําคัญระบุวา 

ประเมินผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 30 ม.ค. โดย

เรียงตามลําดับคะแนนจากมากที่สุดไปหาคะแนนนอยที่สุด

จํานวน 5 ลําดับ คํานวณจากจํานวนผูที่คาดวาจะออกมาใชสิทธิ์

เลือกตั้งจํานวน 119,535 คน คิดเปนรอยละ 70 ของผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งทั้งหมด) ดังนี้ ลําดับที่ 1 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรค

เพ� อไทย คาดวาจะไดรับคะแนนประมาณ 33,500 คะแนน คิด

เปนรอยละ 28 ลําดับที่ 2 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลัง

ประชารัฐ คาดวาจะไดรับคะแนนประมาณ 23,800 คะแนน คิด

เปนรอยละ 20 ลําดับที่ 3 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคกาว

ไกล คาดวาจะไดรับคะแนนประมาณ 22,500 คะแนน คิดเปน

รอยละ 18 ลําดับที่ 4 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรคกลา คาด

วาจะไดรับคะแนนประมาณ 14,500 คะแนน คิดเปนรอยละ 12 

ลําดับที่ 5 นายพันธุเทพ ฉัตรนะรัชต พรรคไทยภักดี คาดวาจะได

รับคะแนนประมาณ 11,000 คะแนน คิดเปนรอยละ 9        

คาดวาจะมีบัตรเสียจํานวนประมาณ 2,391 ใบ คิดเปนรอย

ละ 2 และมีบัตรไมเลือกผูสมัครรายใดจํานวนประมาณ 2,988 ใบ 

คิดเปนรอยละ 2.5 รวมบัตรเสียและบัตรไมเลือกผูสมัครรายใด

จํานวน 5,379 ใบ คิดเปนรอยละ 4.5  

ขอพิจารณา คาดวา นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพ� อไทย 

มีโอกาสเปนผูชนะการเลือกตั้ง ถึงแมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรป 2562 จะพายแพนายสิระ นายสุรชาติมีฐานคะแนน

จัดตั้งของตนเอง ไดรับกระแสการตอบรับที่ดีจากชาวบานอยางตอ

เน� อง จากการลงทํางานแบบเกาะติดพื้นที่มาเปนเวลานาน ไมมี

ภาพลักษณในดานลบ ไมเคยทิ้งพื้นที่ มีความจริงใจในการเขาหา

ชาวบาน จึงทําใหเปนที่รักของคนในพื้นที่ และดานกระแสความ

นิยมสวนตัว นายสุรชาติไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมา โดยตลอด 

(ป 2554 คะแนน 28,376 และป 2562 คะแนน 32,115) 

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 7 

พรรคพลังประชารัฐ กระแสการตอบรับในพื้นที่คอนขางดีขึ้นจาก

การลงพื้นที่อยางตอเน� อง โดยเฉพาะเขตชุมชนแออัดซึ่งเปนฐาน

คะแนนจัดตั้งของนายสิระ (สามี) แตการเขาถึงฐานคะแนนในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนจัดสรร (หมูบาน คอนโดมิเนียม) เปนไปได

ยาก เพราะฐานคะแนนของกลุมคนจําพวกนี้จะใชการเสพขาวผาน

ส� อ, ส� อออนไลน เปนหลัก ซึ่งกระแสในทางลบของนายสิระ เจน

จาคะ และการบริหารงานของรัฐบาล จะสงผลตอการตัดสินใจที่

จะลงคะแนนใหนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ  

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 

6 พรรคกาวไกล ไมมีฐานคะแนนจัดตั้ง มีแตฐานคะแนนเฉพาะ 

คือจากกลุมที่ตองการทางเลือกใหม กลุมที่ตองการการปฏิรูป สวน

ใหญเปนกลุมคนรุนใหม ดานกระแสของพรรคและผูลงสมัคร จะ

มีกระแสตอบรับที่ดีในเขตชุมชนเมืองและชุมชนจัดสรร แตในเขต

ชุมชนแออัดยังไมไดการตอบรับเทาที่ควร นายกรุณพล ผูสมัคร

หนาใหมที่ไมเคยลงทํางานในพื้นที่ และกระแสการตอตานจากชาว

บานในพื้นที่เร� องของสถาบัน  

นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี ผูสมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลข 2 พรรคกลา ไมมีฐานคะแนนจัดตั้ง ตองยึดโยงกับฐาน

คะแนนของพรรคประชาธิปตย เพราะพรรคประชาธิปตยไมสงผู

ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายอรรถวิชชแมจะเคยเปนอดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปตย เขตหลักสี่ (ป 2550) แตจากการหางพื้นที่เปนเวลา

นาน ทําใหความนิยมสวนตัวและฐานคะแนนเดิมที่เคยเปนของตน

มีการเปลี่ยนแปลงไปสูพรรคอ� น ถึงแมวาจะมีนายสกลธี ภัททิยกุล 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ใหการสนับสนุน แตไมสามารถ

ชวยไดเต็มที่ เน� องจากยังอยูในขอจํากัดเร� องการเปนเจาหนาที่ของ

รัฐ 

นายพันธุเทพ ฉัตรนะรัชต ผูสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 

พรรคไทยภักดี ไมมีฐานคะแนนจัดตั้ง ตองยึดโยงกับฐานคะแนน

ของพรรคประชาธิปตยเชนเดียวกับพรรคกลา เพราะหัวหนาพรรค

เคยเปนสมาชิกของพรรคประชาธิปตย กระแสพรรคและตัวผู

สมัครยังไมคอยไดรับการตอบรับจากชาวบานในพื้นที่ เน� องจาก

เปนพรรคที่จัดตั้งใหม และเปนผูสมัครหนาใหม ไมเคยทํางาน

ในพื้นที่ จึงตองอาศัยฐานคะแนนเสียงของ นพ.เหรียญทองเปน

หลัก และทางเลือกจากกลุมที่รักสถาบัน และกลุมสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา มาเปนฐานคะแนน จะเปนตัวแปร

สําคัญซึ่งจะทําใหผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพ� อไทยเปนผูชนะ

การเลือกตั้ง คือจากฐานคะแนนเสียงจัดตั้ง และคะแนนที่คาด

วาจะถูกเทมามาจากพรรคกาวไกล ซึ่งตางจากผูสมัครรับเลือกตั้ง

ของพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะถูกตัดคะแนนจากพรรคกลาและ

พรรคไทยภักดี 

ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ฟนความสัมพันธ สงผลประโยชนอยาง

มหาศาลตอทั้ง 2 ประเทศ แตขณะเดียวกัน เกมการเมืองในสภา 

จากเดิมฝายคาน ฝายรัฐบาล จํานวนเสียงเคยเหล� อมล้ํากันครึ่ง

รอย นับแตเกิดการหักหลังจากคนกันเอง ทําใหชองวางระหวาง

ฝายคานกับรัฐบาลเหลือเพียงหลักหน�วยหรือระดับสิบตนๆ เทานั้น  

ยังไมนับรวมผลการเลือกตั้งหลักสี่-จตุจักร ที่จะเปนตัว

สะทอนปรากฏการณการเมือง กระแสความนิยมพลังประชารัฐ-

ประยุทธ ไดเปนอยางดี การเมืองระหวางประเทศสดใส โชติชวง 

แตการเมืองในประเทศที่วากันดวยจํานวนมือ-พวกพอง ในการ

รักษาบัลลังกอํานาจ

ยังเปนเกมที่ประยุทธตองขบคิด แกเกมอยางหนัก หากยัง

หวังที่จะไดจัดประชุมเอเปก 2022 และลากยาวจนอยูครบเทอม..

จริงๆ. 

จากซาอุฯ ถึงหลักสี่-เกมสภา 

เขยาบัลลังกอํานาจ‘ประยุทธ’ 

เ



นนี้คงไดรูกันแลววา ผูสมัครจากพรรคการเมืองใดจะเขาไปนั่ง

ในสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่ ส.ส.เขต 9 กทม. (หลักสี่) แทน 

“สิระ เจนจาคะ” ที่ถูกตัดสิทธิ์ หลังจากเม� อวันศุกรสุดสัปดาห

แกนนําทุกพรรคขึ้นเวทีปราศรัยใหญ “ทิ้งไพ” ให “คนหลักสี่” เลือกผู

สมัครพรรคตัวเอง โดยเฉพาะ “ชลน�าน  

ศรีแกว” หัวหนาพรรคเพ� อไทย ขอคะแนน

แฟนคลับกาบัตรเลือก “สุรชาติ เทียน

ทอง” ใหชนะขาดตาน “อํานาจรัฐ” ที่เช� อ

กันวาปลนชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งกอน 

จนทําให “สุรชาติ” แพไปอยางเฉียดฉิว 

แตที่ตองลุนไปมากกวานั้นคือ พฤติกรรม

คนรุนใหมที่อาจไปเลือก “เพชร” กรุณ

พล เทียนสุวรรณ จนทําใหเสียงแตก สุม

เสี่ยงที่ “มาดามหลี” สรัลรัศมิ์  เจนจา

คะ จากพรรคพลังประชารัฐ จะเปนผู

ชนะ เพราะคะแนนของพรรคกลา และ

ไทยภักดี ที่ถูกมองวาเปนฝายเดียวกับ

รัฐบาลคงเปนกอนคะแนนที่แบงจาก “มาดามหลี” มาไมมากนัก งานนี้ 

”สุรชาติ” ที่ถูกมองวาเปนเต็งหนึ่งเลยตองเจอ 2 เดง ทั้งถูกแบงคะแนน

จากพรรคฝายคานดวยกัน และตองลุนกับอํานาจรัฐที่มองไมเห็นวาจะ

เอื้อมมือเขามาเกี่ยวของหรือไม เม� อศึกหนนี้มีเดิมพันมากกวา 1 เสียง

ในสภา เพราะเหมือนวัดความนิยม “ลุง

ตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ หลัง

จาก “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี โยนหินประกาศหนุนเปน        

นายกฯ อีกสมัยดวย 

เพจ “ธรรมนัส พรหมเผา” เผยแพร

เจตนารมณของวาที่แกนนํา “พรรคเศรษฐกิจ

ไทย” ยืนยันการนํา 21 ส.ส.ออกจากพลัง

ประชารัฐเปนการทําเพ� อประชาชน หวังแก

ปญหาปากทองและความเหล� อมล้ํา ไมใชตอ

รองเกาอี้อยาง “หลอๆ”  ทามกลางกระแส

ขาวตอนนี้เจาตัวไมอยูในประเทศไทย เดิน

ทางไปพักผอนพรอมครอบครัวที่อังกฤษ 

จนนักสังเกตการณทางการเมืองชี้เปาวา ถาไมไปหา “โทนี่ วูดซัม” ก็คง

เปนเร� องผิดปกติ เม� อวงในตางรับรูกันวาความสัมพันธในระยะหลังกลับ

มาแนบแน�นใกลชิดกันมากขึ้น ขณะที่ขั้นตอนตามกฎหมายมีความคืบหนา

พอสมควร เม� อ “พรรคเศรษฐกิจไทย” มีหนังสือถึง สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร เม� อวันที่ 26 ม.ค.65 แจงรายช� อ ส.ส.จํานวน 18 คน 

ย� นใบสมัครเขาเปนสมาชิกพรรคเม� อวันที่ 20 ม.ค.65 แลว แตไมมีช� อนาย

วัฒนา ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน นายเอกราช ชางเหลา  ส.ส.บัญชีรายช� อ 

นายสมศักดิ์ พันธเกษม ส.ส.นครราชสีมา โดยทั้ง 3 คนนั้นคาดวาจะยาย

เขาสังกัดพรรคภูมิใจไทย 

เพจสาย “เชียรลุง” ปลื้มปริ่มในผล

งานชิ้นโบแดงของ พล.อ.ประยุทธ ในการ

เดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียตามคํา

เชิญของ เจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน 

อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมารฯ 

ตอกย้ําการฟนสัมพันธระหวางไทย-ซา

อุฯ ที่ถูกระงับไปกวา 30 ป ผลลัพธเฉพาะ

หนาที่เห็นไดชัดคือ การเปดตลาดอาหาร

และแรงงานไทย รวมไปถึงการทองเที่ยว  

ลงทุน ที่ทําใหเม็ดเงินไหลเขาประเทศใน

ชวงเศรษฐกิจหลังโควิดยังชะลอตัว แต

ถึงอยางไรยังคงมีความกังวล ในเร� องผล 

กระทบขางเคียงทางดานความมั่นคง และความซับซอนในการชิงปกหมุด

ของมหาอํานาจ ซึ่งคาดวา “ดอน ปรมัตถวินัย”  รมว.การตางประเทศ 

ประเมินและวางแผนรับมือไวอยางรอบดานแลว เพราะกวาจะมีวันนี้

ไดตองยอมรับวา “รมต.ดอน” และทีมกระทรวงการตางประเทศทํางาน

ละเอียดในทุกชองทาง ยิ่งเกมของ “ขาใหญ” ที่รุงรัง เกาะติดพันธมิตร

เกาแก-มิตรแทอยางไทยไมปลอย การเจรจา-ตอรองยังเปนหัวใจในการฝา

คล� นลมเพ� อดํารงผลประโยชนชาติไวใหดีที่สุด •

น้ํามันรั่วกลางทะเลที่มาบตาพุด จ.ระยองรอบนี้ “สุริยะ จึงรุงเรือง

กิจ” รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะที่ดูแลการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

คงอยูนิ่งไมได เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในแตละครั้งตอเน� องยาวนาน สรางความ

เสียหายในวงกวาง ถาไมขึงขังเอาจริงเอา

จังกับเอกชน ที่ผิดพลาดบกพรองจนเกิด

เหตุการณนี้ขึ้นมา ยอมตองถูกตั้งคําถามไป

ถึงรัฐบาลอยางแน�นอน นอกจากตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เพ� อหาคํา

ตอบใหสังคมวา “ความผิดพลาดเกิดจาก

อะไร?” แลว การเรงรัดในการฟองรอง 

ดําเนินคดี เลยไปถึงความรับผิดชอบตอ

ความเสียหายที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ การทํามาหากิน การทองเที่ยว 

อยางตรงไปตรงมา ก็จะสรางความเช� อมั่นใหประชาชนไดวา รัฐบาลยืน

อยูขางคนตัวเล็ก-ตัวนอยในสังคมที่ไดรับผลกระทบอยางแทจริง •

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3ในประเทศ

สุรชาติ เทียนทอง

ธรรมนัส พรหมเผา

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเงียบเหงา โดย 

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด นํา 

ผบ.เหลาทัพเขารวมพิธีวันสถาปนาแบบมีระยะหาง ปน้ี

มีผูเขารับรางวัลถึง 22 คน นับวามากกวาทุกป เพราะมี

การรวบรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหาประจําป 

2564 มารับรางวัลในปน้ี เน� องจากงดจัดงานปท่ีแลว สวน

ใหญตางเกษียณอายุราชการไปแลว เชน พล.อ.อ.ปรีชา 

ประดับมุข อดีตผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกัน

ประเทศ พล.อ.วิจักขฐ  สิริบรรสพ นักเรียน ท่ีปรึกษา

พิเศษประจําสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พล.อ.ชัยชนะ 

นาคเกิด อดีตรองผูบัญชาการทหารสูงสุด สาขาการทหาร                          

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี นักเรียนเตรียมทหาร อดีตผูชวยผูบัญ                                                         

ชาการทหารบก พ.อ.ณรงค  สวนแกว รองผูบัญชาการ

กองพลทหารราบท่ี 3 น.อ.ธนากร พีระพันธุ รอง ผอ. 

สํานักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ

ยาธิราช น.ท.พินัย มุงสันติสุข ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคช่ัน •

ในงานยังไดมอบรางวัลจักรดาวสดุดี สําหรับศิษย

เกาเตรียมทหารที่ไดเสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่

ราชการ ไดแก พล.ต.กิตติคุณ เจริญ นายทหารฝาย

ยุทธการ ฉก.ร.4 ออกไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ อ.พบพระ 

จ.ตาก ฝนตกถนนล� นรถฮัมวีเสียหลักชนตนไมเสียชีวิต 

โดยในงานมี คุณสุภาภรณ เจริญ (ภรรยา) เปนผูรับ

รางวัลแทน นอกจากนั้นยังไดมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน

จากการโหวตของศิษยเกา ใหแก น.อ.ภราดร คุมทรัพย 

อดีตนักบิน F-16 กองบิน 4 ที่ประสบอุบัติเหตุระหวาง

ทําการบิน ทําใหขาพิการ เพ� อเปนขวัญกําลังใจในการรับ

ราชการตอไป....โดยกอนหนาที่จะมาถึงวันนี้ก็มีประเด็น

ดรามาเล็กๆ จากกรณีที่มีกระแสขาว การจับมือขวาง 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีต รมช.เกษตรฯ ไมใหรับ

รางวัล ดวยการปรับหลักเกณฑไมใหรางวัลแกผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง แตในที่สุดก็ยังเปดชองทางให ผู

กอง เขามารับรางวัลในครั้งตอๆ ไปได ดวยวิธีการเสนอ

ของรุน (เตรียมทหารรุน 25) ใหบอรดพิจารณา ไมได

สิทธิ์รับตามตําแหน�งเหมือนเม� อกอน •

โมเดลธํารงวินัยของ บิ๊กเฒา-พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ ในฐานะผูบังคับบัญชา

เพ� อแสดงความรับผิดชอบ เม� อผูใตบังคับบัญชาเกิด

แหกคอก ใชความเปนทหารไปเบงหรือกรางในสังคม 

กลายเปนแนวทางที่ผูบังคับบัญชาใน ทร.นําไปใชปฏิบัติ

เม� อเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน และเม� อ งานเขา ทร.อีก

ครั้ง จากคลิป พันจาเอก  พูดจาคะนองปาก สรางความ

ต� นตระหนกใหเจาหนาที่สนามบินหาดใหญ ผูบังคับ

บัญชา 2 ลําดับชั้น ตั้งแตเจากรมการส� อสารฯ ทหารเรือ 

และ ผอ.กองกลางฯ คงอยูนิ่งไมได จัดกระเปามุงหนา

ไปยังศูนยธํารงวินัย ภายในหน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

(นย.) คายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ� อธํารง

วินัยตัวเอง หลังแจงให ผบ.ทร.ไดทราบถึงการแสดง

ความรับผิดชอบตามโมเดล “ผบ.เฒา” แลว.

หม...เลนเอาเสียอารมณเล็กๆ ตามประสา

คนกําลังลุน  คนกําลังเชียร คนกําลังอยาก

รู ปมรอนๆ ภายใน กรมปทุมวัน ที่ศาลปก 

ครองสูงสุดเพิ่งมีคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครอง

ชั้นตน เปนใหยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ กรณีมีคําสั่งสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ที่ 387/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค.63 สํารอง

ราชการ บิ๊กตอย-พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง 

ผบ.ตร. และประกาศของนายกรัฐมนตรี ที่มีประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ส.ค.63 ให พล.ต.อ.   

วิระชัยพนจากตําแหน�งรอง ผบ.ตร. จะจบอยางไร 

เพราะในวันที่ 27  ม.ค.ที่ผานมา บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีคิวเปน

ประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 1/2565 จากบานพัก

ภายในกรมทหารราบที่ 1  มหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค ผานระบบออนไลนมายังสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ แตเน� องจากยังไมพรอมในระบบเช� อมตอออนไลน 

จึงเล� อนประชุมไปเปนวันที่ 31 ม.ค. เวลา  14.00 น. 

แทน ซึ่งตางก็อยากรู ก.ตร.จะทําอยางไรกับตําแหน�ง 

รอง ผบ.ตร. ของ บิ๊กตอย ที่วางลงอีกครั้ง •

หากยึดกันตามกระแส ยึดกันตามขาวลือที่ออกมา

ตั้งแตชวงตนป ในทํานองชวงเดือนเมษายน ที่จะมีการ

แตงตั้งวาระเดือนเมษายน เพ� อตบโบนัสใหตํารวจระดับ 

นายพล ที่รับราชการมาจนเหลืออายุราชการอีกเพียง 

6 เดือน ไดเล� อนยศ  เล� อนตําแหน�งสูงขึ้น เปนผูทรง

คุณวุฒิ ตั้งแตระดับเทียบเทา ผูบังคับการ, ผูบัญชาการ 

และรอง ผบ.ตร. รวมทั้งแตงตั้งทดแทนตําแหน�งที่วาง

จากท่ีมีผูเขารวมโครงการปรับเปล่ียนกําลังพล หรือเออร 

ลีรีไทร จะมี รอง ผบ.ตร. โอนยายไปหน�วยงานอ� น เพ� อ

เปดตําแหน�ง รอง ผบ.ตร. ใหวางลง และจะมี ดาวรุง 

พุงแรง ขยับจาก ผูชวย ผบ.ตร. มาเปน รอง ผบ.ตร. ที่

สําคัญ ดาวรุง คนดังกลาวยังมีดีกรีไมธรรมดา  หาก

ขยับขึ้นมาเดือน เม.ย. มีโอกาสจอเกาอี้ ผบ.ตร. ตอคิว

จาก ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะ

เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.65 ทันที ดังนั้นเม� อมี

เกาอี้  รอง ผบ.ตร. ของ บิ๊กตอย วางเชนนี้ โอกาสที่

ในการแตงตั้งวาระเดือน เม.ย.จะแตงตั้ง ผูชวย ผบ.ตร. 

ตามท่ีมีกระแสขาวลือก็ย่ิงเพ่ิมความชัดเจนข้ึน เพราะ 

ชอยสที่จะปลอยเกาอี้  รอง ผบ.ตร. วางเอาไวเพ� อรอ

ใหคดีความสิ้นสุดลง ตามทฤษฎีมีความเปนไปได แตถา

ตามปฏิบัติดูทาจะนอย ไมอยางนั้นในการแตงตั้ง นาย

พล วาระประจําป 2564 เดือนกันยายนที่ผานมา จะ

แตงตั้ง ผูชวย ขึ้นมาเปน รอง ผบ.ตร. แทนเกาอี้ บิ๊ก

ตอย เลยหรือ จนศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งทุเลาคํา

สั่งสํารองราชการ ทําให บิ๊กตอย ตองกลับมาตําแหน�ง 

รอง ผบ.ตร. ตามเดิม จน กรมปทุมวัน ตองขอเปด

ตําแหน�ง รอง ผบ.ตร. เฉพาะตัว รับการขึ้นมานั่งเกาอี้  

รอง ผบ.ตร. ของ พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย เพ� อไมใหเกิด

ปญหา 2 คน 1 เกาอี้ ฉะนั้นงานนี้เดือน เม.ย.เกาอี้ 

รอง ผบ.ตร. ที่วางลง มีโอกาสแตงตั้ง ผูชวย ผบ.ตร.

ขึ้นมาแทนทันที  แบบที่ไมอยากทาแลกกับขี้หมากองนึง 

เพราะไมรูจะเอาขี้หมาไปทําอะไร (ฮาฮา) •

ไฟสปอตไลตตองสาดสองทันที เม� อมีช� อ พล.ต.ท. 

ชยพล ฉัตรชัยเดช  ผูชวย ผบ.ตร. ย� นใบสมัคร เลขาธิ 

การคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เลขาฯ กกต.) แขงกับ 

แสวง  บุญมี รองเลขาฯ กกต. ที่ตามคุณสมบัติ กกต.

กําหนดไวจะตองมีความเปนกลางทางการเมือง มีความ

ซ� อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ สัญชาติไทย อายุไมเกิน 

60 ปในวันที่ไดรับการแตงตั้ง และมีอายุไมเกิน 65 ป

ในขณะดํารงตําแหน�ง ไมมีลักษณะตองหามของผูสมัคร

จะตองพนจากการเปนสมาชิกพรรคการเมือง และพน

จากตําแหน�งทางการเมืองมาแลวไมนอยกวา 10 ป, ไม

อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่

สุดแลวหรือไม, ไมถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

และไมเคยถูกศาลพิพากษาใหจําคุกหรือมีพฤติการณ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรง ซึ่ง ผูชวยฯ ชยพล มีคุณสมบัติครบถวน แต

เหตุที่สปอตไลตตองสาดสอง ก็เพราะออปชันเสริม

คือ พล.ต.ท.ชยพล ถือเปนลูกนองสุดเลิฟของ บิ๊ก

ปู-พล.ต.อ.ศรีวราห รังสิพราหมณกุล อดีตรอง 

ผบ.ตร.และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา) อยูขางกาย บิ๊กปู มาตลอดตั้งแตสมัย 

พล.ต.อ.ศรีวราหเปน ผบช.น. จนมาเปน รอง ผบ.ตร.

ตําแหน�งสุดทายกอนเกษียณอายุราชการ  โดย 

พล.ต.ท.ชยพล เชี่ยวชาญดานสอบสวนและรวมทําคดี

สําคัญๆ กับ พล.ต.อ.ศรีวราหมาตลอด การมาลงชิง

เกาอี้สําคัญอยาง เลขาฯ กกต. จึงตองจับตากันเปน

พิเศษ •

จะเรียกวา ลอมคอก ก็คงไมผิดนัก หลังเกิดเหตุ  

ส.ต.ต.ขี่บิ๊กไบกชนหมอกระตายเสียชีวิตขณะเดินขาม

ถนนตรงทางมาลาย ทําใหหน�วยงานตางๆ ต� นตัว บิ๊ก

เดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. ใน

ฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) 

ประชุมรวมกับหน�วยงานตางๆ มีมติใหสั่งการสถานี

ตํารวจทั่วประเทศ ตรวจสอบทางมาลายรวมกับจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แขวงการทาง หรือหน�วย

งานภาคเอกชนที่เปนเจาของถนน เพ� อหาแนวทาง

ปรับปรุงแกไขเสนทางขามใหเหมาะสมเพ� อปองกันการ

เกิดอุบัติเหตุ ทั้งการทาสี ตีเสน ทําแถบชะลอความเร็ว 

ทําปายเตือน ปรับทัศนวิสัย ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

ควบคุมทางขาม การติดตั้งกลอง CCTV  นอกจากนี้

ตํารวจจะรวมกับหน�วยงานในพื้นที่ พิจารณากําหนด

อัตราความเร็วในเขตชุมชนที่มีประชาชนหนาแน�น  

หรือบริเวณสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลตั้งอยู รวม

ถึงความเร็วขั้นต่ํากอนถึงทางมาลาย จัดทําปายจํากัด

ความเร็ว ซึ่งในเขตชุมชนอาจจํากัดความเร็ว 30-40 

กม./ชม. นอกเขตชุมชนจํากัดความเร็วไมเกิน 60 กม./

ชม. และจะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูที่

ฝาฝน รวมทั้งจัดเจาหนาที่ตํารวจจราจร และอาสา

จราจรดูแลความปลอดภัยบริเวณทางมาลาย และบังคับ

ใชกฎหมายกับผูกระทําผิดขอหาที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการ

เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ 10 ขอหาหลัก  เชน ฝาไฟ

แดง ยอนศร ขับรถเร็ว เมาแลวขับ อยางจริงจัง •

จํากัดจํานวนคนเขารวมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ

ประจําป 2565 เน� องจากสถานการณ โควิด-19 ทําให

บรรยากาศวันที่ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

พล.ต.ท. ชยพล 

ฉัตรชัยเดช

ดอน ปรมัตถวินัย

สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย

แ

วั

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.ต.อ.วิระชัย 

ทรงเมตตา



เยือนถิ่น ‘มหินทเถระ’

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ประธานาธิบดี ไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งนํา “คอมมานเดอร” มาดวยระหวางอวยพรวันคริสตมาส

ทหารสหรัฐที่ประจําการในฐานทัพทั่วโลกทางเวอรชวล เม� อวันที่ 25 ธ.ค.2564

‘วิลโลว’ แมวประจําการทําเนียบขาว

ทําเนียบขาวเผยแพรภาพของ “วิลโลว” สัตวเลี้ยงตัวใหมของ

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน และสตรีหมายเลขหนึ่ง

เขา 4 ลูกตั้งอยูไมหางกันนัก ความสูงใกลเคียงกัน

ประมาณ 300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และภูเขาลูก

ที่สําคัญที่สุดคือ “มหินทเล” ช� อนี้ ไมเกี่ยวกับทะเล หาก

เปนสถานที่กอกําเนิดพุทธศาสนาในลังกาทวีป

เร� องราวตอนที่แลวจบลงตรงที่การเจรจาตอรองการใชบริการ

ไกดประจําโบราณสถานมหินทเลบริเวณจุดขายตั๋ว ไกดอายุนอยแต

เคราดกรกครึ้มแสดงทาทางคึกคักเม� อผมตอบตกลงใชบริการ

ตลอดการเดินทางในศรีลังกาทริปนี้ ผมสังเกตเห็นวาแมนักทอง

เที่ยวมีนอยนิด บางแหงมีพอๆ กับจํานวนไกด หรือนอยกวาจํานวนไกด 

โอกาสที่ไกดแตละคนจะไมไดจอบในแตละวันมีสูงมาก แตดูเหมือน

ราคาคาบริการไมลดลง แถมยังสูงขึ้นดวยซ้ําไป ขัดแยงกับหลักอุปสงค

อุปทาน ไกดและคนขับตุกๆ เรียกราคาสูงไวกอนแลวคอยมาตอรอง

ราคาทีหลัง คงเพราะวานี่คือกลุมคนที่ทานทนพิษเศรษฐกิจไดดี อาจมี

เงินเก็บพอประมาณ ไมลําบากขัดสนจนถึงขั้นตองทิ้งอาชีพจากการปด

ประเทศในชวงการระบาดของโควิด-19

หนาทางเขาวัดมหินทเลมีไกด 2 คน สวนนักทองเที่ยวตางชาติ

ในเวลาบาย 3 โมงครึ่ง นอกจากผมแลวก็ไมมีใครอ� นอีกเลย ผมปฏิเสธ

ไปหนึ่ง และอีกหนึ่งจําใจยอมใชบริการ เพราะคนขายตั๋วแนะนําวานี่

คือ “เด็กวัด” ที่ใกลชิดกับวัดและมีพอแมที่ตองเลี้ยงดู

ใกลๆ จุดขายตั๋วเปนลานกวาง เรียกวา “เมดา มาลูวา” มีกลุม

โบราณสถานที่สวนมากเหลือแตสวนฐาน ไกดใหมเอี่ยมของผมชี้ใหดู

แตละจุดอยางรีบเรง ที่น�าสนใจมากกวาอยางอ� นคือ “หอฉัน” มีรางหิน

ขนาดใหญ กวาง-ยาวประมาณ 1 คูณ 10 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร 

ไกดของผมอธิบายวาเปนที่ใสขาว สวนใกลกันเปนรางหินที่ขนาดเล็ก

กวามาก เขาบอกวาเปนที่ใสผัก (แตขอมูลจากเว็บไซต amazinglanka.

com ระบุวามีไวใสขาวตม) พระสงฆนั่งฉันรวมกันกลางหองโถง 

บริเวณนี้มีรองรอยของระบบน้ําด� มน้ําใชที่ปลอยมาตามทอสงตรงมา

จากบอพญานาคดานบนใกลยอดเขา

โบราณสถานสําคัญอ� นๆ ในอาณาบริเวณนี้ยังมีโบสถขนาด 19 

คูณ 19 เมตร สรางขึ้นโดยใชเสาหิน 48 ตน มีประตูทางเขา 4 ดาน 

ไกดของผมเรียกวา Conference room หรือที่ประชุมสงฆ และซาก

อาคารอีกหลัง เช� อวาเปนหอพระบรมธาตุ ดานซาย-ขวาของประตูมี

แผนหินแกรนิตขนาดใหญตั้งฉากกับพื้น เปนจารึกของพระเจามหินทุ

ที่ 4 ครองราชยระหวาง พ.ศ.1499-1515 เขียนกฎระเบียบของวัดแผน

หนึ่ง และรายละเอียดการใชจายของวัดแผนหนึ่ง

ขอคั่นนิดนึงวามี 2 โบราณสถานสําคัญของมหินทเลที่ผมไมได

ไปเยี่ยมชมสักการะ เพราะทางเขาที่นาวสันตรา คนขับตุกๆ พามานั้น

ไมไดผาน นั่นคือ “กัณฐกเจดีย” ขนาดเสนรอบวง 130 เมตร ปจจุบัน

ไมเหลือสวนยอด แตยัง

โดดเดนดวยขอบใกลฐาน 

3 ชั้น และสิ่งที่เรียกวา 

“วาฮัล คาเด” หรือสวน

ประดับตกแตงที่ย� นออกมา

จากผิวของเจดียทั้ง 4 ทิศ 

คลายหิ้งหนากวางๆ หลาย

ชั้น แกะสลักเปนรูปเทวดา 

มนุษย สัตว และพืชพรรณ 

เช� อวาเจดียแหงนี้สราง

ขึ้นเม� อ 2,141 ปกอนเปน

อยางนอย

โบราณอีกแหงคือ

โรงพยาบาลสงฆ และวากันวาเปนโรงพยาบาลแหงแรกของโลก สราง

ขึ้นเม� อราว 2 พันปกอน แตสิ่งหลงเหลือของโรงพยาบาลในปจจุบัน

สรางขึ้นภายหลัง นั่นคือในสมัยพระเจาเสนาที่ 2 ครองราชยระหวาง 

พ.ศ.1396-1430 โรงพยาบาลแหงนี้มีหองสําหรับพระสงฆอาพาธ 31 

หอง แตละหองพระสงฆอาพาธอยูรวมกันได 2 รูป นอกจากนี้ยังมี

สถานที่สําหรับบดยา หองเก็บยา และหองอาบน้ําอุนหรืออบสมุนไพร-

อบไอน้ํา

เม� อครั้งพระภิกษุ “ฟา-เหียน” ของจีนเดินทางมายังบริเวณนี้

เม� อคริสตศตวรรษที่ 5 ทานไดบันทึกวามหินทเลมีพระสงฆจําวัดอยู

ถึงประมาณ 2 พันรูป จึงยอมเปนสิ่งธรรมดาที่มหินทเลจะมีระบบ

สาธารณูปโภคครบครัน เพ� ออํานวยความสะดวกใหพระสงฆดํารงชีวิต

และปฏิบัติศาสนกิจไดไมติดขัด

ไกดหนุมเดินนําผมขึ้นบันไดหินไปหลายรอยขั้น ถึงจุดถอด

รองเทาตั้งบนชั้นวาง ไกดของผมสงเสียงเหน� อยหอบออกมาใหไดยิน 

จากนั้นเราเดินเขาไปยังสวนบนของวัดมหินทเล ปายขนาดใหญแสดง

ขอมูลตรงประตูทางเขาลวนเปนภาษาสิงหล ไกดของผมก็พูดไปเร� อย

เป� อย สวนมากจะถามคําถามเชิงลองภูมิพุทธศาสนาของผมเสียเปน

สวนใหญ ผมเองก็ไมไดตองการใหเขาอธิบายอะไรมากมายอยูแลว 

เพราะยังไงก็ลืมรายละเอียดอยูดี นอกจากนี้ภาษาอังกฤษของเขา

สําเนียงฟงคอนขางยากอีกดวย

เม� อเดินเขามาในบริเวณสําคัญที่สุดของมหินทเลนี้ หากมองจาก

ภาพมุมสูง บริเวณพื้นราบตรงกลางคือเจดียอัมภัสตถละ (Ambasthala 

Dagaba หมายถึงเจดียบนเนินมะมวง) ลอมรอบ 3 ดานดวยยอดเขา 3 

ยอด ดานขวามือซึ่งตองขึ้นบันไดหินไปอีกเกือบ 100 ขั้น คือมหาสถูป 

ซายมือซึ่งตองขึ้นบันไดไปเชนกัน ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ 

และดานหลังของเจดียเจดียอัมภัสตถละเปนทางขึ้นไปยังหินอาราธนา 

(Aradhana Gala) ที่โดงดังเปนที่นิยมในการถายภาพ และเปนแลนด

มารกสําคัญของมหินทเล

สําหรับเจดียอัมภัสตถละคือจุดที่พระมหินทเถระพบกับพระเจา

เทวานัมปยติสสะเปนครั้งแรก เม� อวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปใดไมแน�ชัด 

แรกเริ่มการพับกันพระมหินทเถระไดขอชีวิตใหกับกวางตัวหนึ่งที่กําลัง

จะถูกพระเจาเทวานัมปยติสสะยิงสังหารในระหวางการลาสัตว อันเปน

ความบันเทิงปกติของพระเจาแผนดิน และหลังจากพระมหินทเถระ

แสดงธรรมแลว พระเจาเทวานัมปยติสสะก็ทรงกลายเปนพุทธมามกะ 

สถานที่แหงนี้จึงถือเปนจุดที่ใหกําเนิดพุทธศาสนาในศรีลังกา

ในตั๋วที่ผมเพิ่งซื้อมา เขียนขอความที่พระมหินทเถระตรัสกับ

พระเจาแผนดินศรีลังกาวา “มหาบพิตรผูยิ่งใหญ โปรดงดเวนการฆา

นกบนทองฟาและสัตวปาในพงไพร สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีสิทธิ์ที่จะใชชีวิต

ในโลกใบนี้อยางมีอิสรเสรี มหาบพิตรเปนเพียงผูปกครองเทานั้น” หลัง

จากนั้นพระเจาเทวานัมปยติสสะก็ไดสรางวัดขึ้น ณ ที่แหงนี้ และได

ปรับปรุงถ้ําใหเปนกุฏิสงฆ 68 คูหาทั่วบริเวณนี้ในเวลาไลเลี่ยกัน

ตอมาเม� อพระ    

มหินทเถระดับขันธนิพพาน

ละสังขารไปแลว ก็ไดมีการ

สรางเจดียขึ้น ณ จุดที่พระ

อรหันตและมหาราชไดพบ

กัน ภายในบรรจุพระธาตุ

ของพระมหินทเถระ รอบ

เจดียมีรองรอยของ “วฏะ

ดาเก” ลอมคลุมพระเจดีย 

แบบเดียวกับที่ถูปาราม

และลังการาม

สําหรับนาม               

“มหินทะ” ภาษาสิงหล

เขียนเปน “มิหินทุ” และมหินทเล ก็เรียก “มิหินทเล” เขียนดวยอักษร

โรมันวา Mihinthale แปลวา “ที่ราบสูงมิหินทุ”

ที่ผมไมสามารถยืนยันป พ.ศ. การพบกันของพระมหินทเถระกับ

พระเจาเทวานัมปยติสสะนั้น เพราะขอมูลสวนนี้คอนขางสับสน คน

เทาไรก็ยังไมมั่นใจวาอันไหนถูกตองตรงตามความเปนจริง แตก็พอจะ

จํากัดกรอบชวงปลงได กลาวคือพระเจาเทวานัมปยติสสะครองราชย

ระหวาง พ.ศ.293-333 (บางแหลงขอมูล พ.ศ.296-336) พระเจาอโศก

มหาราช บิดาของพระมหินทเถระ เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลัง 

พ.ศ.283 สวนพระมหินทเถระประสูติ พ.ศ.258 ดับขันธนิพพาน พ.ศ.

338 และมีบันทึกวาพระมหินทเถระเริ่มออกยาตราจากแควนมคธ

พรอมพระภิกษุอีก 4 รูปเพ� อมายังศรีลังกาในป พ.ศ.291 ซึ่งขอมูลชุดนี้

มีความสอดคลองกัน ฉะนั้นการถือกําเนิดพุทธศาสนาในศรีลังกาจึงอยู

ระหวาง พ.ศ.293 ถึง พ.ศ.333 อันเปนชวงการครองราชยของพระเจา

เทวานัมปยติสสะ โดยปที่เปนไปไดมากคือ พ.ศ.296

เราเดินขึ้นไปยัง

มหาสถูปหรือ “มหาเส

ยะ” กอน ไกดอธิบาย

อะไรบางอยางที่ผมฟง

ไมถนัด คนขอมูลทีหลัง

ทราบวาเปนสถูปหรือ

เจดียที่สรางขึ้นโดยพระ

เจามหาธาติกะมหานาค 

ครองราชยระหวาง 

พ.ศ.550-562 เจดียมี

เสนผานศูนยกลางยาว 

41 เมตร

ผมอานจารึก

จากแผนโลหะหนาพระเจดียจึงทราบวาพระอุณาโลมธาตุ หรือเสนขน

ระหวางคิ้วของพระพุทธเจาถูกบรรจุไวภายใน และมีตอนหนึ่งที่ระบุวา 

สยามของเราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

สงความชวยเหลือในการบูรณปฏิสังขรณมาเม� อ พ.ศ.2436 ทวาการ

บูรณปฏิสังขรณประสบผลสําเร็จในอีกประมาณ 60 ปถัดมา

สําหรับเจดียและสถูปในภาษาสิงหลใชในความหมายที่ใกลเคียง

กันมาก เรียกไดหลายคํา ทั้ง Cetiya, Dagaba, Dagoba, Seya และ 

Thupa

ผมเดินเวียนขวา 1 รอบ มองเห็นสถูปโบราณนอยใหญเบื้องลาง

แซมอยูกับตนไมและกอนหิน ภูเขาในยานใกลเคียง ปาและผืนน้ํา แลว

เดินเขาไปยังวิหารพระพุทธไสยาสนที่อยูติดกับพระเจดีย ตามผนังของ

วิหารมีรูปปนและภาพเขียนเหลาภิกษุสงฆและเทวดาตางพนมมือถวาย

สักการะหันหนาไปทางพระพุทธรูป

จากนั้นเราก็เดินลงมายังลานหนาเจดียอัมภัสตถละ ไกดหนุมขอ

เดินไปนั่งพัก แสดงอาการเหน� อยออกมาอยางชัดเจน เปนไปไดวาเขา

สูบบุหรี่จัดหรือปอดมีปญหา บอกวาจะไมตามผมขึ้นไปยังพระพุทธรูป

บนยอดเขาดานซายมือ ผมไมวาอะไร เดินขึ้นไปกราบ ถายรูปพระพุทธ

รูปองค โตปางโปรดอาฬาวกยักษ ซึ่งทราบวาไมไดมีอายุเกาแกมาก

นัก สรางขึ้นเม� อ พ.ศ.2536 แตเวลาถายภาพไมวาจากมุมใด ใหความ

งดงามและสรางสมดุลแกภาพถายอยางดียิ่ง

ผมเดินลงจากยอดเขามาแลวลังเลที่จะขึ้นไปยัง “อาราธนา 

กาลา” ตามตํานานเลาวาเปนเนินกอนหินจุดที่พระมหินทเถระใช

อิทธิฤทธิ์เหาะลงมาเม� อครั้งกระโนน ไกดเคราดกแนะนําวาขึ้นไปก็จะ

ถายรูปหินไมเห็น รูปที่ไดก็จะเปนวิวปาเขียว น้ําเบื้องลาง พระพุทธ

รูป และมหาสถูป วิวพระพุทธรูปกับมหาสถูปจะไมสามารถอยูในเฟรม

เดียวกันได สูถายจากพระพุทธรูปและมหาสถูปไมได ผมก็เลยไมขึ้นไป 

เดินลงจากยอดเขาตามหลังไกดหนุมลงมา

ตอนหลังถึงทราบวาไดพลาดถ้ํา “มหินทะ คูหา” กุฏิของพระ

มหินทเถระที่มีเตียงหินอยู

ดานใน ซึ่งตองเดินไปตามทาง

เล็กๆ จากดานหลังของเจดีย

อัมภัสตถละ

ระหวางเดินบันได

ลงจากยอดเขา เจอกับกลุม

สาวๆ ชาวทองถิ่นที่เดินสวน

ขึ้นไป พวกเธอหิ้วทรายกัน

คนละถุงสองถุง ไกดเคราดก

บอกวาพวกเธอกําลังขนทราย

เขาวัดเปนการทําบุญ พอเรา

เดินผานสาวๆ กลุมนั้นมา ไกด

ของผมก็บอกวาสาวๆ กลุมนั้น

โบกมือตามหลังใหผม “คุยไดนะ จะจัดแจงให” แตผมบอกเขาไปวา 

“อยาเพิ่งหาเร� องตอนนี้เลย”

ไกดหนุมเลี้ยวซายเขาปา ไปพบกับ Naga Pokuna หรือบอ

พญานาค ดานหลังเปนกําแพงหินธรรมชาติ กักน้ําไว โดยขอบคันหินที่

คนสรางขึ้น ตรงมุมหนึ่งของผนังบอธรรมชาติ มีภาพแกะสลักหินเปน

รูปพญานาค 5 เศียร ไกดของผมเรียกวา Cobra หรืองูเหา ซึ่งขอบอก

ตามตรงวาเหมือนงูเหามากกวาจริงๆ

เขาเดินนําตอไปในปา เปนทางลัดที่จะพาเราลงไปยังลานจอดรถ 

ระหวางเดินอยูนี้เขาพูดวาเงินที่ผมจะใหมีความสําคัญกับเขามากเพียง

ใด ชวงนี้ ไมมีนักทองเที่ยวเลย เงินที่ไดจากผมจะชวยใหครอบครัวของ

เขามีกินไปอีกหลายวัน ผมก็คิดวาจะใหเขามากกวาที่ตกลงกันไวอยู

แลว ไมใชเพราะคุณภาพในบริการ แตเพราะอัธยาศัยที่ดี เขาขอให

ผมย� นเงินใหกอนออกจากเขตปา คงเพราะกลัววาคนขายตั๋วจะเห็นเขา 

แลวอาจถูกหักสวนแบงมากขึ้นกวาเดิม

ผมใหเขา 1,500 รูป จากที่ตกลงกันไวที่ 1,000 รูป แตเขาขอ

อีก 500 รูป เทากับราคาที่เขาเสนอตอนแรก รวมเปน 2,000 รูป ผมก็

ใหไปตามคําขอ เวลานี้ศรีลังกาประสบกับภาวะเงินเฟออยางหนัก ขาว

ของราคาแพงขึ้นหลายสิบเปอรเซ็นต

ไกดเคราดกเดินมาสงผมถึงลานจอดรถ คนขายตั๋วยืนรออยู

พรอมยกมือไหว เชนเดียวกับไกดหนายับที่ผมปฏิเสธไปกอนหนานี้ก็ยัง

ยืนอยูที่เดิม ทุกคนอวยพรใหผมโชคดี

เหตุการณหลังจากนี้ระหวางคนทั้งสามจะเปนอยางไร ผมไม

อาจรูได.

ระธานาธิบดี โจ ไบเดน และ ดร.จิล ไบเดน สตรีหมาย                                                                

เลขหนึ่งของสหรัฐ ขึ้นช� อวาเปนคนรักสุนัข ทั้งคูเคย

เปรยในชวงที่มาอยูทําเนียบขาวใหมๆ วา นอกจาก

สุนัขแลวพวกเขาอาจเลี้ยงแมวดวย ในที่สุดเราก็ไดเห็น

โฉมหนาแมวประจําทําเนียบขาวในสมัยของไบเดน

เอเอฟพีรายงานการเผยของไมเคิล ลาโรซา โฆษกของ 

ดร.จิล ไบเดน เม� อวันศุกรที่ 28 มกราคม 2565 วา แมวที่นํามา

เปนสัตวเลี้ยงประจําทําเนียบขาวตัวนี้ช� อวา “วิลโลว” เปนแมวขน

สั้นลายเทา-ขาว สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐโพสตรูปแมวตัวนี้ทาง

ทวิตเตอร ขณะที่วิลโลวนั่งอยูบนพรมสีแดงของทําเนียบขาว

ขาวแมวที่มาเปนสัตวเลี้ยงของผูนําสหรัฐ เปนขาวเบาๆ น�า

รัก ที่ทําเนียบขาวน�าจะตองการในชวงเวลานี้ที่มีแตเร� องเครียดๆ 

เชน ความตึงเครียดของสหรัฐกับรัสเซียในเร� องยูเครน, เงินเฟอที่

พุงสูง และการรับมือกับการระบาดของโควิด-19

วิลโลวเปนแมวจากฟารมในรัฐเพนซิลเวเนีย รัฐที่ในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐป 2563 มีคะแนนสูสีกันมากระหวาง

ไบเดนกับโดนัลด ทรัมป ที่ดํารงตําแหน�งประธานาธิบดีในขณะนั้น 

รองรอยของหอฉันแหงวัดมหินทเลราชมหาวิหาร

หลวงพอโตแหงมหินทเล (ซาย) และหินอาราธนากาลา (ขวา)

หินอาราธนากาลา เจดียอัมภัสตถละ และเจดียมหาเสยะ 

ถายจากฐานหลวงพอโต

เจดียมหาเสยะและหลวงพอโตแหงมหินทเล

ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน บนเนินเขาติดกับเจดียมหาเสยะ

และเปนรัฐบานเกิดของ ดร.จิล สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐพบ

แมวเพศเมียตัวนี้ครั้งแรกตอนที่วิลโลวกระโดดขึ้นมาบนเวทีขณะที่

เธอกําลังหาเสียงชวยสามีที่รัฐแหงนี้

ลาโรซาเลาวา ในวันนั้นวิลโลวทําให ดร.จิล ไบเดน ประทับ

ใจ เห็นไดวาทั้งคูผูกพันกันในทันที เจาของฟารมแมวรูทันทีวาวิล

โลวจะตองเปนสัตวเลี้ยงของ ดร.จิล วิลโลวมาอยูที่ทําเนียบขาว

พรอมกับของเลนช้ินโปรด และมีพ้ืนท่ีมากมายใหดมกล่ินและสํารวจ

ตองติดตามกันตอไปวาวิลโลวจะเขากันไดกับสุนัขประจํา

ทําเนียบขาวหรือไม โดยเฉพาะกับ “คอมมานเดอร” ลูกสุนัข

พันธุเยอรมันเชพเพิรด ที่เขามาอยูในทําเนียบขาวไมกี่วันกอนวัน

คริสตมาสที่ผานมา.
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5ตางประเทศ

ขาวรายงานอีกวารัสเซียจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร ขีปนาวุธ 

ฐานทัพและสิ่งอํานวยสะดวกในแถบลาตินอเมริกา หลังนาโต

ปฏิเสธขอเรียกรองของรัสเซียเร� องไมขยายสมาชิกนาโตทางฝง

ตะวันออกอีก

กอนหนานี้รัสเซียไดเจรจากับเวเนซุเอลาและคิวบาเร� องตั้ง

ฐานทัพของตนในประเทศเหลานี้ มีขอมูลวาทางการเวเนซุเอลา

ยินดีหากรัสเซียรองขออยางเปนทางการ ในชั้นตนรัสเซียอาจสง

เคร� องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตรไปประจําการนี่นั่น เร� องการขน

ขีปนาวุธรัสเซียไปลาตินอเมริกายังตองติดตามความคืบหนาตอไป

ลาสุดขอเสนอของสหรัฐที่สงใหรัสเซียนั้นปฏิเสธขอเรียก

รองของรัสเซีย ทั้งเร� องการรับเพิ่มสมาชิกฝงยุโรปตะวันออก การ

ประจําการอาวุธที่รัสเซียเห็นวาเปนขอตองหาม ซึ่งรัสเซียใหเหตุผล

วาการทําเชนนี้เปนแนวทางประกันสันติภาพระหวางรัสเซียกับ

นาโต สวนฝายสหรัฐยังคงย้ําวาเหตุตึงเครียดในขณะนี้เปนเพราะ

ทหารรัสเซียกวาแสนนายประชิดพรมแดนยูเครน การซอมรบในเบ

ลารุส ผลคือสถานการณตึงเครียดตอไปไมมีทีทาจะคลี่คลายในเร็ว

วัน ตราบใดที่นาโตไมยอมรับขอเรียกรองของรัสเซียรัสเซียอาจคง

ทหารเรือนแสนดังเดิม การเจรจาดําเนินตอไป

โหมกระแสสงครามเย็นใหม (ฝงยุโรป):

แม โอกาสเกิดสงครามรอนจะนอยเพราะชาติมหาอํานาจจะ

ไมปะทะกันเอง รัฐบาลสหรัฐจะไมกาวลวงเสนตองหาม แตหาก

มองในแงการชวงชิงแขงขันที่มีเร� อยมา สถานการณยูเครนขณะนี้

คือการโหมกระแสสงครามเย็นใหมในฝงยุโรป

โดยทั่วไป หลายครั้งเม� อเอยถึงสงครามเย็นใหมจะพูดถึง

ความขัดแยงระหวางสหรัฐกับจีน ในกรณีจะหมายถึงสหรัฐกับ

รัสเซีย ถาพูดเปนภูมิภาคคือสงครามเย็นใหมในอินโด-แปซิฟกกับ

ยุโรปนั่นเอง

ยุคสงครามเย็นเปนชวงเวลาตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปเกือบ

ทั้งโลก ความเปนไปในยูเครนกําลังทําใหเกิดภาพสงครามเย็นใหมที่

กินพื้นที่กวางในแถบยุโรป

ถาแนวคิดนี้ถูกตอง สถานการณยูเครนจะตึงเครียดยาวนาน 

จนกวาจะหาทางลงและสรางประเด็นใหมขึ้นมา

ถาวิเคราะหตามแนวคิดการแบงขั้วที่รัฐบาลสหรัฐทุกยุคสมัย

พยายามสรางการแบงขั้ว ทําใหความเปนขั้วชัดเจนขึ้นมาใหม จะ

พบวาเร� องยูเครนไมใชแคยูเครนหรือนาโตกับรัสเซียเทานั้น ความ

ตึงเครียดนี้สามารถขยายความรุนแรงและขยายพื้นที่ความขัดแยง

ถานการณตึงเครียดระหวางรัสเซียกับนาโตในขณะนี้

เปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามลําดับหลายเดือนแลว (หรือ

หลายปแลวขึ้นกับกําหนดจุดเริ่มตน) การที่นาโตไม

ยอมรับขอเรียกรองรัสเซียเร� องการรับสมาชิกนาโตทางฝงตะวัน

ออก การกําหนดพื้นที่ปลอดภัย การเจรจาหลายรอบที่ไมไดขอสรุป 

ทั้งหมดนําสูการเผชิญหนาที่รุนแรงขึ้นและสอแววยืดเยื้อ

ที่ผานมาแมบางฝายจะตีความวารัสเซียเตรียมกองทัพแสน

นายพรอมบุกยูเครนหากยูเครนเขาเปนสมาชิกนาโต ในอีกมุมหนึ่ง

ฝายสหรัฐเห็นวาเร� องนี้อาจเปนเพียงขออางที่รัสเซียใชเพ� อเตรียม

กองทัพและเขารุกรานเหมือนกับที่รุกรานยูเครนและผนวกไครเมีย 

(Crimea) เปนสวนหนึ่งของรัสเซียเม� อป 2014 แตไหนแตไรรัสเซีย

มองวายูเครนเปนสวนหนึ่งของตนที่เรียกวา “Malorossiya” หรือ 

“Little Russia” ดวยเหตุนี้เองรัฐบาลไบเดนจึงพูดซ้ําหลายรอบขอ

ใหรัสเซียถอนกําลังกลับไป พรอมกับขูคว่ําบาตรอยางรุนแรงหาก

รัสเซียบุกยูเครน 

สถานการณลาสุด Jens Stoltenberg เลขาธิการนาโตกลาว

วา รัสเซียไมเพียงเพิ่มกําลังตามแนวพรมแดนยูเครนเทานั้น ยัง

เพิ่มในเบลารุสดวย เคร� องบินรบนับรอย ระบบขีปนาวุธพื้นสู

อากาศ S-400 และอ� นๆ สถานการณจึงตึงเครียด

ดวยเหตุนี้เองสหรัฐกับพันธมิตรกําลังหารือสงทหารเขายุโรป

ตะวันออกเพิ่มเติม คาดวาน�าจะเปนประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย 

และฮังการี อยางไรก็ตามเวนบางประเทศเชนเยอรมนีเพราะจะยิ่ง

ทําใหตึงเครียดกวาเดิม โอกาสที่เปนไปไดคือรัฐบาลไบเดนอาจสง

ทหารไปในนามความสัมพันธทวิภาคี ทั้งนี้ทหาร 8,500 นายอยูใน

ขั้นเตรียมพรอมสูงสุด พรอมสงออกไปทันที เร� องที่ยูเครนกําลังสง

ผลกระทบทั้งภูมิภาค ราวกับเปนการเผชิญหนาของทวีปยุโรป

หลายปมาแลวที่รัสเซียอางวาระบบปลอยอาวุธที่สหรัฐติดตั้ง

ในโปแลนดกับโรมาเนียสามารถบรรจุจรวดรอน Tomahawk ที่ติด

หัวรบนิวเคลียร ซึ่งสหรัฐกับนาโตปฏิเสธเร� อยมา ตอนนี้ดูเหมือน

วารัฐบาลไบเดนมีความคิดที่จะทําเชนนี้กับยูเครนดวย สามารถ

ยิงใสเมืองหลวงมอสโกภายใน 4-5 นาที ไมวาขอเท็จจริงเปน

อยางไร เปนอีกเหตุผลที่รัฐบาลปูตินชี้วาไมอาจปลอยใหเปนเชนนั้น 

ประธานาธิบดีปูตินถึงกับกลาววา “สหรัฐควรเขาใจวาไมมีทางให

เราถอยอีกแลว”

อีกเร� องที่น�าตกใจคือส� อ Pravda ของรัสเซียเสนอขาวเม� อ 

25 มกราคมวา ทางการรัสเซียกําลังพิจารณาติดตั้งอาวุธนิวเคลียร

ในเวเนซุเอลาและจะตัดสินใจภายใน 1 สัปดาห

ยูเครนกระตุนสงครามเย็นใหมในยุโรป

www.chanchaivision.com

ภาพ: แผนที่ยุโรปตะวันออก

ใหกวางออกไป รัฐบาลสหรัฐจะกระตุนใหนานาชาติแสดงตัววา

เลือกอยูฝายใด

และเร� องนี้ ไมใชความขัดแยงทางทหารกับการเมืองระหวาง

ประเทศเทานั้น แตจะขยายออกไปสูระบบการคา การเงินโลก ที่

รัฐบาลสหรัฐพยายามกระชับอํานาจของตนในระบบการเงินโลก 

โดยเฉพาะชวงเวลานี้ที่ฐานะการเงินการคลังสหรัฐออนแอลง

เร� อยๆ รัฐบาลไบเดนตองทําอะไรสักอยางเพ� อทําใหฐานะการเงิน

การคลังของตนกลับมาเขมแข็ง อยางนอยตองสามารถสกัดหรือลด

ความสูญเสียอันเน� องจากการถดถอยฐานะทางการเงินการคลังครั้ง

ใหญที่กําลังจะเกิดขึ้นในปสองปนี้

ในมุมของรัฐบาลสหรัฐเร� องนี้เปนเร� องใหญ มีผลตออนาคต

ประเทศอีกนาน

ยากที่จะเกิดสงครามใหญระหวางชาติมหาอํานาจแต

สงครามเย็นเคยเกิดแลว และมีผูเห็นวา “สงครามเย็นใหม” เกิด

ขึ้นแลวเชนกัน และกําลังโหมกระพือรุนแรงขึ้นทุกที เร� องนี้สงผล

ตอการเมือง เศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยูของผูคนหลายพันลานคน

ทั่วโลกแน�นอน

โลกไมเพียงถูกปกคลุมดวยเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลกระทบจาก

โรคระบาด สงครามเย็นใหมกําลังจะเขาปกคลุมอยางเขมขนขึ้น

ดวย

อะไรคือเปาหมายที่ซอนอยู:

สิ่งที่รัฐบาลไบเดนทําไมใชเพ� อนําสูสงครามลางโลก ดังนั้น

ตองวิเคราะหหาคําตอบวาเปาหมายที่ซอนอยูคืออะไร อาจตอบวา

นํายูเครนมาเปนสมาชิกนาโต จะนําอาวุธรายแรงของนาโตประจํา

การในยูเครนที่มีพรมแดนติดรัสเซีย ภายใตสถานการณตึงเครียด

ขณะนี้นาโตทยอยสงอาวุธเขายูเครนแลว (ทั้งๆ ที่ยูเครนยังไมเปน

สมาชิก) 

อีกแงมุมที่ควรพูดถึงคือเร� องการเมือง รัฐบาลยูเครนชุด

ปจจุบันใกลชิดนาโตยิ่งขึ้น มีขาววาหน�วยรบพิเศษของสหรัฐกับ

อังกฤษกําลังเขาๆ ออกๆ ประเทศนี้ อาจตีความวา “รัฐบาล

ยูเครน” อยูภายใตความคุมครองของกองทัพตางชาติ พูดใหชัด

คืออยูภายใตความคุมครองของรัฐบาลสหรัฐ นี่คือความจริงที่ไม

ควรมองขาม มีความสําคัญตอสถานการณปจจุบันและอนาคต

คําถามพื้นฐานคือ เหลานี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลสหรัฐทําเพ� อ

ยูเครน หรือ รัฐบาลไบเดนกําลังใชเงินภาษีคนอเมริกันจํานวนมาก

เพ� อคนยูเครนหรือ บทความนี้ใหคําอธิบายสวนหนึ่งวา รัฐบาล

สหรัฐตองการโหมกระแสสงครามเย็นใหมเพ� อกระชับรักษา

ความเปนอภิมหาอํานาจในขั้วของตน ซึ่งจะกอผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจการเมืองมากมายแกประเทศเขา ยูเครนเปนแคตัว

แสดง (actor) ที่ถูกลากเขามาเปนพื้นที่หรือเวทีแสดงความเปน

อภิมหาอํานาจ แสดงเปนตัวอยางใหนานาชาติเห็นวารัฐบาลสหรัฐ

ทําอะไร หรือจะทําอะไร เปนวิธีการเดิมๆ ที่รัฐบาลสหรัฐแทบทุก

ชุดทําซ้ําไปซ้ํามา นี่คือมุมมองภาพใหญของความตึงเครียดที่ยูเครน 

เปนการโหมกระพือกระแสสงครามเย็นใหม มากกวาการที่เยอรมนี

หรือยุโรปจะเพิ่มการนําเขากาซธรรมชาติจากรัสเซียหรือไม.

ส

ชวยเจริญอาหาร • นักแสดงซอมบี้นั่งรวมโตะอาหารของแขกที่มาใชบริการรานอาหารธีม

สยองขวัญ “ชาโดวส” ที่กรุงริยาด (AFP)

สุดลูกตา • รถบรรทุกตอแถวยาวเหยียดขณะคนขับรถรอตรวจเชื้อโควิด-19 บนทางหลวง

สายปาตากัมยา-ตัมโบ เกมาโด ในโบลิเวียติดกับพรมแดนชิลี เม� อวันที่ 27 ม.ค.2565 (AFP)

ทดสอบมิสไซล • ภาพจากสํานักขาวเค

ซีเอ็นเอของเกาหลีเหนือเผยการทดสอบ

มิสไซลครูซพิสัยไกลจากสถานที่ ไมเปดเผย 

เม� อวันที่ 25 ม.ค.2565 (AFP)

เมฆจานบิน • เมฆรูปทรงเลนสปรากฏ

เหนือจังหวัดวานของตุรกีเม� อวันที่ 24 ม.ค.

2565 (Getty Images)

   ยูเครนเปนพื้นที่กันชนระหวาง 2 มหาอํานาจ ตอนนี้กําลัง

ถูกใชโหมกระแสสงครามเย็นใหมในยุโรป เปนวิธีกระชับอํานาจ

ที่รัฐบาลสหรฐัแทบทุกชุดทําเชนนี้เร� อยมา

รับปขาล • ชางตรวจสอบเสือกลยักษ สูง 3.6 เมตร หนัก 1.8 ตัน 

ที่เมืองโบราณไทเออรจวง มณฑลชานตง เสือกลตัวนี้ใชทั้งระบบ

เลเซอร, กราวดสกรีน, ไอซสกรีน และเทคโนโลยีโฮโลแกรม 3 มิติ 

จําลองการเดิน, การลาและคํารามของเสือ.

เลนหิมะ • เด็กหนุมเลนสไลดบนหิมะทามกลางหิมะ

ตกหนักที่เขตคูชุกเชกเมเช ในนครอิสตันบูลของตุรกี
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อาร์ทีบีฯ เปิดตัวหูฟังคอนโซลเกมมิ่ง

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค้� 

Gadget ร�ยใหญ่ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยอุปกรณ์เกมม่ิงเกียร์ 

ภ�ยใต้แบรนด์ SteelSeries อุปกรณ์ต่อพ่วงสำ�หรับก�รเล่นเกมช้ันนำ�ระดับ

โลก ประเดิมศักร�ชใหม่ปี 2565 ด้วยก�รเปิดตัวสินค้�ท่ีอัปเกรดใหม่ล่�สุด 

ด้วยหูฟังคอนโซลเกมม่ิง Arctis 7P+ ท่ีต่อยอดคว�มสำ�เร็จอย่�งล้นหล�มของ

รุ่น Arctis 7P เมื่อปี 64 ท่ีผ่�นม� ควงคู่ม�พร้อมเม�ส์  Aerox3 Snow และ 

Aerox3 Snow Wireless สีข�วสดใส เอ�ใจเกมเมอร์อย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงม�พร้อม

เทคโนโลยีเสียงสุดล้ำ� รวมถึงดีไซน์ก�รออกแบบท่ีทันสมัยและสวมใส่สบ�ย 

เพื่อมอบประสบก�รณ์ในก�รเล่นเกมท่ีแตกต่�งและมันส์กว่�ท่ีเคย 

สำ�หรับผู้สนใจส�ม�รถห�ซื้อและสัมผัสประสบก�รณ์ใหม่ของหูฟัง

เกมมิ่งรุ่นใหม่ Arctis 7P+ และเม�ส์รุ่นใหม่ล่�สุด Aerox3 Snow และ 

Aerox3 Snow Wireless จ�กแบรนด์ SteelSeries ได้แล้ววันนี้ ที่ BANANA 

IT, DotLife, Advice, Munkonggadget, IT City, ACE Gamer, Speed 

Computer, IT Friend, Mercular, Envisimple, Sound Proof Bros, Gump , 

WTF IT, Nadz project , Elysium gadget, JL Gaming, Aptsoft, GADGET 

PLAY, Shopee และ Lazada หรือส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมผ่�น

ท�ง www.facebook.com/SteelSeriesThai

การ์มินเปิดตัว ‘VÍVOMOVE SPORT’

การ์มิน ผู้นำ�ด้�นผลิตภัณฑ์จีพีเอสสม�ร์ทวอตช์ระดับโลก ภ�ยใต้

แบรนด์สปิริต “ออกแบบสุขภ�พที่ดีจ�กภ�ยในสู่ภ�ยนอก” นำ�ร่องรุกตล�ดปี 

2565 ประก�ศเปิดตัว “VÍVOMOVE SPORT” สม�ร์ทวอตช์ไฮบริดน้องใหม่

จ�กซีรีส์ VÍVOMOVE ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “DESIGN THAT IS ON POINT” 

ด้วยจุดเด่นด้�นง�นดีไซน์ที่ผส�นคว�มลงตัวของหน้�ปัดน�ฬิก�สไตล์

อน�ล็อกอันคล�สสิกเข้�กับคว�มส�ม�รถในก�รเรียกใช้ง�นฟีเจอร์ร่วมสมัย

ผ่�นหน้�จอแบบสัมผัส ม�พร้อมโทนสีสุดคูลรับเทรนด์ช่วงหน้�ร้อนปี 2565 

ทั้งสีมุกสโนว์ไวท์ สีเขียวเบซิล สีน้ำ�ต�ลโกโก้ และสีดำ�สุดคล�สสิก ตั้งเป้�

ขย�ยฐ�นลูกค้�ไปยังกลุ่มยังเกอร์เจเนอเรชันที่กำ�ลังมองห� สม�ร์ทวอตช์

ที่ทำ�ให้ผู้สวมใส่ไม่พล�ดในทุกก�รเชื่อมต่อ พร้อมได้มอนิเตอร์สุขภ�พและ

ฟิตเนสอย่�งใกล้ชิด โดยเปิดตัวในร�ค�ที่คุ้มค่�เพียง 6,190 บ�ท

พบกับ VÍVOMOVE SPORT สม�ร์ทวอตช์ไฮบริดพร้อมด้วยฟีเจอร์

สุขภ�พและฟิตเนสที่ทันสมัย ได้แล้ววันนี้ ในร�ค�เพียง 6,190 บ�ท ผ่�น

ตัวแทนจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของก�ร์มินทุกส�ข� ติดต�มข้อมูลสินค้�

เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/357fdui ติดต�มข่�วส�รและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Garmin Thailand และอินสต�แกรม Garmin Thailand.

าหรับคำาว่า “คลาวด์เฟิร์ส” ดูเหมือนจะเริ่มคุ้น

เคยกันม�กขึ้น แต่ก�รจะนำ�ระบบต่�งๆ ย้�ยขึ้น

ไปอยู่บนคล�วด์จะต้องทำ� อะไรบ้�ง เทคโนโลยี

คล�วด์จะช่วยให้ก�รจัดก�รทรัพย�กรดีขึ้น รวม

ถึงทำ�ให้องค์กรมีศักยภ�พในก�รยืดหยุ่นได้ดีขึ้นจริงหรือ

ไม่ ม�ดูเบื้องลึกขององค์กรใหญ่อย่�ง “เอสซีจี ดิสทริ

บิวชั่น” ธุรกิจด้�นก�รจัดจำ�หน่�ยในเครือเอสซีจี ที่ได้

ปรับระบบในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ผ่�นม� 

ว่�จะประสบคว�มสำ�เร็จและต้องผ่�นอุปสรรคอย่�งไร

บ้�ง?

ความท้าทายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครือเอสซีจีเริ่มธุรกิจจัดจำ�หน่�ยโดยก่อตั้งเอสซีจี 

ดิสทริบิวชั่น ตั้งแต่ปี 2505 ปัจจุบันให้บริก�รครอบคลุม

ถึงก�รขนส่ง กระจ�ยสินค้� และคลังสินค้� โดยในเดือน

กันย�ยน 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด-19 เพียงไม่กี่เดือน 

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ได้เริ่มอัปเกรดระบบบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรภ�ยในองค์กร ซึ่งปัจจุบันเลือกใช้ระบบ SAP 

โดยตัดสินใจพัฒน�ระบบใน SAP เวอร์ชั่นใหม่ นั่นคือ 

SAP S/4 HANA ที่ส�ม�รถรองรับกระบวนก�รทำ�ง�น

ที่ซับซ้อน ส�ม�รถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขน�ด

ใหญ่ได้ดีขึ้น โดยใช้เวล� 11 เดือนในก�รพัฒน�และย้�ย

ระบบ SAP ไปบนคล�วด์ ถือเป็นกิจก�รด้�นก�รจัดจำ�

หน่�ยแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดก�รย้�ย

ระบบ SAP ที่ใหญ่และซับซ้อนในลักษณะนี้ ไปบนกูเกิล

คล�วด์ได้สำ�เร็จ

วิสัยทัศน์ของการก้าวสู่ระบบคลาวด์

สำ�หรับเอสซีจีประกอบด้วยธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก 

คือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ 

และธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง โดยเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น อยู่ภ�ยใต้

ธุรกิจกลุ่มแรก ทำ�หน้�ที่ขับเคลื่อนก�รจัดจำ�หน่�ยและ

ค้�ปลีกซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้�ง ก�รอัป

เกรดระบบจ�ก 

SAP ERP เดิม

ของเอสซีจี ดิส

ทริบิวชั่น ม�

พัฒน�บนระบบ 

SAP S/4 HANA 

ใหม่ของเอสซี

จี ดิสทริบิวชั่น เป็นเรื่องที่มีคว�มท้�ท�ยอย่�งม�ก ซึ่ง

ก�รออกแบบและนำ� SAP S/4 HANA เข้�ม�ใช้นั้นยัง

เกี่ยวข้องกับก�รเชื่อมโยงระบบง�นของอีก 17 บริษัท

ย่อยภ�ยในกลุ่มธุรกิจเอสซีจีเองที่เป็นบริษัทผู้ผลิตและ

ขนส่งสินค้� ซึ่งทำ�ง�นอยู่บนระบบ SAP ที่ต่�งกันอีกด้วย

แองเจิล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอทีวัน 

ระบุว่� ยังมีโครงก�รอื่นๆ อีก 11 โครงก�รที่จำ�เป็นต้อ

งดำ�เนินไปพร้อมกันกับก�รพัฒน�บนระบบ SAP S/4 

HANA ใหม่ของ

เอสซีจี ดิสทริบิว 

ชั่น และยังจะ

ต้องทำ�ง�นเชื่อม

โยงกับระบบง�น 

SAP S/4 HANA 

ใหม่ของเอสซีจี 

ดิสทริบิวชั่น ให้

ได้อีกด้วย ซึ่งจำ�

เป็นต้องมีก�ร

ว�งแผนง�นให้

ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เนื่องจ�ก

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่นเองเป็นผู้จำ�หน่�ยและกระจ�ยสินค้�

และบริก�รใน 2 ช่องท�งด้วยกัน ได้แก่ ก�รข�ยและ

กระจ�ยสินค้� ผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยที่ได้รับอนุญ�ต และ

ก�รข�ยปลีกให้กับผู้บริโภคปล�ยท�ง จึงจำ�เป็นต้องคำ�

นึงถึงระบบง�นที่รองรับช่องท�งก�รทำ�ธุรกรรมก�รข�ย

เหล่�นี้อีกด้วย

การคัดเลือกพันธมิตรที่ดีที่สุด

ก�รปรับระบบและโยกย้�ยระบบที่มีขน�ดใหญ่จำ�

เป็นต้องได้รับก�รสนับสนุนจ�กหล�ยฝ่�ยทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกองค์กร ซึ่งเอสซีจีได้เลือกบริษัท ไอทีวัน จำ�กัด 

ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริก�รด้�นไอทีโซลูชันที่เกิดจ�กก�ร

ร่วมทุนระหว่�งเอสซีจีและเอคเซนเชอร์ ซึ่งเป็นบริษัท

เส้นทางสู่ระบบคลาวด์ธุรกิจในเครือเอสซีจี

เส้นทางสู่ระบบคลาวด์

เงินคริปโตของ Facebook ส่อล้ม

สำ�นักข่�ว Bloomberg อ้�งแหล่งข่�วที่เกี่ยวข้อง ระบุว่� Diem Association 

หน่วยง�นที่เป็นผู้ดูแลสกุลเงินคริปโต Diem (เดิมชื่อ Libra) ของ Meta หรือ 

Facebook เดิม กำ�ลังเตรียมข�ยสินทรัพย์ทอดตล�ดเพื่อห�เงินม�คืนให้กับนัก

ลงทุน โดยส�เหตุที่ทำ�ให้ Diem ไม่ส�ม�รถเกิดขึ้น เนื่องจ�กถูกธน�ค�รกล�งสหรัฐ 

(FED) กดดันอย่�งหนักม�ตั้งแต่สมัยเริ่มต้น จนมีก�รเปลี่ยนแปลงหล�ยครั้ง ยังไม่

แน่ชัดว่�ตล�ดจะตีมูลค่�สินทรัพย์ของ Diem อย่�งไรบ้�ง และ Bloomberg ก็ระบุ

ว่�ก�รเตรียมข�ยสินทรัพย์นี้ยังอยู่ในช่วงพูดคุยขั้นเริ่มต้นเท่�นั้น

ศาลตัดสินอินเทลชนะคดีสหภาพยุโรป

ศ�ลทั่วไปสหภ�พยุโรป (General Court) ตัดสินให้อินเทลชนะคดีที่

กรรม�ธิก�รสหภ�พยุโรป (European Commission) สั่งปรับอินเทล 1.06 พันล้�น

ยูโร หรือประม�ณ 40,000 ล้�นบ�ท ตั้งแต่ปี 2009 และอินเทลสู้คดีม�หล�ยศ�ล

จนกระทั่งชนะในครั้งนี้ คดีเริ่มจ�ก AMD เคยร้องเรียนกลยุทธ์ของอินเทลที่ให้

ส่วนลดแก่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เป็นกรณีพิเศษห�กใช้เฉพ�ะชิปอินเทลเท่�นั้น หรือ

ที่ปรึกษ�ชั้นนำ�ระดับโลกเข้�ม�สนับสนุน โดยไอทีวันทำ�

หน้�ที่วิเคร�ะห์ ออกแบบ พัฒน�และโยกย้�ยระบบที่ซับ

ซ้อนนี้ให้กับเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น โดยได้วิเคร�ะห์ผลกระ

ทบและออกแบบก�รเชื่อมโยงกับระบบง�น SAP ที่มีอยู่

เดิมของกลุ่มธุรกิจต่�งๆ มีก�รพัฒน�และทดสอบระบบ

ร่วมกับผู้ใช้ง�น ว�งแผนก�รติดตั้งและก�รนำ�ระบบไปใช้

ง�นจริง (deployment)

แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ในก�รพิจ�รณ�ว่�จะนำ� SAP S/4 HANA ไปไว้

บนแพลตฟอร์มใดนั้น เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ได้เลือกใช้กู

เกิลคล�วด์ จ�กคว�มมั่นใจในเสถียรภ�พ คว�มยืดหยุ่น

และระบบรักษ�คว�มปลอดภัยในเชิงลึก รวมถึงก�รได้รับ

บริก�รสนับสนุนที่ดีจ�กกูเกิล

ดังน้ันจึง

เกิดก�รทำ�ง�น

ร่วมกันระหว่�ง

เอสซีจี ดิสทริ

บิวช่ัน กูเกิล เอค

เซนเชอร์ และ

ไอทีวัน ในก�รว�ง

ร�กฐ�นโครงสร้�ง

ของระบบคล�วด์ 

ก�รกำ�หนดค่�ของ

เครือข่�ย และก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบ ซ่ึงก�รท่ี

กูเกิลคล�วด์เป็นระบบโอเพนซอร์ซจึงเปิดโอก�สให้ส�ม�รถ

ปรับปรุงหรือต่อยอดได้อย่�งรวดเร็ว อีกท้ังระบบมีคว�ม

ปลอดภัยสูงข้ึน ในขณะท่ีต้นทุนค่�ใช้จ่�ยลดลง

 ในช่วงเริ่มต้นของก�รพัฒน�ระบบ คณะ

ทำ�ง�นต้องเผชิญกับก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ก�ร

ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีคล�วด์ จึงนับว่�เอื้อต่อก�รทำ�ง�น

ในสถ�นก�รณ์เช่นนั้นอย่�งลงตัว นอกจ�กนี้ ทีมพัฒน�

ส�ม�รถลดคว�ม

ซับซ้อนของก�ร

ออกแบบก�ร

เชื่อมต่อระบบ

ง�นให้ง่�ยขึ้น ส�

ม�รถทำ�ง�นเชื่อม

ต่อกันได้อย่�ง

ร�บรื่น ส่งผล

ให้ก�รเชื่อมต่อ

กับระบบง�นย่อย 

47 ระบบประ

สบผลสำ�เร็จ โดยใช้เวล�ในก�รหยุดระบบเพื่อย้�ยระบบ

ไปยังคล�วด์ และส�ม�รถกลับม�ใช้ง�นได้ภ�ยใน 12 

ชั่วโมง ซึ่งลดลงจ�กปกติที่ต้องใช้เวล�ม�กถึง 24 ชั่วโมง

สำ�หรับก�รย้�ยระบบที่มีคว�มซับซ้อนเช่นนี้

“หากจะถามว่าทำาไมต้องคลาวด์ คิดว่าเส้นทาง

แห่งงานท่ีเป็นความท้าทายในคร้ังน้ีเป็นอีกบทพิสูจน์หน่ึง

ท่ีแสดงให้เห็นว่า การใช้คลาวด์วางแผน ทดสอบ โยก

ย้าย ปรับหรือลดขนาดแอปพลิเคชัน ไปจนถึงช่วยให้การ

ทำางานของทีมงานมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ช่วยให้งานสามารถดำาเนินไปตาม

แผนงานท่ีวางไว้ได้ ท่ีสำาคัญคือ ช่วยให้การบริการลูกค้า 

เปิดโอกาสการต่อยอดเป็นนวัตกรรมและธุรกิจรูปแบบ

ใหม่ได้อีก ท่ีสุดแล้วคือ จะช่วยตอบสนองได้ทันต่อความ

ต้องการของธุรกิจในอนาคต” แองเจิลกล่าวปิดท้าย.

  

• หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) ประก�ศเปิดตัว HUAWEI P50 

Pro ที่กลับม�ทวงบัลลังก์สม�ร์ทโฟนแห่งก�ร                       

ถ่�ยภ�พระดับตำ�น�น พร้อมก�รส�นต่อคว�มร่วม

มือกับ Leica เปิดก�รเดินท�งบทใหม่ของกล้อง

สม�ร์ทโฟน สุนทรียะแห่งดีไซน์ และประสบก�รณ์

รอบด้�น พร้อม HUAWEI P50 Pocket                                                    

สม�ร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่�สุดที่เป็นอีกก้�ว

สำ�คัญของก�รผส�นคว�มง�มและเทคโนโลยี 

รวมถึงก�รถ่�ยภ�พที่อัจฉริยะไว้อย่�งลงตัว                                

เปิดร�ค�จำ�หน่�ยในประเทศไทยอย่�งเป็นท�งก�ร

เริ่มต้นกับ HUAWEI P50 Pro ที่ 33,990 บ�ท 

และ HUAWEI P50 Pocket ร�ค�เริ่มต้นที่ 46,990 

บ�ท เปิดให้จับจองเป็นเจ้�ของพร้อมโปรโมชั่น

สุดคุ้มก่อนใครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-11 กุมภ�พันธ์                                                                
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• Netflix ประเดิมต้นปีอย่�งยิ่งใหญ่ ทุ่ม

ทุนโปรโมตซีรีส์ มัธยมซอมบี้ (All of Us Are 

Dead) แบบจัดเต็มใจกล�งกรุงเทพมห�นคร ปลุก

กระแส K-Zombie ด้วยคว�มระทึก เมื่อรถบัสทั้ง

คันถูกพลิกโฉมให้เสมือนเป็นรถโรงเรียนที่หลุดออก

ม�จ�กสมรภูมิซอมบี้ ต้อนรับก�รเปิดตัวของซีรีส์ 

มัธยมซอมบี้ (All of Us Are Dead) ที่พร้อมให้ชม

ได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่�นั้น

• โนเกีย (Nokia) ก�งแผนทิศท�งดำ�เนิน

ธุรกิจปี 2565 พร้อมลุยต่อยอดคว�มสำ�เร็จปีที่ผ่�น

ม� จ่อเปิดตัวโทรศัพท์มือถือฟีเจอร์ โฟนและสม�

ร์ทโฟนรุ่นใหม่ทั้ง G ซีรีส์ และ C ซีรีส์ นอกจ�กนี้

ยังมีสม�ร์ทโฟน X Series ในโรดแมปเพื่อกรุยท�ง

ตล�ดสม�ร์ทโฟนระดับบนและ Nokia แท็บเล็ต รุก

ตล�ดในประเทศไทย เป็นก�รเพิ่มท�งเลือกให้ผู้

บริโภคม�กขึ้น เน้นตอบโจทย์ทุกรูปแบบก�รใช้ง�น 

ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ภ�ยใต้แนวคิด Love it. 

Trust it. Keep it. กับโทรศัพท์มือถือ สม�ร์ทโฟน 

และแท็บเล็ตที่เชื่อถือได้ คงทน คุ้มค่�คุ้มร�ค� 

และใช้ง�นได้น�น

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

และ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ

พันธมิตรภ�ครัฐและเอกชน ปรับต�ร�งจัดกิจกรรม

โครงก�ร HACKa THAILAND ใหม่รองรับทุก

โอก�สของทุกคนที่อย�กมีส่วนร่วมในก�รเปลี่ยน

ประเทศ ด้วยก�รขย�ยระยะเวล�ก�รเปิดรับ

สมัครทีมเข้�แข่งขันกิจกรรม HACKa THAILAND 

Competition & Beyond Hackathon ถึงวันที่ 15 

มีน�คมนี้ เพื่อห� 10 สุดยอดทีมร่วมแก้ไขปัญห�

ที่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศ พร้อมชิงเงิน

ร�งวัลรวมกว่� 2 ล้�นบ�ท โดยก�รแข่งขันจะจัด

ขึ้นควบคู่กับกิจกรรม HACKa THAILAND Hybrid 

Exhibition มหกรรมดิจิทัลครั้งประวัติศ�สตร์ที่จะ

เนรมิตพื้นที่กว่� 7,000 ต�ร�งเมตร ย่�นบ�งน�สู่ 

“เมืองดิจิทัล” เตรียมมอบประสบก�รณ์ดิจิทัลแก่คน

ไทยและช�วต่�งช�ติ ระหว่�งวันที่ 28 มีน�คม-17 

เมษ�ยน 2565.

บ�งครั้งให้เลื่อนว�งตล�ดคอมพิวเตอร์ชิป AMD ออกไป โดยอินเทลใช้แนวท�งนี้

ช่วงปี 2002 ถึง 2007 ท�งกรรม�ธิก�รสหภ�พยุโรปมองว่�แนวท�งนี้ทำ�ให้คู่แข่ง

ไม่ส�ม�รถแข่งขันได้เต็มที่  ศ�ลระบุว่�กระบวนก�รคิดค่�ปรับของกรรม�ธิก�ร

สหภ�พยุโรปไม่สมบูรณ์ และแสดงไม่เพียงพอว่�ก�รกระทำ�ของอินเทลส่งผลต่อ

ต้�นก�รแข่งขัน

DHL จ้างหุ่นยนต์ทำางานในโกดัง

Boston Dynamics บริษัทพัฒน�หุ่นยนต์ภ�ยใต้ Hyundai ประก�ศร่วมมือ

กับ DHL เพื่อนำ� Stretch 

หุ่นยนต์สำ�หรับทำ�ง�น

ในโกดังม�ใช้ง�นจริงใน

เชิงพ�ณิชย์ โดยสัญญ�ที่ 

DHL ทำ�ร่วมกับ Boston 

Dynamics มีมูลค่�ดีลอยู่

ที่ 15 ล้�นดอลล�ร์ ซึ่ง 

DHL จะนำ�หุ่นยนต์ม�ใช้

ง�นในพื้นที่อเมริก�เหนือ 

โดย Boston Dynamics 

จะเป็นผู้ให้บริก�รฟลีต

หุ่นยนต์ให้ศูนย์ โลจิสติกส์

ของ DHL ในระยะเวล� 

3 ปีข้�งหน้�   ทั้งนี้ ก�ร

เคลื่อนไหวในครั้งนี้ จะ

ช่วยทำ�ให้ก�รทำ�ง�นในโกดังเป็นง�นอัตโนมัติม�กขึ้น.

ไอที6
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และจำ�หน่�ยเครื่องซักผ้�อบผ้�อุตส�หกรรมที่อยู่ในธุรกิจนี้ม�

ถึง 114 ปีแล้ว โดยเข้�ม�ในไทยเมื่อปี 2560 หลังจ�กรุกตล�ด

ม� 4 ปี ได้รับก�รตอบรับที่ดีม�ก โดยปี 2564 มีร้�นสะดวกซัก

ที่ใช้สินค้�ของบริษัทถึง 1,565 ช็อป และค�ดว่�ปี 2565 จะเพิ่ม

จำ�นวนขึ้นอีก 1,000 ช็อปด้วย

“ส่วนตัวผมมองว่�ก�รทำ�ง�นต้องมีคว�มตรงไปตรงม�

กับลูกค้� ผมว่�เร�คือคนกล�งที่ต้องดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของ

บริษัท ขณะเดียวกันเร�ก็ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนตัวแทนจำ�หน่�ย

ให้เติบโตและประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจเช่นเดียวกัน มันถึงจะ

เป็นก�รทำ�ธุรกิจที่ยั่งยืน win-win ทั้งสองฝ่�ย สำ�หรับในองค์กร

เองผมให้คว�มสำ�คัญกับทีมง�น ก�รให้บทบ�ทกับทีมง�น ก�รส่ง

เสริมคว�มรู้คว�มส�ม�รถของทีมให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคือหน้�ที่

ของผู้บริห�ร”.

ากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการร้าน

สะดวกซักม�กขึ้น ทำ�ให้ค�ดก�รณ์ว่�ภ�พรวมธุรกิจ

ร้�นสะดวกซักของไทยในปี 2565 จะเพิ่มจำ�นวนขึ้น

อย่�งก้�วกระโดด โดยค�ดว่�ปีนี้จะมีร้�นสะดวกซัก

ถึง 3,500 ช็อป จ�กเดิมปี 2564 ที่มีเพียง 2,400 ช็อป ซึ่งจ�ก

ก�รเติบโตของธุรกิจร้�นสะดวกซักนั้น อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ เป็น

บริษัทที่มีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดม�กที่สุดถึง 70% และค�ดว่�จะ

เติบโตเป็น 80% ในอีก 3 ปีข้�งหน้� โดยยังตั้งเป้�ยอดข�ยของปี 

2565 อยู่ที่ 1,000 ล้�นบ�ทอีกด้วย

สุกรี กีไร ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยอ�วุโสประจำ�ภูมิภ�คอินโดไช

น่� บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอลแอลซี เริ่มเล่�

ว่� มูลค่�ตล�ดรวมของร้�นสะดวกซักในปีนี้ค�ดว่�จะพุ่งไปแตะ

ที่ 10,000 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประม�ณ 7,000 

ล้�นบ�ท และค�ดว่�ในอีก 6-7 ปีข้�งหน้�ไทยจะมีร้�นสะดวก

ซักรวมกว่� 9,000 ส�ข�

สำ�หรับก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รหนุ่มนั้น เข�เล่�ว่� คง

ต้องย้อนกลับไป 14 ปีที่แล้ว ผมทำ�ง�นอยู่ในวงก�รเครื่องครัว

แบรนด์จ�กยุโรปม�โดยตลอด เริ่มจ�กม�ทำ�แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

สำ�หรับคนไทย ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในยุโรปแต่

คนไทยยังไม่รู้จัก ยกตัวอย่�ง Franke ถือว่�เป็น

แบรนด์เครื่องครัวชั้นนำ�ของโลก เร�ก็ต้องม�

ช่วยกันคิดในทีม ตั้งแต่ก�รว�ง position ของ

แบรนด์ ฟอร์มทีมง�นทุกฝ่�ยขึ้นม� ถือว่�

เร�ประสบคว�มสำ�เร็จเลยทีเดียว

“จ�กนั้นก็ย้�ยม�ดูแลง�นข�ยฝ่�ย

โครงก�รของ Electrolux ซึ่งในขณะ

นั้นยอดข�ยฝ่�ยโครงก�รมีแนวโน้มลด

ลงไปเรื่อยๆ แต่ด้วยทีมง�นเดิมที่ม�ก

ประสบก�รณ์อยู่แล้ว และเร�ก็ได้ไปปรับ

เปลี่ยนวิธีก�รทำ�ง�น วิธีนำ�เสนอต่�งๆ ใช้

เวล�ไม่ถึงปีเร�ก็ส�ม�รถเพิ่มยอด เพิ่ม

กำ�ไร ผลประกอบก�รขึ้นม�

สูงกว่�ที่บริษัทกำ�หนด

ไว้อย่�งม�กที

เดียว”

ขณะ

เดียวกัน เข�

ก็ยอมรับว่�ใน

ช่วงแรกของ

ก�รเกิดโควิด-

19 ก็มีคว�ม

กังวลอยู่พอ

สมควร เพร�ะ

เริ่มเห็นหล�ยๆ 

กิจก�รต้องหยุด

ให้บริก�รไป ทั้ง

ก�รหยุดแบบ

ชั่วคร�วหรือปิด

กิจก�รไปเลย แต่

ด้วยก�รที่ได้ทีม

ซัพพอร์ตจ�กบริษัท

แม่ที่ดีม�ก และ

ตัวแทนจำ�หน่�ย

ในประเทศไทย

ก็มีก�รพูด

คุยกันเกือบทุกวัน มีก�รเตรียมก�รว่�ห�กถึงขั้นที่แย่

สุด จะดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อ แต่สถ�นก�รณ์ของ            

โควิด-19 กล�ยม�เป็นก�รเพิ่มโอก�สท�ง

ธุรกิจสำ�หรับร้�นสะดวกซักทั้ง          

สองด้�น

“เมื่อธุรกิจต่�งๆ ต้อง

ปิดตัว ทำ�ให้ต้องปรับตัวกัน

อย่�งม�ก จึงมีนักลงทุน ผู้

ประกอบหล�ยร�ย กระจ�ย

คว�มเสี่ยงในก�รลงทุนในธุรกิจ

เดิม แล้วม�เปิดร้�นสะดวกซัก

กับเร�เพิ่มขึ้น รวมทั้งนักลงทุน

ร�ยย่อยที่กำ�ลังห�ช่องท�งทำ�

ธุรกิจใหม่ๆ มีคว�มมั่นใจที่จะ

ลงทุนในร้�นสะดวกซักกันม�ก                                           

เพร�ะตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�

ถือได้ว่�เร�เป็นธุรกิจเดียวที่ไม่

ได้รับผลกระทบ แถมมีอัตร�ก�ร

เติบโตอย่�งก้�วกระโดด คว�มโชค

ดีอีกอย่�งหนึ่งคือ เร�ได้ตัวแทน

จำ�หน่�ยในประเทศไทยที่มี

คว�มมั่งคงในสถ�นะท�งก�ร

เงิน และมีทีมง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ”

ทั้งนี้ อัลไลแอนซ์ 

ลอนดรี้ เป็นบริษัทผู้ผลิต
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7เศรษฐกิจ

านไปกว่า 32 ปีที่ความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ อยู่ในระดับ

ต่ำ� ท�งซ�อุฯ มีเพียงเลข�ฯ ทูตทำ�ง�นอยู่ในประเทศไทย 

แรงง�นไทยไม่ส�ม�รถไปทำ�ง�น (ขุดทอง) ได้อย่�งที่เคย

ทำ�ม� ก�รเดินท�งไปซ�อุฯ ไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงจ�กประเทศไทย

ไปซ�อุฯ และจ�กซ�อุฯ ม�ประเทศไทย ก�รค้�ข�ยระหว่�งกัน

ก็อยู่ในวงจำ�กัด ไม่ว่�ก�รทูต ก�รค้� ก�รท่องเที่ยว ล้วนอยู่ใน

สภ�พที่ไม่น่�ประทับใจทั้งนั้น

บัดนี้มีก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท�งดี นั่นคือ ไทย-ซ�อุฯ                                                                         

ส�ม�รถฟื้นคว�มสัมพันธ์ได้เป็นอย่�งดี ในขณะที่คนไทยส่วน

ใหญ่ชื่นชมยินดีกับก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ในครั้งนี้ ก�รฟื้นฟูคว�ม

สัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปต�มนโยบ�ยของน�ยกรัฐมนตรี และเป็น

คว�มส�ม�รถและคว�มพย�ย�มของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รต่�งประเทศ และข้�ร�ชก�รหล�ยๆ คนในกระทรวงก�รต่�ง

ประเทศ

ท่�มกล�งคว�มยินดีของคนส่วนใหญ่ในประเทศ แต่มี

คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องก�รล้มรัฐบ�ล และต้องก�รเอ�ใจน�ยใหญ่ใน

แดนไกล ก็ออกม�ด้อยค่�รัฐบ�ล ขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นคว�ม

เท็จและเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องม�ด้อยค่�ผลง�นของรัฐบ�ลและ

ข้�ร�ชก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ กล่�วห�ว่�ประเทศไทยไม่มี

ใครคบ ทั้งที่น�ยกรัฐมนตรีเข้�ร่วมก�รประชุมน�น�ช�ติ แสดง

บทบ�ทในเวทีโลก และได้เจรจ�คว�มในระดับทวิภ�คีกับผู้นำ�

หล�ยประเทศ ทั้งก�รออกไปต่�งประเทศ และผู้นำ�ต่�งประเทศ

ม�ที่ประเทศไทย 

กล่�วห�ว่�ประเทศไทยจัดก�รเรื่องโควิดล้มเหลว ทั้ง

ที่ WHO (องค์ก�รอน�มัยโลก) กล่�วชม และยังแนะนำ�ประเทศ 

อื่นๆ ให้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์ของประเทศไทย เพร�ะหล�ย

ประเทศที่ทำ�ต�มแบบของไทย โดยเฉพ�ะเรื่องก�รฉีดไขว้ยี่ห้อ

ของวัคซีนนั้น ได้ผลลัพธ์เป็นอย่�งดี และประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ประช�ชนของหล�ยประเทศมองเป็นสถ�นที่ปลอดภัย ให้

กรุงเทพฯ เป็นเมืองอันดับหนึ่งของก�รทำ�ง�นนอกสถ�นที่ทำ�ง�น

และนอกบ้�น (Workation) และยังมีภูเก็ต และเชียงใหม่เป็น

อันดับ 10 ด้วย

สร้�งว�ทกรรมว่� “ผู้นำ�โง่ๆ ประช�ชนจะต�ยหมด” 

เป็นก�รสร้�งว�ทกรรมแบบไม่ดูคว�มจริงเชิงประจักษ์ คนเข้�

เรียนโรงเรียนน�นร้อยได้ ทำ�ง�นรับร�ชก�รจนเป็นเบอร์หนึ่งใน

องค์กรคือเป็นผู้บัญช�ก�รทห�รบก จะเป็นคนโง่ได้อย่�งไร คน

ฉล�ดไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะต้องทำ�เป็นเองทุกเรื่อง แต่ต้องรู้จัก

ใช้คนเป็น และฟังคำ�แนะนำ�ของคนอื่นในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด 

เหมือนอย่�งที่ท่�นตั้ง ศบค. ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญเป็นคณะทำ�ง�น

ด้�นส�ธ�รณสุข และตั้งนักธุรกิจที่ประสบคว�มสำ�เร็จและนัก

วิช�ก�รท�งด้�นเศรษฐกิจเป็น ศบศ. ช่วยให้คำ�ปรึกษ�ในก�ร

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ก�รไปเยือนซ�อุฯ ของน�ยกรัฐมนตรีในครั้งนี้ดู

ไม่มีคว�มสำ�คัญอะไร ก็กระจ�ยข่�วว่�มีแต่รองผู้ว่�แคว้นของ

ซ�อุฯ ม�ต้อนรับ ไม่มีคนสำ�คัญม�ต้อนรับ บ�งคนก็บอกว่�เป็น

พระร�ชวงศ์ปล�ยแถว ทั้งๆ ที่ผู้ที่เสด็จม�รับน�ยกรัฐมนตรีนั้น

เป็นมกุฎร�ชกุม�รที่หม�ยถึงก�รเป็นพระมห�กษัตริย์องค์ต่อไป 

อีกทั้งยังทรงดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรองน�ยกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี

กล�โหม และยังขย�ยคว�มต่อไปอีกว่�น�ยกรัฐมนตรีได้เจรจ�

คว�มกับรองผู้ว่�แคว้นเท่�นั้น ไม่ได้เจอคนสำ�คัญใดๆ ทั้งๆ ที่

น�ยกรัฐมนตรีได้ประชุมห�รือกับคณะผู้บริห�รคณะใหม่ ได้เจรจ�

กับรัฐมนตรีหล�ยตำ�แหน่ง มีก�รพระร�ชท�นเลี้ยงอ�ห�รแก่คณะ

ของประเทศไทย มีก�รพ�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถ�นที่ท่องเที่ยว                   

ที่สำ�คัญคือมีก�รเจรจ�เรื่องก�รเปิดรับแรงง�นไทยให้ไปทำ�ง�นที่

ซ�อุฯ ได้ หลังจ�กว่�งเว้นม�ม�กว่� 30 ปี

มีก�รบอกกับสังคมว่�น�ยกรัฐมนตรีของไทยไม่ได้เดินบน

พรมแดง แต่เดินพรมม่วง แสดงว่�ไม่ใช่เป็นแขกระดับ VIP ทั้งที่

จริงแล้วพรมสีม่วงเป็นอัตลักษณ์ของซ�อุฯ ที่จะมีดอก Lavender 

สีม่วงพร่�งพรมดินแดนทะเลทร�ยของซ�อุฯ ในย�มที่ฝน

โปรยปร�ย เป็นสัญลักษณ์ของคว�มอุดมสมบูรณ์และคว�มโอบ

อ้อมอ�รี เป็นพรมที่มีก�รขลิบลวดล�ยที่เป็นเอกลักษณ์ของซ�

อุฯ เป็นลวดล�ยที่เป็นมรดกโลกแห่งคว�มทรงจำ� และพรมสีม่วง

นี้ท�งซ�อุฯ ได้ใช้ในก�รต้อนรับอ�คันตุกะระดับผู้นำ�ประเทศม�

หล�ยร�ยแล้ว

ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ตื่นเต้นและยินดีกับข่�วนี้ ก็ยัง

มีนักก�รเมืองฝ่�ยค้�นบ�งคนออกม�บอกว่�ไม่เห็นจะต้องยินดี

อะไรเลยกับก�รที่ไทย-ซ�อุฯ ฟื้นคว�มสัมพันธ์ แค่ซ�อุฯ ต้องก�ร

เปิดประเทศ เพร�ะปิดประเทศเข�จะไปไม่รอด เป็นก�รด้อยค่�

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น และยังเป็นก�รดูถูกประเทศซ�อุฯ ด้วยว่�ต้อง

เปิดสัมพันธไมตรีกับไทยจึงจะทำ�ให้ประเทศอยู่รอดได้ ถ้�ห�กจะ

ต้องเปิดประเทศให้อยู่รอดเข�น่�จะสร้�งสัมพันธไมตรีกับประเท

ศอื่นๆ ที่ร่ำ�รวยกว่�ประเทศไทยดีกว่� ประเทศไทยเป็นแค่ประเทศ

มีร�ยได้ป�นกล�ง ถ้�ห�กจะพ�กันไปเที่ยวประเทศซ�อุฯ คงไม่ไป

เพิ่มร�ยได้ให้แก่ประเทศซ�อุฯ ที่ร่ำ�รวยด้วยก�รข�ยน้ำ�มัน

ยังมีคนสร้�งว�ทกรรมว่� “ไม่คืนเพชร แต่คืนดี” ทั้งๆ ที่

เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับรัฐบ�ลนี้แม้แต่น้อย ก�รขโมยเพชรเกิดขึ้น

ม�กว่� 30 ปีแล้ว ตอนนั้นน�ยกรัฐมนตรีน่�จะยังเป็นทห�รอ�ชีพ

ที่ยังไม่ใช่ระดับสูง และไม่มีบทบ�ทในก�รบริห�รประเทศ แล้ว

จะเอ�เรื่องนี้ม�พูดทำ�ไม เหมือนจะให้น�ยกรัฐมนตรีคนนี้ ไปเที่ยว

คว�นห�เพชรไปคืนให้ซ�อุฯ ทั้งๆ ที่เพชรสีน้ำ�เงินที่พูดถึงนั้นมี

จริงหรือไม่ คว�มบ�ดหม�งน่�จะเกิดจ�กก�รที่เจ้�หน้�ที่และนัก

ธุรกิจของซ�อุฯ ถูกฆ่�ต�ยภ�ยในประเทศไทยม�กกว่� เพร�ะจน

ป่�นนี้ก็ยังไม่ส�ม�รถห�ตัวคนร้�ยได้ ส่วนเรื่องเพชรนั้นคนร้�ย

ถูกลงโทษไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งคนที่เป็นคนขโมยม� พ่อค้�ที่รับซื้อ 

และตำ�รวจที่ทุจริตพัวพันกับคดีฆ�ตรกรรมครอบครัวพ่อค้�เพชร 

ก็ไม่รู้ว่�จะมีคนเอ�เรื่องนี้ม�โยงกับรัฐบ�ลนี้ ไปทำ�ไม โดยตรรกะ

แล้ว รัฐบ�ลนี้ ไม่เกี่ยวกับกรณีก�รขโมยเพชรและก�รฆ่�คนซ�อุฯ 

ต�ยในเมืองไทยเลย

คว�มพย�ย�มด้อยค่�คว�มสำ�เร็จของรัฐบ�ลและกระทรวง

ก�รต่�งประเทศในก�รฟื้นสัมพันธไมตรีไทย-ซ�อุฯ ครั้งนี้มันดุ

จริงๆ มันกำ�ลังจะทำ�ให้คนบ�งกลุ่มบ�งพวกอกแตกต�ย หรือไม่

ก็กระอักเลือดต�ยเพร�ะคว�มอิจฉ� จึงมีคว�มพย�ย�มบิดเบือน

ข่�วส�รที่เป็นคว�มเป็นจริงของเหตุก�รณ์ ข่�วลวง ข่�วเท็จ ข่�ว

บิดเบือนทั้งหมดเป็นก�รกระทำ�ของคนขี้อิจฉ�ที่หูหนวกต�บอด ที่

กำ�ลังจะอกแตกต�ย เพร�ะน�ยกรัฐมนตรีประสบคว�มสำ�เร็จใน

ก�รฟื้นคว�มสัมพันธ์กับซ�อุฯ เป็นผลง�นชิ้นโบแดงของรัฐบ�ลที่

น่�จะส่งผลทำ�ให้คะแนนของน�ยกรัฐมนตรีสูงขึ้นเป็นแน่แท้ ยิ่ง

ถ้�เอ�ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นม�ข�ยคว�มกันให้ชัดๆ สงสัยว่�เส้น

โลหิตในสมองอ�จจะแตกต�ยได้เพร�ะคว�มริษย�มันพองตัว 

เหตุก�รณ์ครั้งนี้ดุจริง ร้�ยจริงนะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

สัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ...ดุจริงหนอ

‘สุกรี กี ไร’ยึดความจริงใจต่อลูกค้า

ดัน‘อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้’เติบโตยั่งยืน

ผ่

จ

ญหาโลกร้อนที่กำาลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 

ทำ�ให้เกิดสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวนอย่�งม�ก กลุ่ม

อมตะ ได้แก่ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน หรือ 

AMATA, บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำ�กัด, บริษัท 

อมตะ ฟ�ซิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�ม

ร่วมมือ (MOU) ก�รรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดย

รอบนิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ภ�ยใต้ก�รดำ�เนิน

โครงก�ร “พัฒน�ชุมชนด้�นก�รจัดก�รน้ำ�และขยะอย่�ง

ยั่งยืน” ระยะที่ 2 ร่วมกับ 6 พันธมิตรภ�ครัฐ เอกชน ชุมชน 

และผู้ประกอบก�รภ�ยในนิคมฯ ได้แก่ เทศบ�ลตำ�บลคลองตำ�

หรุ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลคลองตำ�หรุ โครงก�รชลประท�น

ชลบุรี สำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท อ�

คว� นิชิฮ�ร่� คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอน

น�ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำ�กัด เพื่อขย�ย

พื้นที่ก�รพัฒน�โครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�และขยะภ�ยในนิคม

อุตส�หกรรมรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่�งเป็นระบบ ณ อ�ค�ร

อมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ อมตะซิตี้ ชลบุรี 

น�ยวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่

ก�รตล�ด AMATA กล่�วว่� ก�รลงน�มในบันทึกข้อตกลง

คว�มร่วมมือครั้งนี้เป็นโครงก�รต่อเนื่องระยะที่ 2 ที่บริษัท

ในกลุ่มอมตะร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบก�รในนิคมฯ ก่อตั้งและส่งเสริมให้เกิด

ก�รพัฒน�ฟื้นฟูระบบก�รดูแลแก้ไขปัญห�น้ำ�เสีย ขยะ คลอง

ส�ธ�รณะในชุมชนพื้นที่รอบนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี อย่�ง

จริงจัง เพื่อใช้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ก่อนถ่�ยทอดสู่ชุมชน

อื่นๆ รอบนิคมฯ ต่อไป โดยแบ่งก�รดำ�เนินง�นออกเป็น 3 ระยะ

เพื่อขย�ยขอบเขตก�รพัฒน�ได้อย่�งเป็นระบบ ครอบคลุมครบทุก

พื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�

ระยะที่ 1 เริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2561-2563 ในพื้นที่

คลองรับน้ำ�-คลองตำ�หรุ ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไม้แดง เป็น

พื้นที่กล�งน้ำ�ซึ่งเชื่อมต่อนิคมอุตส�หกรรม ปัจจุบันชุมชนส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รน้ำ�และขยะในพื้นที่ได้ดีขึ้น ประสบผลสำ�เร็จเป็นที่น่�

พึงพอใจ

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�น โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 

2565-2566 โดยได้คัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ�-คลองหัวทองหล�งซึ่ง

อยู่ในเขตพื้นที่เทศบ�ลตำ�บลคลอง

ตำ�หรุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงก�ร

ระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ปล�ยน้ำ�ก่อน

ไหลลงสู่ทะเล ปัจจุบันข�ดก�ร

บำ�รุงรักษ�ส่งผลให้เกิดน้ำ�เน่�เสีย 

สร้�งผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม

และคุณภ�พชีวิตของคนในชุมชน

ม�อย่�งต่อเนื่อง และระยะที่ 3 

อยู่ระหว่�งก�รเก็บข้อมูลเพื่อก�ร

ศึกษ�ซึ่งค�ดว่�จะดำ�เนินก�รใน

พื้นที่ต้นน้ำ� ได้แก่ พื้นที่ตำ�บล

พ�นทอง-หนองกะขะ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภ�พสูงสุดในแผนก�รสร้�ง

ชุมชนต้นแบบก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

และขยะอย่�งยั่งยืน

“คว�มร่วมมือในครั้งนี้เป็นเพียงอีกก้�วหนึ่งในพันธกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มอมตะ ซึ่ง

มีเป้�หม�ยในก�รก้�วสู่ระดับเวิลด์คล�สหรือก�รเดินต�ม

แผนก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนควบคู่กับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (United Nations Sustainable 

Development Goals : UN SDGs) โดยไม่ทิ้งภ�ระเรื่องของ

ก�รดูแลแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชน ซึ่งตรงต�ม

หลักปรัชญ�ของอมตะคือ All Win ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะ

ต้องก้�วเดินไปข้�งหน้�ได้พร้อมกันและอยู่ร่วมกันได้อย่�งมี

คว�มสุข” น�ยวิบูลย์กล่�ว.

ปั

พัฒนาชุมชนจัดการน้ำา-ขยะอย่างยั่งยืน
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8 Life and City

วามสูญเสียเป็นสิ่งที่น่าเศร้า ประเมินค่าไม่ได้ และไม่ควร

เกิดขึ้นกับชีวิตคนที่เดินข้ามทางม้าลาย กรณีเหตุการณ์ 

ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 ตำารวจควบคุม

ฝูงชน ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชน พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยา

กุล หรือ “หมอกระต่าย” แพทย์ผู้ชำานาญการด้านจักษุวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะกำาลังข้ามทางม้าลายจน

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 ที่ผ่านมานั้น หลายภาคส่วนในสังคม

ไม่ยอมให้ปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนนปล่อยผ่านไปเหมือนไฟไหม้

ฟาง พร้อมทั้งเรียกร้องให้หาแนวทางแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าแค่ปรับปรุง

ทางข้าม ทาสีตีเส้นใหม่ เพื่อไม่ให้ทางม้าลายเป็นทางมรณะ

แต่ละปีคนไทยจำานวนมากจบชีวิตจากการข้ามถนน ข้อมูล

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขปี 2559-

2561 ระบุว่า จำานวนผู้เสียชีวิตเป็นคนเดินถนนเฉลี่ย 800-1,000 ราย

ในแต่ละปี ขณะที่ข้อมูลสำานักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า คนเดิน

ถนนประสบเหตุถึง 2,500-2,900 รายต่อปี โดยกว่า 1 ใน 3 เป็นพื้นที่

กรุงเทพฯ เฉลี่ย 900 รายต่อปี

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญคือ ถนนมีลักษณะหลายช่อง

จราจร เวลาข้ามถนนต้องใช้ระยะเวลาอยู่บนถนนนาน และแม้จะ

มีบางช่องจราจรหยุด แต่ช่องจราจรด้านในมักจะไม่หยุด และเมื่อมี

คนข้ามรถในช่องทางชะลอหรือหยุด แต่ช่องจราจรขวาสุดที่ขับขี่ด้วย

ความเร็วมักไม่ได้ชะลอ และอาจมองไม่เห็นกันทั้งสองฝ่าย เป็นจุด

อันตรายของการข้ามถนนที่มักจะมีเหตุสลดเกิดขึ้น

นายจำารูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและ

การจักรยานไทย กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหมอ

กระต่าย เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น จากการศึกษาอุบัติเหตุทาง

ถนน สาเหตุหลักมาจากคนมากกว่า 90% ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้า

หน้าท่ีผู้รักษากฎหมาย อย่างกรณีล่าสุดผู้ก่อเหตุเป็นตำารวจ กลับฝ่าฝืน

ทำาผิด ฉะนั้นต้องแก้ให้ถูกจุด ไทยมีกฎหมายป้องกันและอุบัติเหตุทาง

ถนนตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว แต่ตัวเลขอุบัติเหตุไม่ลดลง เพราะขาดการ

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง สังคมโดยรวมไม่ตระหนัก

ทางแก้จะทำาอย่างไรให้คนไทยเปลี่ยนวิธีคิด มีวินัยเคารพ 

กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องค่อยๆ 

ขันชะเนาะแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจศึกษาโมเดลจากญี่ปุ่นและ

เนเธอร์แลนด์กว่าประชาชนจะมีวินัย ก็เป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุสูง

เช่นกัน

“ระยะแรก เจ้าหน้าที่กวดขันมากขึ้น ตักเตือน และเพิ่มการ

บังคับใช้กฎหมาย เช่น จัดโซนนิ่งพื้นที่ใช้กฎหมายเข้ม จับ ปรับ 

จริงจัง ก่อนผลักดันขยายไปในทุกพื้นที่ จะทำาให้คนที่ชอบฝ่าฝืน

เปลี่ยนพฤติกรรม ระยะต่อไป รณรงค์ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมเพื่อ

เปลี่ยนทัศนคติ มองว่าทุกชีวิตมีความหมาย ระยะยาว สอนให้เด็ก

เข้าใจเรื่องกฎจราจร การขับรถและอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสำาคัญ ต้องทำาเพื่อสร้างเจเนอเรชั่นใหม่

ที่มีจิตสำานึก ส่วนจะแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษก็ว่าไป แต่ไม่ใช่รอ

กฎหมายคลอดค่อยทำา” นายจำารูญเสนอ

ผลวิจัยของมูลนิธิฯ ยังพบว่า ความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนไม่เดินและปั่นจักรยานใน

กรุงเทพฯ ไม่รวมเรื่องโจรกรรม ทางเท้าไม่เรียบที่พบเห็นได้ทั่วไป 

ประธานมูลนิธิฯ บอกว่า หน่วยงานรัฐจะต้องสร้างระบบการเดิน

ทางที่ปลอดภัย หากคนเชื่อมั่นจะใช้การเดินมากขึ้น ดีต่อสุขภาพ สิ่ง

แวดล้อม เพราะลดมลพิษ ลดก๊าซคาร์บอนจากรถยนต์ อีกทั้งช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพราะ

การเดินเข้าถึงทุกพื้นที่

แม้ทางม้าลายเป็นพื้นที่

พิเศษให้สิทธิคนเดินข้ามอย่าง

ปลอดภัย แต่ในพื้นที่จราจรหนา

แน่น แยกใหญ่ๆ หลายครั้งกลาย

เป็นจุดวัดใจ ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

บนทางข้ามบ่อยๆ นายจำารูญฝาก

ถึงการใช้ถนนอย่างปลอดภัยว่า ผู้

ใช้ทางม้าลายต้องดูสัญญาณไฟ 

ช่วยให้รู้จังหวะในการข้าม ถ้าไฟ

เขียวกะพริบต้องรีบข้ามให้เร็ว ที่

สำาคัญต้องมองขวาให้แน่ใจไม่มีรถ

ก่อนข้าม รวมถึงระวังรถที่ชะลอ

ความเร็วหรือหยุดไม่ทัน      

 ด้าน รศ.ดร.มงกุฎ เพียร

ธนะกูลชัย สาขาวิศวกรรมขนส่ง

และจราจร ภาควิชาวิศวกรรม

และเทคโนโลยีโยธา สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ

ว่า ปัญหาสำาคัญที่สุดคือต้องมี

การตรวจสอบความปลอดภัยทางม้าลายเป็นประจำา โดยหน่วยงาน

ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านถนนและวิศวกรรมจราจรอย่างน้อยปีละครั้งหรือ

มากกว่านั้น จะเป็นกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมทางหลวง ขึ้นกับพื้นที่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ใด เพื่อปรับปรุง ดูแลรักษาทางข้ามให้ปลอดภัย ตั้งแต่สีทางข้าม การ

ตีเส้นจราจรให้ชัดเจน ป้ายเตือนทางข้ามล่วงหน้า แสงไฟส่องสว่าง

เวลากลางคืน ซึ่งลดอุบัติเหตุได้กว่า 50% สัญญาณไฟกะพริบเตือน 

สัญญาณไฟเขียว-ไฟแดงให้คนข้าม อุปกรณ์และเครื่องหมายจราจร

เหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้

จากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของไทยพบว่า อยู่ใน

ระดับที่ไม่ปลอดภัยสำาหรับคนเดินเท้า ปัจจัยหลักคือ รถใช้ความเร็ว

ในบริเวณทางข้าม ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ให้สิทธิ์คน

ข้ามถนนที่ทางม้าลายชัดเจน เมื่อเห็นทางม้าลาย ให้ชะลอความเร็ว

ก่อนทุกครั้ง กรณีบิ๊กไบค์ไม่ชะลอความเร็ว วินัยจราจรเป็นสิ่งสำาคัญ 

ประเทศที่เจริญแล้วจะให้สิทธิคนเดินเท้า คนปั่นจักรยานก่อน เป็น

คุณสมบัติเมืองน่าอยู่ ถ้าผู้ใช้รถทำาตามกฎหมายเคร่งครัดไม่มีคนเสีย

ชีวิตแน่นอน  

“แต่เมืองกรุงเทพฯ คนเดินเท้าเสี่ยงตาย รถฝ่าไฟแดง ไฟ

เขียวคนข้าม รถก็ข้ามด้วย เสียชีวิตวันละ 2 คน ควรเพิ่มบทลงโทษ

ทางกฎหมายให้หนักขึ้น รวมถึงทบทวนความเหมาะสมการใช้

ยานพาหนะที่มีความเร็วสูงอย่างบิ๊กไบค์ในเขตเมือง ใบขับขี่ในมือ 

ไม่ใช่แค่ขับขี่ได้ แต่ต้องมีความรับผิดชอบ เพราะการใช้ความเร็ว

ที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้” รศ.ดร.            

มงกุฎ บอก

ส่วนการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้ตรวจสอบและลงโทษผู้

กระทำาผิดไม่หยุดให้คนข้ามถนนก็สามารถทำาได้ แต่คงไม่ใช่ต้องมีทุก

ทางข้าม นอกจากนี้ หลายที่สามารถติดตั้งเนินชะลอความเร็วเป็น

ลักษณะพื้นผิวจราจรยกสูงเป็นโค้งรูปหลังเต่า ช่วยยับยั้งการจราจร 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงทางกายภาพต้องดูบริบทที่เหมาะสมตาม

สภาพพื้นที่และกระแสการจราจร กรณีพื้นที่รถสัญจรหนาแน่น ทาง

ข้ามอาจไม่เหมาะสม อาจจะจัดสร้างสะพานลอย นอกจากนี้ ในต่าง

ประเทศมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็ว จะมีสัญญาณไฟ

กะพริบและเสียงเตือนทั้งผู้ขับขี่และคนข้ามถนน

“ถ้าย้อนรอยจะเห็นข่าวคนถูกชนบนทางม้าลายเกิดซ้ำาแล้วซ้ำา

อีก ถึงเวลาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง กรณีหมอกระต่ายถ้าหน่วยงานที่

รับผิดชอบเอาจริงเอาจังจะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนความปลอดภัย

ทางถนนให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย” รศ.ดร.มงกุฎชวนสังคมไทยตั้ง

หลักแก้ปัญหาป้องกันการสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด.

ค

แก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนหลัง ‘บิ๊กไบค์ชนหมอ’   

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครดำาเนินการขับ

เคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผ่านศูนย์อำานวยการ

ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) และศูนย์อำานวยการความปลอดภัย

ทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 50 เขต โดยเมื่อปี พ.ศ.2563-2564 ได้สำารวจจุดนำาร่อง 1 เขต 1 

โซน สามารถลดอุบัติเหตุในเขตต่างๆ ได้ร้อยละ 10 จากจำานวน 174 จุด ดำาเนินการแก้ไข

แล้ว 152 จุด และตั้งเป้าหมายแก้ไขให้ครบทุกจุดภายในเดือน ก.ย.65 ซึ่งปีนี้กำาหนดตัวชี้

วัดตามนโยบาย ศปถ.เขต ลดจุดเสี่ยงอย่างน้อย 118 จุด ภายใต้แนวคิด “1 เขต พิชิต 2 

จุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ” พร้อมทั้งการสร้างเยาวชนเป็นผู้นำาลดอุบัติเหตุ “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่

ร่วม” ดำาเนินการสร้างชุมชน “รักษ์ความปลอดภัย ห่วงใยลูกหลาน ต้านอุบัติเหตุ” โดยมี

คู่มือสืบสวนอุบัติเหตุฉบับประชาชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม

เปิดรับไอเดียปรับปรุงสวนลุมพินี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครดำาเนิน

โครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในโอกาสครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2568 โดยมีแผนปรับปรุง

สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของไทย ให้เป็นสวนสาธารณะระดับโลก มีความทัน

สมัย พัฒนาให้เป็น

พื้นที่สำาหรับคนทุก

เพศทุกวัย รวมทั้งคน

พิการใช้บริการอย่าง

เท่าเทียม ทั้งนี้ ได้

จัดนิทรรศการเสนอ

แนวคิดการปรับปรุง

สวนลุมพินีในวาระครบ

รอบ 100 ปี ในวันที่ 

30 ม.ค.นี้ ณ บริเวณ

สวนปาล์มภายในสวนลุมฯ แบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 เวลา 07.00-09.00 น. และรอบ

ที่ 2 เวลา 16.00-18.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ จะมีเจ้าหน้าที่อำานวยความ

สะดวก พร้อมอธิบายข้อมูลที่ถูกต้อง สำาหรับแผนพัฒนาสวนลุมฯ เช่น ปรับพื้นที่สร้าง

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมือง มีลานอาคารบันเทิง ปรับเวทีการแสดงให้มีที่นั่งชมเป็น

รูปวงกลม รองรับผู้ใช้งาน 25,000 คน เพิ่มพันธุ์ ไม้ ดอกไม้ ปรับปรุงสวนป่าให้มีพันธุ์ ไม้

หลากหลาย สร้างป่าในเมือง ลดฝุ่น ปรับพื้นที่ริมบึงน้ำาให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 

รวมถึงพัฒนาจุดเชื่อมต่อสวนลุมพินี สะพานเขียว และสวนเบญจกิติ ให้มีชีวิตชีวาด้วยทาง

เดินและทางจักรยาน 

ป้องกันไฟไหม้เทศกาลตรุษจีน 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ใน

ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยม

จัดเตรียมชุดเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่สะท้อนเอกลักษณ์และ

ธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการจุดธูปเทียน เผา

กระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเซ่นไหว้เจ้าที่และเทพเจ้า  

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ได้สั่ง

การ กปภ.ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำาดับเพลิง

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ในทันทีหากเกิดเหตุอัคคีภัย 

หรือสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่  ซึ่งหัวจ่ายน้ำาดับเพลิงถูก

ออกแบบให้เชื่อมต่อกับท่อเมนของ กปภ. และติดตั้งไว้

ในจุดที่สะดวกและเข้าถึงง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ทำางานได้รวดเร็วและใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้จริง 

หากพบเห็นหัวจ่ายน้ำาดับเพลิงชำารุดแจ้ง PWA Contact 

Center 1662 ตลอด 24 ชม.

เลือกซื้อ ‘เนื้อหมู’ ปลอดภัย

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิแผนอาหารฯ สสส. กล่าวว่า การเลือกซื้อเนื้อ

สัตว์ที่เหมาะสมกับการบริโภค เช่น เนื้อหมูต้องมีสีชมพูสดถึงแดง  แต่ต้องไม่แดงมาก เนื้อ

ละเอียดไม่หยาบ กลิ่นต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อใช้นิ้วกดเนื้อต้องคืนตัวได้ดี ไม่เกิดรอย

บุ๋มตามแรงกด ไม่ควรซื้อเนื้อหมูที่มีเมือกลื่น มีสีคล้ำา หรือเนื้อหมูสีซีดเกินไปและมีน้ำาซึม

ไหลออกมา เป็นเนื้อที่เสื่อมคุณภาพ ส่วนเนื้อไก่สังเกตเนื้อที่มีสีชมพูเรื่อๆ หรือไม่ซีดจน

เป็นสีขาว หนังมีสีขาวอมเหลือง เต่งตึง สังเกตที่ภาชนะบรรจุไม่มีน้ำานองออกมาแสดงว่า

ไก่มีความสด ก่อนนำาเนื้อหมูเนื้อไก่ไปปรุงอาหารควรล้างให้สะอาดและปรุงสุก 100% ก่อน 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ งดบริโภคเนื้อหมูสุกๆ 

ดิบๆ ควรเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำาหน่ายที่เชื่อถือได้ สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ 

OK” ทั้งในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า

ตรวจสอบตั้งวัดคาทอลิกใน กทม.

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การดำาเนินงานภายใต้

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

พ.ศ.2564 ในระยะแรก กรม

การศาสนาในฐานะสำานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองคำาขอจัดตั้งวัดบาทหลวง

โรมันคาทอลิก ได้แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ 

ลงพื้นที่วัดคาทอลิกที่มิซซังยื่นคำาขอให้

รับรองเพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

ที่จำาเป็นสำาหรับพิจารณารับรองวัดคา

ทอลิกฯ ในพื้นที่เขตมิซซังกรุงเทพฯ 

เช่น วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก, วัด

นักบุญยอแชฟ (ตรอกจันทร์) เขต

ยานนาวา, วัดราชินีแห่งสันติสุข เขต

พระโขนง, วัดแม่พระประจักษ์เมือง

ลูร์ด (บางสะแก), วัดธรรมาสน์นัก

บุญเปโตร เขตภาษีเจริญ, วัดศีล

มหาสนิท เขตตลิ่งชัน เป็นต้น โดย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมดำาเนินการ ทั้งนี้ ศน.จะรวบรวม

ข้อมูลจากการลงพื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำาขอจัดตั้งวัดคาทอลิกเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นประกอบการเสนอ ครม.พิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป.

รถจอดล้ำ�ท�งม้�ล�ยแยกอโศกมนตรี สะท้อนปัญห�ไร้วินัย

ถอดบทเรียน‘ทางม้าลาย’แก้ได้ด้วย‘วินัย’

ชีวิตคนเดินถนนในกรุงเทพฯ ที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

ท�งม้�ล�ยต้องใช้สัญลักษณ์โบกธงขอข้�ม

ก�รใช้ถนนอย่�งปลอดภัย ต้องดูสัญญ�ณไฟคนข้�มถนน

ท�งม้�ล�ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน
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9กีฬา

อินเดีย • ด่วนโควิด-19 ป่วนทีม “ชบาแก้ว” นักเตะสาวทีม

ชาติไทยที่กำาลังทำาศึกเอเชียชิงโควตาไปฟุตบอลโลก โดยผล

ตรวจเมื่อคืนวันที่ 28 มกราคม ออกมาเป็น “บวก” จำานวน

หนึ่ง แต่นักเตะที่ผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) มีจำานวนที่

เพียงพอสำาหรับลงแข่งขันในเกมพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวัน

ที่ 30 ม.ค.นี้ ได้ ตามระเบียบการแข่งขันเฉพาะกาลภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 ของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือเอเอฟซี

เนื่องด้วย ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามระเบียบ

ของฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนเข้าสู่การแข่งขันในรอบก่อนรอง

ชนะเลิศของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในรายการเอเอฟซี วี

เมนส์ เอเชียนคัพ 2022 ที่ประเทศอินเดีย

ล่าสุด ช่วงกลางดึกวันที่ 28 มกราคม 2565 ฝ่ายจัดการ

แข่งขันได้แจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ RT-PCR 

เพื่อใช้ผลตรวจสำาหรับลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ พบว่ามี

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมชาติไทยจำานวนหนึ่งมีผลตรวจเป็น

บวก (ติดเชื้อไวรัสโควิด-19)

อย่างไรก็ตาม จำานวนนักกีฬาที่ผลตรวจเป็นลบ (ไม่

พบเชื้อ) ยังมีจำานวนที่เพียงพอสำาหรับลงแข่งขันในเกมพบ

กับทีมชาติญี่ปุ่น ตามระเบียบการแข่งขันเฉพาะกาลภายใต้

สถานการณ์ โควิด-19 ของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือเอเอฟซี 

ที่ได้กำาหนดจำานวนนักกีฬาขั้นต่ำาในวันแข่งขันไว้ โดยต้องส่งชื่อผู้

เล่นไม่น้อยกว่า 13 คน

โดย สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ ขอแจ้งให้ทราบ

ว่า สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ หลัง

จากได้รับทราบข้อมูลจากฝ่าย

จัดการแข่งขันของเอเอฟซีในช่วง

กลางดึกวันที่ 28 มกราคม 2565 

จึงได้หารือร่วมกับเอเอฟซีและ

ทีมงานผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทย

ทันที ถึงความพร้อมในการดูแล                                         

รักษาอาการป่วย และความปลอดภัย

ของนักกีฬา ซึ่งเอเอฟซีได้กำาหนด

ว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรการของ

การแข่งขัน โดยนักกีฬาและสตาฟฟ์

ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นจะ

ทำาการกักตัวอยู่ในห้องพัก และอยู่

ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ประจำาทีมและฝ่ายจัดการ

แข่งขัน ซึ่งถ้าผลตรวจครั้งถัดไปเป็นลบก็จะสามารถออกมา

จากห้องพัก ทำากิจกรรม รวม ถึงฝึกซ้อมและลงแข่งขันต่อไป                                                                      

ได้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการ 

เตรียมทีมสำาหรับแข่งขันในนัดรอบก่อนรองชนะเลิศของทีมชาติ

ไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่เพื่อการรักษาสิทธิ์ในการแข่งขัน และอยู่ใน

เส้นทางของการลุ้นพื้นที่ไปแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่

ประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักกีฬาและ

สตาฟฟ์ทีมชาติไทยตั้งใจที่จะทำาให้สำาเร็จ พร้อมตัดสินใจว่าจะลง

ทำาการแข่งขันในนัดถัดไปในรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะพบกับทีม

ชาติญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคมนี้ อย่างเต็มความสามารถ

ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำาบากนี้

สมาคมขอส่งแรงใจ กำาลังใจ และความห่วงใยไปยัง

นักกีฬาและสตาฟฟ์ที่ทำาหน้าที่ให้กับทีม

ชาติไทยทุกคน และขอขอบคุณความตั้งใจ 

สปิริตนักกีฬาทุกคนที่พร้อมจะลงแข่งขัน

เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสของทีมชาติไทย

ต่อไป

ทางด้านความพร้อมของการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ

ก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ระหว่าง

ทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่น ที่จะเตะใน

วันที่ 30 มกราคมนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.ตามเวลา

ประเทศไทย ณ ห้องประชุมภายในโรงแรม 

Country Inn & Suites By Radisson เมือง 

มุมไบ ประเทศอินเดีย สมาพันธ์ฟุตบอล

แห่งเอเชียจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อน

การแข่งขันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

การประชุมครั้งนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้ส่งตัวแทน

เข้าร่วม รัมภา วราวีรกุล หัวหน้าฝ่ายฟุตบอลหญิง พร้อมด้วย จิ

ระประภา ทับสุริย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลหญิง และนันทพร ค้า

ผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ สรุปผลการประชุมผู้

จัดการทีมมีดังนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผู้เล่นจะสวมชุดสีขาว 

ผู้รักษาประตูชุดสีแดงเลือดหมู ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น ผู้

เล่นจะสวมเสื้อสีฟ้า-น้ำาเงิน ผู้รักษาประตูสวมชุดสีเขียว

ส่วนวารุณี เพ็ชรวิเศษ กองหลังชบาแก้ว กล่าวว่า 

“แน่นอนเกมเมื่อวานเรายังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข แต่ยอม  

รับหัวใจของทุกคนที่สู้ไม่ถอย ช่วยกันไล่ ช่วยกันวิ่ง ช่วยกัน  

เล่น มีวินัยทั้งเกมรับและเกมรุก ถึงแม้ว่าเราจะแพ้ แต่ทุกคน                                                                         

สู้อย่างเต็มที่จนนาทีสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ยอมแพ้

ง่ายๆ”

“เช่นเดียวกับเกมต่อไปกับญี่ปุ่น เราทุกคนรู้ดีว่าญี่ปุ่น   

เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากออสเตร 

เลีย เราต้องเตรียมรับมือ และศึกษาเกมการเล่นของเขาให้ดี 

สมาธิคือสิ่งสำาคัญ เราต้องพยายามผิดพลาดให้น้อยที่สุด”

“ตอนนี้เรามาไกลถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายแล้ว เป้าหมาย

เมืองทองฯ • สมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประ เทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันคัด

เลือกนักเทนนิส เตรียมความพร้อม

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 

2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 และแข่งขันเมื่อวันที่ 28 ม.ค.เป็น

วันสุดท้าย ซึ่งได้นักหวดที่รั้งอันดับ 1 

ของแต่ละกลุ่มเข้าโครงการ “เตรียม

ความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย” ครบ 

16 คน

ประเภทชายเดี่ยว กลุ่มซี จิรัฏฐ์            

นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. พบ อนพัช 

ทิมางกูร จาก กทม.เช่นกัน โดยทั้ง

คู่คว้าชัยมาคนละ 1 แมตช์ และใน

แมตช์นี้เป็นจิรัฏฐ์ที่เล่นได้ดี เอาชนะ

ได้ 2-0 เซต 6-3 และ 6-3 ส่งผลให้

จิรัฏฐ์มีผลงานรวมชนะ 2 นัด คว้า

สิทธิ์เข้าโครงการทันที

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศ ไทย (กกท.) เปิด

เผยถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยในการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 24 ณ 

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง

วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า สำาหรับการ

แข่งขันในครั้งนี้ ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันทั้งหมด 2 ชนิดกีฬา จำานวน 4 คน 

ประกอบด้วย 1.นายมรรค จันทร์เหลือง นักกีฬา

สกี ประเภทครอสคันทรี (ชาย), 2.นางสาวคาเรน 

จันทร์เหลือง นักกีฬาสกี ประเภทครอสคันทรี 

(หญิง), 3.นายนิโคลา ซานอน นักกีฬาสกี ประ

เภทอัลไพน์ (ชาย) และ 4.นางสาวมิดา ฟ้าใจมั่น 

นักกีฬาสกี ประเภทอัลไพน์ (หญิง)

“นักกีฬาทั้ง 4 คนได้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีและ

ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักกีฬาต่างก็มีความพร้อมทางด้านร่างกาย

และจิตใจสำาหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้ง

ทางด้านหญิงเดี่ยว กลุ่มดี วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์                 

จากพิษณุโลก พบ ภาวินี ร่วมรักษ์ จาก กทม. ซึ่งเดิมทั้งคู่มี

โควตาเข้าโครงการเพราะมีผลงานชนะมาคนละ 1 แมตช์เท่า 

กัน และผลปรากฏว่าวิจิตราภรณ์เป็นฝ่ายชนะ 2 เซตรวด 6-4 

และ 6-1 ทำาให้มีผลงานชนะ 2 นัด ได้สิทธิ์เข้าโครงการเช่น                                                                      

กัน

ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ชายเดี่ยว กลุ่มดี ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย 

(ภูเก็ต) ชนะ กันตินันท์ สูตินันท์ โอภาส (ลำาปาง) 7-5, 3-0Ret. 

(เจ็บไหล่ขวา) หญิงเดี่ยว กลุ่มบี ไทร่า ลิธิบี (กทม.) ชนะ ธนัชพร 

ยังโหมด (ชลบุรี) 6-3, 6-3 และกลุ่มซี เมลิสสา เซ (กทม.) ชนะ 

เวียร่า ดีเพิ่ม (ชลบุรี) 6-4, 4-6 และ 6-2

หลังจบการแข่งขัน นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการ

อำานวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และประธานฝ่ายพัฒนา

เยาวชน พร้อมด้วยพันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการ

อำานวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี

มอบใบประกาศนียบัตรให้นักเทนนิสที่ผ่านการคัดเลือกจากการ

แข่งขันและได้เข้าโครงการ “เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติ

ไทย” ประจำาปี 2565 จำานวน 16 คน เป็นชาย 8 คน ได้แก่ ณัฐ

สิทธิ์ กุลสุวรรณ์, ชาญไชย สุขตนเอง, ธนเพชร ฉันทะ, กฤติน 

โกยกุล, คงทรัพย์ คงคา, ปรัชญา อิสโร, จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์, 

ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย และหญิง 8 คน ได้แก่ พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ, 

นี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังแยกเก็บตัว

ฝึกซ้อมโดยรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตาม

มาตรการของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด โดย การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยคอยติดตามและดูแลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการประเมินผลก่อนแข่งขัน

อย่างต่อเนื่อง สำาหรับเป้าหมายของการแข่ง

ครั้งนี้ นักกีฬาสกีประเภทครอสคันทรีทั้ง 2 คน

ต้องการติดอันดับ 1 ใน 40 ของการแข่งขัน ใน

ส่วนของนายนิโคลา ซานอน นักกีฬาสกีประ

เภทอัลไพน์ (ชาย) คาดหวังว่าจะทำาผลงานให้ดี

ที่สุดในการแข่งขัน เนื่องจากผลงานครั้งที่ผ่าน

มาไม่จบการแข่งขัน และนางสาวมิดา ฟ้าใจ

มั่น นักกีฬาสกีประเภทอัลไพน์ (หญิง) เป้าหมาย

คือ ติดอันดับ 1 ใน 40 ของการแข่งขัน เพราะ

เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรก”

ผู้ว่าการ กกท.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับ

ประเด็นที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

โลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ไม่

ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้

ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรต่อต้านการใช้

สารต้องห้ามโลกนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะ

นี้พระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 ได้รับการพิจารณาและ

อนุมัติจากการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 18 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

หลังจากนี้กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องเวียนไปยังบอร์ดบริหาร

วาดาพิจารณา และวันสุดท้ายที่จะเวียนคือวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ 

และหากบอร์ดบริหารของวาดาเห็นสอดคล้องกับกรรมการอิสระ 

ประเทศไทยจะถูกปลดออกจากบัญชีรายชื่อที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

ของวาดา และโทษทั้ง 4 ข้อจะยกให้ประเทศไทยทั้งหมด

“ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  ครั้งที่ 24 ณ กรุง

ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ ธงชาติไทยได้ขึ้นสู่

ยอดเสาภายในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬา ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้

นักกีฬาทีมชาติไทยสามารถแข่งขันกีฬาภายใต้ธงชาติไทยได้ ถึง

แม้ว่าองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (วาดา) จะยังไม่ปลด

ประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดา

ก็ตาม แต่ยกเว้น สามารถให้ใช้ธงชาติได้ปกติในโอลิมปิกเกมส์ทั้ง

ฤดูหนาวและฤดูร้อน”.

ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต, วรรษชล สวัสดี, สลักทิพย์ อุ่นเมือง, 

กมลวรรณ บัวแย้ม, ไทร่า ลิธิบี, วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์, 

ธมจันทร์ มอมขุนทด

ในโครงการ “เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย” 

ยังมีนักเทนนิสที่ได้สิทธิ์เข้าโครงการโดยอัตโนมัติด้วย ซึ่งเป็น

นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 2564 จำานวน 10 

คน เป็นชาย 5 คน ได้แก่ วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, พลภูมิ โค

วาพิทักษ์เทศ, กษิดิศ สำาเร็จ, ฐานทัพ สุขสำาราญ, ยุทธนา 

เจริญผล และหญิง 5 คน พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, มนัญชญา 

สว่างเเก้ว, พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช, ลัลนา ธาราฤดี และอัญ

ชิสา ฉันทะ

นอกจากนี้จะมีนักเทนนิสอีก 4 คน เป็นชาย 2 คน 

และหญิง 2 คน ได้สิทธิ์เข้าโครงการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง

มาจากการพิจารณาของสมาคมในเรื่องความพร้อมและ

ความเหมาะสมด้านต่างๆ ทำาให้นักเทนนิสชุดเตรียมความ

พร้อมสำาหรับทีมชาติ ประจำาปี 2565 จะมีทั้งสิ้น 30 คน 

เป็น   ชาย 15 คน และหญิง 15 คน เพื่อเตรียมความพร้อม

สำาหรับศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว ประเทศ

จีน ระหว่างวันที่ 10-25 ก.ย.2565 รวมทั้งเทนนิสชิงแชมป์

โลก ประเภททีมชาย “เดวิสคัพ” และประเภททีมหญิง “บิลลี 

จีน คิง คัพ” ที่จะมีการแข่งขันในปีนี้ ส่วนนักเทนนิสคนใดจะ

ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการอะไรบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของสมาคมในเรื่องความพร้อมของนักเทนนิสและ

ความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ. 

16นักหวดหนุ่ม-สาวเข้าค่ายเตรียมทีมชาติปี2565

สูงสุดของเราทุกคนคือไปฟุตบอลโลกสมัยที่ 3 ให้ได้ ฉะนั้นเรา

ทุกคนจะลงไปสู้ด้วยหัวใจ ใส่เกินร้อยอย่างแน่นอน ฝากถึงแฟน

บอลชาวไทยช่วยเป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เราจะสู้เพื่อ

ทุกคนค่ะ”

สำาหรับ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โปรแกรมนัดต่อไปใน

รอบ 8 ทีมสุดท้าย จะพบกับญี่ปุ่น ที่สนามดี วาย พาทิล แข่งขัน

กันในวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง ELEVEN Sports.  

โควิด-19ป่วนชบาแก้ว

ต้องปรับทัพดวลญี่ปุ่น

เข้าโครงการ • วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ จากพิษณุโลก หวดชนะ ภาวินี ร่วมรักษ์ 

จากกรุงเทพฯ 2-0 เซต 6-4, 6-1 รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย กลุ่มดี ประเภทหญิงเดี่ยว 

การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิส เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย 2565 ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 ทำาให้วิจิตราภรณ์

ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการเตรียมความพร้อมของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ต่อไป.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ปลดล็อก‘ธงชาติไทย’ใช้ได้แล้ว

เริ่มโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนก.พ.น้ี
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10 บันเทิง

อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ   1960s เพลงบรรเลงท่ีเหล่า

วัยรุ่นชื่นชอบมักเป็นเพลงบรรเลงเคล้าเสียงกีตาร์ไฟฟ้าจาก

วงเครื่องดนตรี 4 ชิ้น ที่ถือกำาเนิดขึ้นทางฝั่งแคลิฟอร์เนีย 

หลายคนจะเรียกเสียงดนตรีเหล่านี้ว่า Surf Sound หรือ Surf Music 

วงดนตรีจะประกอบด้วย ลีดกีตาร์ ริทึมกีตาร์ เบส และกลอง บาง

ครั้งจะมีแฮมมอนด์ออร์แกนอยู่ด้วย วงดนตรีในยุคบุกเบิกเป็นที่รู้จัก

กันดีคงไม่มีวงไหนเหนือชั้นกว่า เดอะเวนเจอร์ส (The Ventures) 

จำาได้เสมอ สำาหรับมิตรรักนักเพลง คนที่ชอบเล่นแผ่นเสียง จะ

ต้องมีอัลบั้มชุด Telstar ติดบ้านทุกคน แต่ความจริง เดอะเวน                                                  

เจอร์สแจ้งเกิดจากเพลง Walk, don’t run ในปี 1960 พวกเขาบันทึก

เสียงอัลบั้มกว่า 50 ชุด ทำายอดขายกว่า 100 ล้านแผ่น เพลงฮิตติด

ชาร์ต อาทิ Hawaii Five-O ส่วนใหญ่เรามักจะชื่นชอบกับเพลงคัฟ

เวอร์ที่เดอะเวนเจอร์สนำามาบรรเลงมากกว่า อาทิ Pipeline, Wipe 

out, Red River Rock, Telstar, Lolita Ya-ya, Slaughter on Tenth 

Avenue, Secret Agent Men สไตล์ดนตรีของพวกเขามีอิทธิพลและ

เป็นแรงบันดาลใจกับศิลปินรุ่นต่อมา อย่างเช่น เดอะบีตเทิลส์, เดอะ

บีชบอยส์, แอโรสมิธ, บิลลี โจเอล, ดอน วิลสัน (Don Wilson) มือ

ริทึมกีตาร์ หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 22 

มกราคม 2022 ขณะมีอายุ 89 ปี

ดอน วิลสัน เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1933 ที่เมืองทา

โกมา รัฐวอชิงตัน ช่วงเป็นวัยรุ่นดอนชอบฟังเพลงสไตล์คันทรีเวส

เทิร์นบิ๊กแบนด์อย่างวงเกลน มิลเลอร์ หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย 

ดอน วิลสัน ถูกเกณฑ์ทหาร เขาเริ่มสนใจเล่นกีตาร์ในช่วงนั้น โดย

ยืมกีตาร์เพื่อนมาหัดเล่น หลังปลดประจำาการ ดอนทำางานหลาย

อาชีพ ตั้งแต่เซลส์แมนขายรถยนต์ จนกระทั่ง

ช่างก่ออิฐ ช่วงนั้นที่เพื่อนร่วมงาน

ทำาหน้าที่ผสมคอนกรีตชื่อ บ็อบ โบ

เกิล (Bob Bogle) ชอบเล่นกีตาร์

ด้วย  เมื่อเงินเดือนออกทั้งสองตรงไป

โรงจำานำาซื้อกีตาร์มือสองมาหัดเล่นจน

ชำานาญ เผื่อว่าอนาคตจะได้ตั้งวงเล่น

เป็นอาชีพ ดอนนั้นชอบสไตล์การเล่น

ของดวน เอ็ดดี ส่วนบ็อบชอบสไตล์การ

เล่นของเชต แอตกินส์ ปี 1958 หลังจาก

ทั้งสองหัดเล่นกีตาร์จนชำานาญ กลางคืน

ได้งานเล่นดนตรีตามคลับช่วงคั่นรายการ

ศิลปินหลัก ทั้งสองมักนำาเพลง Walk, don’t 

run ซึ่งฟังมาจากอัลบั้ม HIFI In Focus ของ

เชต แอตกินส์ มาเล่น ต้นฉบับเพลงนี้แต่งโดย

นักกีตาร์แจ๊ส จอห์นนี สมิธ ทั้งสองนำามาเรียบ

เรียงใหม่ แขกเหรื่อฟังแล้วชอบ ขอให้เล่นซ้ำา

แล้วซ้ำาอีก ทั้งสองคิดว่าถ้านำาเพลงนี้มาบรรเลง

สถานีวิทยุไม่เชื่อมั่น

ว่าจะกลายเป็นเพลง

ฮิตในอนาคต น้อยคน

ที่จะเปิดออกรายการ 

จนกระทั่งดีเจแพต 

โอเดย์ แห่งสถานี

วิทยุ KJR-AM เปิด

ทดสอบช่วงระหว่าง

ข่าวในชั่วโมง ปรากฏ

ว่ามีผู้ฟังโทร.มาไม่

ขาดสาย ขอให้เปิด

เต็มเพลง ความดัง

กล่าวได้ยินไปถึงผู้

บริหารค่ายเพลง

เต็มวง เอาไปเสนอบริษัทแผ่นเสียงให้

ดีเจเปิดผ่านสถานีวิทยุ  คงจะกลาย

เป็นเพลงฮิตแน่นอน ดอน วิลสัน นำา

ไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ยินดีสมทบเงิน

ช่วย เปิดสังกัดแผ่นเสียงอิสระชื่อ 

Blue Horizon ดอนเริ่มมีกำาลังใจ 

รวบรวมเพื่อนนักดนตรีที่รู้ฝีมือ

อีกสองคนมาฟอร์มเป็นวงเดอะ

เวนเจอร์ส ไลน์อัปครั้งแรกใน

ปี 1959 ประกอบด้วย ดอน วิล

สัน เล่นริทึมกีตาร์, บ็อบ โบ

เกิล เล่นลีดกีตาร์, โนกี เอ็ด

เวิร์ดส์ (Nokie Edwards) 

เล่นกีตาร์เบส และฮาว

วี จอห์นสัน  (Howie 

Johnson) เล่นกลอง เดอะ

เวนเจอร์สออกซิงเกิลแรก 

Walk,  Don’t Run ครั้งแรกดีเจตาม

อิสระ ดอลตันเรคคอร์ดส์ (Dolton) ซึ่งมีสำานักงานอยู่ที่นครซีแอต

เติล ไม่ไกลจากทาโกมาสักเท่าไหร่ ขอซื้อลิขสิทธิ์งานที่ออกโดย Blue 

Horizon พร้อมกับชวนให้มาอยู่กับสังกัดดอลตัน พร้อมกับรับปาก

ว่าจะช่วยโปรโมต Walk, Don’t Run ให้ทั่วประเทศ บรรดาสมาชิก

ตกลงเห็นด้วย ไม่นานนัก Walk, Don’t Run ได้รับความนิยมขึ้นถึง

อันดับ 2 ในชาร์ตบิลบอร์ดในเดือนกรกฎาคม 1960 จุดประกายให้

คอป็อปในยุคนั้นรู้จักงานของเดอะเวนเจอร์ส อัลบั้มชุด Walk, Don’t 

Run ผู้หญิงที่ปรากฏบนปกแผ่นเสียงเป็นรูปภรรยาในชีวิตจริงของ

ดอน วิลสัน จาก Walk, Don’t Run มาถึง Perfidia เพลงฮิตอีกเพลง

ที่ขึ้นถึงอันดับ 15 ในชาร์ตบิลบอร์ด 

ปี 1961 มือกลอง ฮาววี จอห์นสัน แขนหักจากอุบัติเหตุ

รถยนต์ เมล เทย์เลอร์ (Mel Taylor) เข้ามาเป็นมือกลองแทน พื้นเพ

เมล เทย์เลอร์ เคยตีกลองอยู่กับวงทหารเรือสมัยประจำาการ เมื่อ

ออกจากราชการมาเป็นมือกลองของวงที่เล่นประจำาที่คลับพาโลมิโน 

เมล เทย์เลอร์ คุ้นเคยกับสไตล์ดนตรีของเดอะเวนเจอร์ส ปี 1961 

เดอะเวนเจอร์สยังคงมีเพลงติดชาร์ต Top 100 ถึง 4 เพลง ได้แก่ 

Ram-Bunk-Shush, Lullaby of the Leaves, (Theme from) Silver 

City, Blue Moon ความนิยมชมชอบในผลงานเพลงของเดอะเวน

เจอร์สไม่เพียงแค่ปรากฏในอเมริกา ในเอเชียโดยเฉพาะญ่ีปุ่นกระแส

ความชื่นชอบมีไม่แพ้อเมริกา ปี 1962 เดอะเวนเจอร์สได้รับเชิญไปเปิด

แสดงท่ีญ่ีปุ่น เปิดวงให้กับบ็อบบี วี และนักร้องหญิง โจแอน แคมป์ 

เบล ภายหลังเดอะเวนเจอร์สมาออกอัลบั้มกับบ็อบบี วี ชุดหนึ่ง ชื่อ 

Bobby Vee meets The Ventures อีกอย่างช่วงนั้นกีตาร์ไฟฟ้าเริ่ม

ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น ความสำาเร็จจากคอนเสิร์ตในครั้งนั้นทำาให้

เดอะเวนเจอร์สกลับมาเปิดการแสดงในญี่ปุ่นอีกหลายครั้ง ถึงแม้ใน

อเมริกาพวกเขาจะเสื่อมความนิยม แต่ในญี่ปุ่นมักอ้าแขนต้อนรับ

พวกเขาเสมอ ทำาให้เกิดอัลบั้มเดอะเวนเจอร์สบันทึกเสียงที่ญี่ปุ่นอยู่

หลายชุด ปี 1963 สังกัดดอลตันถูกสังกัดลิเบอร์ตีซื้อกิจการ จากนั้น

งานส่วนใหญ่ของเดอะเวนเจอร์สจะออกกับค่ายลิเบอร์ตี

ปี 1964 เดอะเวนเจอร์สออกอัลบั้มชุด The Ventures in 

Space  เพลง Love Goddess of Venus ในอัลบั้ม เป็นฝีมือเขียน

ของดอน วิลสัน กับบ็อบ โบเกิล รวมทั้งอีกหลายเพลง อาทิ The 

McCoy และ The 2,000 Pound Bee ซึ่งเป็นเพลงโปรดของสอง

ดารา แดน แอครอยด์ กับ จอห์น เบลลูชี ซึ่งกำาชับให้เปิดประกอบ

ในพิธีศพของเขา อีกทั้งเพลง Surf Rider เป็นเพลงโปรดของผู้กำากับ

เควนติน ทารันติโน ใช้ประกอบในหนัง Pulp Fiction 

ระยะหลังอัลบ้ัมของเดอะเวนเจอร์สมักเป็นอัลบ้ัมเพลงคัฟเวอร์                                                                         

อย่างเช่น อัลบ้ัมหนังทีวี Batman อัลบ้ัมชุด Wild Things อัลบ้ัมชุด 

Guitar Freakout เดอะเวนเจอร์สกลับมาได้รับความนิยมอีกคร้ังในปี 

1967 เมื่อบันทึกเพลงไตเติลทีวีเรื่อง Hawaii Five-O เพลงดังกล่าวได้

รับความนิยมข้ึนถึงอันดับ 4 บิลบอร์ดชาร์ต จากน้ันเดอะเวนเจอร์ส

ความนิยมเร่ิมถดถอยในอเมริกา แต่กลับไปได้รับความนิยมในญ่ีปุ่น 

สมาชิกบางคนถึงกับไปปักหลักอยู่ญ่ีปุ่น ถึงแม้สมาชิกมีการเปล่ียนแปลง

หลายคร้ัง แต่สไตล์การเล่นและดนตรียังรักษาแบบฉบับเดิม

ปัจจุบัน เดอะเวนเจอร์สยังคงมีอยู่  ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกใหม่ 

ฝีมือไม่แพ้สมาชิกเก่าซ่ึงเสียชีวิต บ็อบ โบเกิล มือลีดกีตาร์ เสียชีวิตเมื่อ

ปี 2009, โนกี เอ็ดเวิร์ดส์ มือเบสเสียชีวิตเมื่อปี 2018, เมล เทย์เลอร์ 

มือกลองเสียชีวิตเมื่อปี 1999 และล่าสุด ดอน วิลสัน อำาลาวงการในปี 

2018 และเสียชีวิตเมื่อวันท่ี 22 มกราคมท่ีผ่านมา ขณะมีอายุ 89 ปี

เดอะเวนเจอร์สได้รับเกียรติจารึกชื่อท่ีสถาบัน Rock and 

Roll Hall of Fame ในปี 2008 เรื่องราวประวัติเดอะเวนเจอร์สถูก

นำามารวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ The Ventures Essential Album 

Discography ส่วนหนังสารคดีประวัติเดอะเวนเจอร์สชื่อ The 

Ventures: Stars on Guitars อำานวยการสร้างและกำากับโดย สเตซี  

วิลสัน ลูกสาวของดอน วิลสัน ซ่ึงอาชีพของเธอคือนักสร้างหนังสารคดี

ohab Wala Aaz หนังภาษาอาหรับเรื่อง

แรกในปฏิบัติการรุก บุกตลาดอาหรับ หรือ

ตะวันออกกลางของเน็ต

ฟลิกซ์ มีชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็น

ทางการว่า My Friends and My 

Dearest แต่ชื่อไทย เพื่อนแปลกหน้า 

ยึดหรืออิงจาก Perfect Strangers ชื่อ

อังกฤษของ Perfetti Sconosciuti หนัง

ยอดเยี่ยมปี 2016 ของอิตาเลียน ที่

ครองตำาแหน่งหนังที่ถูกสร้างใหม่มากสุด

ของกินเนสส์...18 เวอร์ชั่น 

เช่นเดียวกับเวอร์ชั่นก่อนหน้า จากกรีซ-จีน-รัสเซีย-

เวียดนาม-ฝรั่งเศส-เกาหลี (ชื่อ Intimate Strangers เผื่อติ่ง

เกาหลีสนใจ) นำาเรื่องด้วยการเตรียมการเปิด

บ้าน ทำาอาหารเย็นเลี้ยงเพื่อนที่จะมาดู

จันทรุปราคาด้วยกันของเจ้าบ้าน 

เมย์ และวาลิด ตัดไปหาแขก 

มาเรียน และเชอรีฟ-จานา

และซิอาด ช่วงแรกใช้เวลา

ไปกับการแนะนำาตัวละคร 

ทำาให้เห็นว่าแต่ละคู่มีปัญหา

ครอบครัว และแต่ละคนมีปม

ในใจ เดินหน้าต่อด้วยการมาถึง 

ที่มาเป็นคนสุดท้ายคือ ราบิห์ เพื่อน

พ่อหม้าย ที่จะพาแฟนใหม่มาเปิดตัว แต่

เพื่อนๆ ที่ตั้งตารอต้องผิดหวัง แฟนป่วยมาไม่ได้ 

สรวลเสเฮฮาประสาเพื่อนที่ห่างหายกันไปนาน และ

แล้วเรื่องเล่า...ภรรยาพบว่าสามีที่ตายมีกิ๊กจากข้อความใน

พูดคุย เผยความลับที่แต่ละคนเก็บเอาไว้ ทำาให้เราตระหนักว่า

เราทุกคนต่างมีความลับ...หลักปฏิบัติ หลักการที่ว่าการไม่มีความ

ลับต่อกันเป็นเครื่องพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคนรักของเพื่อน เป็น

เพียงอุดมการณ์สวยๆ เพราะอย่างที่เห็นในชีวิตจริงและในหนัง

ส่วนมาก ความลับที่เผย ทำาลายหัวใจ ทำาลายความสัมพันธ์ ทั้ง

คู่รักและเพื่อน  

และบทสรุป...ปาฏิหาริย์วันจันทรุปราคาที่หักมุม 360 

องศา ทำาให้เราตระหนักว่า เราต่างมีความลับ เพื่อความรักและ

มิตรภาพ เราต้องมีพื้นที่ให้กับกล่องหรือห้องเก็บความลับ...ของ

เรา ของคนรักและเพื่อน

 Perfect Strangers หรือ My Friends and My Dearest 

เป็นหนังที่ไม่ควรมองข้ามค่ะคุณที่รัก. 

โทรศัพท์มือถือ ก็นำา

ไปสู่เกมเพื่อพิสูจน์

แนวคิดท่ีว่า โทรศัพท์

มือถือเป็นกล่องดำา 

กล่องเก็บความลับ ท่ี

ทำาลายความสัมพันธ์

ของคนยุคนี้ของเมย์ 

นักบำาบัดชีวิตคู่...กติกาเกม ทั้ง 7 วางโทรศัพท์มือ

ถือกลางโต๊ะ และเมื่อได้รับข้อความ อีเมล และ

สายเรียกเข้า จะต้องแบ่งปันกับเพื่อนๆ เปิดให้

อ่าน ให้ดู และเปิดลำาโพงเมื่อ

รับสาย เสียงไม่เป็น

เอกฉันท์ แต่ก็

รับคำาท้าเพื่อแสดงว่าตัวเองไม่มีความ

ลับกับเพื่อน และเป็นไปตามที่คาด 

กลายเป็นเกมอันตราย เพราะ   

ทุกคนต่างมีความลับ เป็นความ

ลับที่ทำาให้วงแตก ทำาลายมิตร                                            

ภาพระหว่างเพื่อนและทำาลายชีวิต

คู่ได้  

 ฉากหลัง ชื่อเสียงเรียงนามของตัว

ละคร ปรับเปลี่ยนตามประเทศที่หยิบไปรีเมก ซึ่ง

เวอร์ชั่นภาษาอาหรับ ฉากหลังฉากหลักบ้านชานเมืองในเลบานอน และ

เมื่อเทียบกับ Nothing To Hide เวอร์ชั่นฝรั่งเศสที่หาดูได้ในเน็ตฟลิกซ์ 

เนื้อหา การดำาเนินเรื่อง คงเดิม แม้จะเหมือนในแบบฉากต่อฉาก แต่

อารมณ์ต่าง เวอร์ชั่นมาในแบบยำารสแซบ และที่

ทำาให้แซบคือ นักแสดงทั้ง 7  นาดีน ลาบาคี-เมย์,                     

จอร์เจส คับบาซ-วาลิด, โมนา ซากิ-มาเรียน, เอยาด 

นัสซาร์-เชอรีฟ, อเดล คาราม-จานา, เดียมันด์ อา

โบ อับบูด-ซิอาด และราบิห์-โฟยุด แยมมีน มาแบบ

เต็มร้อย ทำาให้ผู้ชมอินไปกับเกม ลุ้นไปกับเกม ที่เผย

ความลับของแต่ละคนออกมา 

แทรกระหว่างการพบ การเผย และตัวความ

ลับของแต่ละคน คือประเด็นครอบครัว จากการ

เลี้ยงลูกวัยรุ่น เล่นกับเรื่องเพศ ว่าด้วยเรื่องการมี

เพศสัมพันธ์ ที่พ่อแม่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่เคารพการตัดสินใจของ

ลูก ปัญหาระหว่างสามีกับลูกสะใภ้ บาดแผลจากการสูญเสีย การ

หาความสุขทางเพศของสามี-ภรรยา ที่เหินห่าง

หมางเมิน ความไม่ซื่อสัตย์ การปันใจ คบชู้ และ 

การเป็นเกย์ และประเด็นเรื่องเพศที่ละเอียดอ่อนใน

สังคมอาหรับ ทำาให้มีกระแสต่อต้านด้วยข้อหาขัดต่อ

ศีลธรรม ค่านิยมอันดีงาม 

 ขณะที่เกมหายนะ จิกกัดโทรศัพท์มือถือว่า

เป็นปัจจัยที่ 5 ไม่เพียงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ขาดไม่ได้ แต่

ยังมีอำานาจเหนือเรา กำาหนดตารางชีวิต ผ่านการ

ออกกำาลังตามคำาสั่งของแอปสุขภาพในโทรศัพท์มือ

ถือของราบิห์ เกมเพื่อพิสูจน์ว่าโทรศัพท์มือถือเป็น 

กล่องดำาคู่รัก เพราะเป็นกล่องเก็บความลับ 

การเปิดให้เพื่อนเห็นข้อความ ภาพ ฟังการ

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ย้

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

S

สิ้น‘ดอน วิลสัน’มือกีตาร์เดอะเวนเจอร์ส

My Friends and My Dearest

(จากซ้ายไปขวา) เมล เทย์เลอร์ (กลอง), ดอน วิลสัน (ริทึมกีตาร์),  บ็อบ โบเกิล (ลีดกีตาร์) และโนกี เอ็ดเวิร์ดส์ (เบส)
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ปดาห์นี้ผมขอเอาใจคนชอบกินข้าวมันไก่

อีกครั้ง โดยขอนำ�เสนอร้�น “มงคลชัย” 

ตล�ดเทเวศร์ ผมไปกินกับเพื่อนจึงสั่งแบบ

ไก่สับจ�นกล�ง เนื้อน่องและเครื่องใน ซึ่งมีทั้งตับ 

กึ๋น  และไส้ แถมยังสั่งข้�วมันไก่ทอดอีกหนึ่งจ�น 

พร้อมน้ำ�ซุปและน้ำ�จิ้ม สิ่งแรกที่ผมลองชิมดูก่อนคือ                     

ข้�วมันเปล่�ๆ ไม่ใส่น้ำ�จิ้ม ปร�กฏว่�อร่อยจริงๆ                                           

มีทั้งคว�มหอมและนุ่ม ข้�วไม่แข็งหรือเละเกิน

ไป ส่วนไก่ตอนเนื้อนุ่มกำ�ลังดีและหั่นชิ้นใหญ่กินสะ                                                               

ใจ

น้ำ�จิ้มรสเด็ดจัดจ้�นที่มีส่วนผสมลงตัวต�มแบบ

ฉบับช�วจีนไหหลำ�ที่ตกทอดม�ตั้งแต่รุ่นก๋ง ซึ่งสมัย

ก่อนมีน้ำ�จิ้ม 2 แบบให้เลือกคือ น้ำ�จิ้มเปรี้ยวทำ�จ�ก

เต้�เจี้ยวผสมพริก

น้ำ�ส้ม และน้ำ�จิ้ม

หว�นทำ�จ�กซีอิ๊ว

ดำ�ผสมขิง แต่ตอน

หลังนำ�ม�ผสมกัน

จนลงตัว ซึ่งเจ้�ของ

ร้�นให้คว�มสำ�คัญ

กับน้ำ�จิ้มม�กจึงต้อง

ลงมือทำ�เองทุกขั้น

ตอน

สำ�หรับข้�ว

มัน ใช้ข้�วหอมมะลิ

ผสมกับข้�วแข็ง แล้วใช้น้ำ�มันจ�กตัวไก่ม�เจียวกับกระเทียม ใส่

ข้�วส�รลงไปผัดคลุกเคล้�ให้เข้�กัน จ�กนั้นนำ�ไปหุงกับเต�ถ่�น

ด้วยวิธีโบร�ณคือ หุงแบบไม่เช็ดน้ำ� ต้องกะน้ำ�ให้พอดี เคล็ดลับ

คือใช้น้ำ�ต้มไก่ที่กรองจนสะอ�ดแล้วม�หุงข้�ว ทำ�ให้ได้ข้�วที่มีกลิ่น

หอมและต้องคอยคนตลอดจนข้�วแห้งหอมนุ่ม

ไก่ตอนร้�นนี้เป็นไก่ตอนแท้ๆ ที่สั่งจ�กฟ�ร์มเลี้ยงไก่ตอน 

เนื้อนุ่มและมัน ส่วนน้ำ�ซุปร้�นนี้ ไม่เหมือนเจ้�อื่นๆ คือ น้ำ�ซุปเป็ด

ตุ๋นที่อร่อยและเข้�กันกับข้�วมันไก่อย่�งลงตัว  เจ้�ของร้�นคือคุณ

อำ�นวย สร้อยมงคลเดช เป็นผู้สืบทอดกิจก�รต่อจ�กรุ่นก๋งที่เคยข�ย

ตั้งแต่สมัยยังมีรถร�งวิ่ง จนกระทั่งม�ถึงรุ่นพ่อก็ม�เปิดร้�นแห่งนี้

ตั้งแต่ปี 2516

สำ�หรับร�ค�ข้�วมันไก่ธรรมด� 45 บ�ท พิเศษ 55 บ�ท 

ไก่ตอนจ�นใหญ่ 160 บ�ท จ�นกล�ง 130 บ�ท จ�นเล็ก 70, 

100 บ�ท ยกตัวกิโลกรัมละ 250 บ�ท นอกจ�กนี้ยังมีข้�วมัน

ไก่ทอด 55 บ�ท ข้�วหน้�เนื้ออบ 55 บ�ท ข้�วมันเปล่�ถ้วย                                                                 

ละ 12 บ�ท มะระตุ๋นซี่โครงหมู 50 บ�ท ข�ไก่ตุ๋นย�จีน 50 

บ�ท ซี่โครงหมูตุ๋นเกี้ยมฉ่�ย 50 บ�ท และเป็ดตุ๋นมะน�ว   

ดอง 50 บ�ท เป็นต้น ร้�นนี้เปิดข�ยทุกวัน หยุดเฉพ�ะช่วง

เทศก�ล เริ่มข�ยตั้งแต่ 06.00-14.00 น. สอบถ�มเพิ่มเติมโทร.

0-2282-1991.

สั

ลัคนามีนกับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีมีน-เรื่องราวต่างๆ ของชีวิตและดาวจร

สำาคัญปี 2565

โดยสรุป-ตลอดทั้งปีหัวหน้าดาวร้ายยังให้คุณงามความดี 

เพิ่มอาชีพพิเศษหรือรายได้พิเศษ มี โอกาสกลับไปสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่

เสียไปกลับมา++ช่วงสามเดือนแรกผู้หลักผู้ ใหญ่ยังอวยช่วยเหลือ

++แต่สามเดือนแรกมีเสียจังหวะชีวิตและงานหลักไปบ้างให้อึดอัด

ใจ++ต้นเมษายนเป็นต้นไปกลายเป็นเสือติดปีกทั้งตัวเองและงาน

หลัก++ครึ่งปีแรกยังปฏิวัติใหญ่เรื่องเงินต่อไปก่อนที่ปรากฏการณ์

ท่ีเป็นมาเจ็ดปีจะจบส้ินลง++แทรกด้านร้ายเข้ามาต้ังแต่ต้นเมษายน 

เป็นต้นไปเป็นระยะสิบแปดเดือน ห้ามพลาดเรื่องเงินพลั้งพลาดมี

โอกาสกระเป๋าฉีก++กลางปีเริ่มปรากฏการณ์เจ็ดปีของความคิดริเ

ริ่มชั้นเยี่ยมเดินทางทั้งใกล้-ไกลแบบรัวๆ

ปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนวโน้ม เหตุก�รณ์ใหญ่ในชีวิต

ทั้ง ดี-ร้าย สำ�คัญที่จะเกิดกับท่�นที่ ลัคนาสถิตราศีมีน (ลัคน�

เท่�นั้น-ไม่ใช่ช�วร�ศี) ได้ตลอดเวล�ดังนี้

1.ตลอดทั้งปี 2565 หัวหน้าดาวร้ายยังให้คุณงามความดี

เต็มปีเป็นปีสุดท้าย (ต่อเนื่องรอบนี้จาก 5 ธันวาคม 2563) เพิ่ม

อาชีพพิเศษหรือรายได้พิเศษอีก ทั้งมี โอกาสกลับไปสู้เพื่อให้ได้สิ่ง

ที่เสียหายไปแล้วกลับมา ต�มโฉลก….ลาภคืนคง รณรงค์เรามีชัย..

(พระเส�ร์จร 7 เดินในภพที่สิบเอ็ด) เช่น

บ�งท่�นอ�ชีพหลักมีปัญห�กลับได้อ�ชีพรองม�ช่วยทำ�ให้

เกิดร�ยได้พิเศษ หรือเพื่อนเก่�แก่ประเภทรักย�กแต่รักกันจริงที่

จ�กกันไปน�นกลับม�ชวนกันทำ�ธุรกิจ หรือสมัครง�นองค์กรใหญ่

ไว้น�นแล้วคิดว่�ไม่มีหวังก็ถูกต�มไปทำ� หรือเสียเงินเพร�ะก�รเจ็บ

ไข้ม�กแต่มีคนหรือประกันม�ช่วยจ่�ย หรือเคยเรียนไม่จบค้�งเติ่ง

ไว้กลับไปเรียนจนจบ หรือข�ยของเก่�เก็บจนร�ขึ้นได้ หรือลูกค้�

เก่�กลับม� หรือเสียญ�ติได้มรดกข�ยใช้หนี้ หรือทิ้งไว้น�นมีคนม�

เช่�บ้�น หรือที่ดิน เป็นต้น

ด้วยเกณฑ์นี้ หากอยู่ในช่วงที่พระเสาร์กำาลังเป็นศรีจร คุณ

งามความดีจะเพิ่มเป็นสองเท่าจากปกติ จน เปลี่ยนชีวิตพวก

ท่านได้ผิดหูผิดตา ร�วกับ พระสงฆ์เจ้าคณะบวชมานานลุกขึ้น

ปรับปรุงคณะของท่าน ผลคือ เงินบริจาคไหลมาเทมาท่านได้เป็น

พระราชาคณะ หรือ ถ้าวาสนาสูงพออาจได้เป็นถึงสังฆราช

ยำาเกรง…(พฤหัสบดีจร 5 เข้�ไปเดินในร�ศีมีน-ม�ตรฐ�นเกษตร� 

ธิบดี-ทับลัคน�)

คุณง�มคว�มดีจ�กคว�มมั่นคงของทั้งตัวพวกท่�นและก�ร

ง�นครั้งนี้จะแผ่ไป ลูกๆ หรือเด็กๆ ในคว�มดูแลหรือคู่รัก คู่ครอง

หรือหุ้นส่วนชีวิต วิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องในบ้�น ก�รเรียนต่อระดับสูง 

ก�รได้ทุนหรือก�รสนับสนุนห�กมีคดีคว�มก็มีโอก�สชนะ หรือถูก

สอบอยู่ก็มีโอก�สรอด

เกณฑ์นี้บ�งท่�นโชคดีอยู่ในช่วงที่ พฤหัสบดีจรกำาลังเป็น

เดชหรือศรีหรือมนตรี คุณง�มคว�มดีจะเพิ่มเป็นสองเท่�

แต่ห�กท่�นใดอยู่ในระยะพฤหัสบดีเป็นก�ลกิณีจรก็คง

ลำ�บ�ก เพร�ะจ�กดีพลิกกลับเป็นร้�ยและเพิ่มเป็นสองเท่�อีกด้วย 

โดยคว�มร้�ยทั้งหล�ย ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าเกิดจากตัวพวกท่าน

เอง และ ต้องระวังการทำาผิดระเบียบ ทำาผิดกฎหมายไว้ ระวังขัด

แย้งกับผู้มีอำานาจหรือระยะของการปรับทบทวนตัวเองและงาน 

คงต้องทำาเป็นระยะๆ ในปีนี้

5.ครึ่งแรกของปียังปฏิวัติใหญ่เรื่องเงินต่อไป (เริ่มมาตั้งแต่

ประมาณมีนาคม 2559) ก่อนที่ปรากฏการณ์ที่เป็นมาเจ็ดปีจะจบ

สิ้นลงประมาณวันที่ 8 กรกฎาคม  2565 (มฤตยูจร 0 ที่เดินอยู่ใน

ร�ศีเมษ-ภพที่สอง-ขอบเขตเศรษฐกิจย้�ยเข้�ไปเดินในร�ศีพฤษภ)

จึงจะครบเจ็ดปีแล้ว (เริ่มม�ตั้งแต่มีน�คม 2559) ที่พวก

ท่�นได้ปฏิวัติก�รเงิน-ก�รทำ�ม�ห�ได้-เศรษฐกิจของพวกท่�นเพียง

ครั้งเดียวในชีวิต ที่ส่วนใหญ่จะยุ่งย�กหรือเสียห�ยก่อน ห�กจะดีก็

ปล�ยมือหลังจ�กยุ่งย�กแล้วเช่น

เคยใช้เงินครอบครัวก็ออกม�ห�เงินเองย่อมรู้สึกไม่ง่�ยเท่�

ใช้เงินคนอื่น หรือเคยข�ยส่งกลับม�ข�ยปลีกรับเงินขน�ดย่อยลง

แต่ม�กชิ้นขึ้น หรือเปิดส�ข�ง�นเพิ่ม หรือเคยมีโรงเรียนก็เปลี่ยน

ไปสอนหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ หรือข�ดทุนจ�กก�รลงทุนหล�ยล้�น 

หรือยอมล้มละล�ยเพื่ออีกส�มปีจะได้ลุกขึ้นอีกครั้ง หรือได้เงินจ�ก

กิจก�รลับๆ เช่นเป็นกิ๊ก ฯลฯ

ผลจ�กที่ทำ�ม�เจ็ดปีคือ กล�งปีนี้เมื่อพวกท่�นยืนอยู่หน้�บ้�น

ก็จะถ�มตัวเองว่� การเงินหรือเศรษฐกิจของพวกท่านมาถึงจุดนี้

ได้อย่างไร และผู้เขียนหวังว่�พวกท่�นจะประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง

ล้ำ�เลิศ เพร�ะห�กทำ�ได้ไม่ดีสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจของพวกท่�น

คงจะล้มลุกคลุกคล�นและคงต้องห�โอก�สต่อไปที่จะเปลี่ยนแปลง

ในระดับย่อมกว่�เจ็ดปีผ่�นม�

6.เริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565 ด้านร้ายด้านการเงินแทรก

เข้ามาเป็นระยะสิบแปดเดือนจนถึง 18 ตุลาคม 2566 เป็นระยะ 

ห้ามพลาดเรื่องเงินเด็ดขาด เพราะมีโอกาสกระเป๋าฉีก พานจะ

ล้มละลายหรือการเงินทรุดโทรม-ทรามยิ่งด้วยฤทธิ์ราหูค้นทรัพย์ 

(พระร�หูจร 8 เดินในร�ศีเมษ-ดินแดนของก�รเงิน-เศรษฐกิจของ

พวกท่�น) รวมทั้ง ถูกใส่ความโดยคนใกล้ชิด ต�มโฉลก… ศัตรู

แต่ท่�นใดที่โชคร้�ย มีระยะที่พระเสาร์

เป็นกาลกิณีจร เรื่องร�วเหล่�นี้ทั้งง�นพิเศษ-

ง�นต่อยอด-ร�ยได้พิเศษ-ก�รกลับไปสู้ในสิ่งที่

เสียห�ยแล้วจะพลิกกลับเป็นร้�ยจ�กปกติถึง

สองเท่� (พระเส�ร์เดินในร�ศีมังกร ได้ม�ตร

ฐ�นเกษตร�ธิบดี-เป็นศรีจรคว�มดีเพิ่มหนึ่ง

เท่�-เป็นก�ลกิณีจรร้�ยจ�กปกติสองเท่�)

ไม่ว่�จะอย่�งไร สำ�หรับปีนี้ระหว่�ง 

27 พฤษภ�คม-20 ตุล�คม 2565 เป็นระยะ

ที่อ�จต้องพิจ�รณ�ปรับแผนเกี่ยวกับอ�ชีพ

พิเศษหรือร�ยได้พิเศษ เพื่อนหรือมิตรเก่� 

หรือก�รกลับไปสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่เสียห�ยไปแล้ว 

กลับม�

2.ตั้งแต่ต้นปี (ต่อเนื่องจาก 10 

กันยายน 2563)-29 มีนาคม 2565 ผู้หลัก

ผู้ ใหญ่ยังอวยช่วยเหลือทั้งตำาแหน่งแห่งหน 

ทรัพย์สินเงินทองหรือหนุนหลังชนิดคาด ไม่ถึงต�มโฉลก…พระ

ภูบาลให้สถานยศเงินทอง..(พระร�หูจร 8 เดินในภพที่ส�มสหัชชะ) 

โดยก�รช่วยเหลือนี้อ�จมีอย่�งลึกลับ โดยคนไม่โดดเด่นม�ก เช่น

ขอตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รแล้วได้ หรือพึ่งบ�รมีผู้ใหญ่ได้ง�น

ใหญ่ในชีวิต หรือได้รับมอบหม�ยง�นพิเศษเพิ่มจ�กง�นประจำ�

เป็นก�รเสริมบ�รมีในองค์กร หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวให้เงินก้อน

ใหญ่ไปตั้งตัว หรือผู้มีบ�รมีม�ช่วยทวงหนี้ หรือน�ยให้ตำ�แหน่ง

แต่ไปอยู่ในที่อึดอัด (พระร�หูจรเป็นเจ้�เรือนภพวิน�สน์ของท่�นที่

ลัคน�สถิตร�ศีมีน)

3.เรื่องร้ายแทรกเข้ามาให้อึดอัดใจเริ่มตั้งแต่ต้นปี (ต่อ

เนื่องจ�ก 9 พฤศจิก�ยน 2564)-8 เมษ�ยน 2565 คือเสียจังหวะ

ชีวิตและงานหลัก เกิดความอึดอัดใจ หรือถูกทรยศ หรือหักหลัง 

หรือถูกสอบ หรือถูกย้ายไปไกลเสียเงินทอง ต�มโฉลก…ทรัพย์วิบัติ

ข้าคนพลัดกระจัดกระจาย..(พฤหัสบดีจร 5 เข้�เดินในร�ศีกุมภ์ภพ

ที่สิบสอง-วิน�สน์ของดวงชะต�) เช่น

ถูกย้�ยจ�กตำ�แหน่งเดิมหรือไปทำ�ง�นหรือในที่อับอึดอัด

ห่�งไกล หรือตกง�นไม่ค�ดฝัน หรืออึดอัดใจกับง�นรวมทั้งเจ้�

น�ย พย�ย�มสมัครง�นใหม่หรือถูกตั้งกรรมก�รสอบ หรือกระทบ

กระเทือนใจจ�กเจ้�น�ยพย�ย�มบีบให้ล�ออก หรือหมดกำ�ลังใจ 

หรือบ�งคนพล�ดอกหักไม่ได้ตำ�แหน่ง หรือบ�งคนอกหักจริงๆ ก็

มี ฯลฯ

เกณฑ์นี้จะมี บางท่านที่ โชคดี อยู่ในระยะที่ พฤหัสบดีเป็น

กาลกิณีจร เรื่อง ร้ายจะกลายเป็นดี ฟันฝ่าอุปสรรคได้ ศัตรูหมู่

อมิตรทำาอันตรายไม่ได้ ได้ลาภเหมือนที่หวังไว้ และ โชคทางการ

เงินจากงานผ่านมือ ส่วนบ�งท่�นที่ พฤหัสบดีกำาลังเป็นศรีจร 

เกณฑ์ ร้ายก็พลิกกลับเป็นดีเช่นกัน คือ เสียอะไรไป เช่นงานก็จะ

ได้กลับมา เช่นบ�งท่�นเสียง�นก็ได้เงินก้อน เป็นต้น

4.ตั้งแต่ 8 เมษ�ยน-สิ้นปี 2565 ออกจากมุมอับเป็นเสือติด

ปีกทะยานทั้งตัวเองและงานหลักเพื่อความมั่นคงของชีวิตและ

การงานในรอบสิบสองปี ชื่อเสียงดีหอมดังดอกบัว ตกงานอยู่ก็

มี โอกาสได้งาน หรือทำางานอยู่มี โอกาสเลื่อนชั้นหรือวิทยฐานะ 

ผู้ ใหญ่ให้ความเมตตา หากมีคนหาเรื่องผู้ ใหญ่กว่าจะให้ความช่วย

เหลือ ต�มโฉลก..ผู้มีศักดิ์จักบีฑา ภายหลังจึงราชาให้ลาภาคน

สนิทใส่ความผิดให้วายปราณ…

อ�ก�รร�หูค้นทรัพย์นี้ท�งโหรเรียกว่�ชะต�แตก-ช้ำ�-ทุกข์ๆ 

ย�กๆ หรือพินทุบ�ทว์ด้วย เรื่องเงิน หรือ เศรษฐกิจ ของพวกท่�น

ยกตัวอย่�งง่�ยๆ ร�หูค้นทรัพย์เมืองรัตนโกสินทร์ม�ตั้งแต่ 

10 กันย�ยน 2563 รัฐบ�ลต้องกู้เงินรับมือวิกฤตก�รณ์โควิด-19 ทั้ง

รักษ�พย�บ�ล และดูแลประช�ชนกระเป๋�ปลิ้นชนิดหนี้ส�ธ�รณะ

ของช�ติพุ่ง หนี้ครัวเรือนและหนี้ประช�ชนก็เพิ่ม

แต่อย่�ลืมว่� ท�งโหรนั้น พระราหูเป็นตัวแทนโชคลาภ-

ความสำาเร็จของเมือง (เกษตรภพที่สิบเอ็ด-ล�ภะ) จ่ายไปยังมี

โอกาสได้คืนและคุ้ม

ผิดกับพวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน พระร�หูเป็นตัวแทน 

ความวิบัติ-เสียหาย-รายจ่าย-การทรยศหักหลัง-จำากัดเสรีภาพ-

เหตุการณ์ ไม่คาดฝันฉับพลันทันด่วน (เกษตรภพที่สิบสอง-วิส�สน์) 

จึง ต้องระวังจะเกิดเรื่องใหญ่ทางการเงินด้านร้ายในสิบแปดเดือน

นี้ ถึงแม้จะมีดี (ระยะพระร�หูเป็นศรีจร) เช่นขยันห�แต่ก็ยังสุ่ม

เสี่ยงม�ก

ส่วนวิธีการรับมือคือ ระวังถูกหลอกทุกประเภท-ทุกอ�ก�ร 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเอ�ผลประโยชน์เข้�ล่อ-ระวังก�รใช้จ่�ยแบบ

หน้�มืดต�มัวไม่คิดหน้�คิดหลัง-ระวังเก็งกำ�ไรม�กเกินไป ฯลฯ สรุป

ง่�ยๆ พยายามอย่าให้เงินออกจากกระเป๋าเป็นดีที่สุด

ตัวอย่างผู้เขียนเอง เคยเสียเงินแสนม�แล้วด้วย

ปร�กฏก�รณ์ร�หูค้นทรัพย์ ทุกวันนี้ยังเจ็บใจไม่ห�ย

บ�งท่�นเริ่มจ�กให้คนประเภทสิบแปดมงกุฎเริ่มกู้ระดับหมื่น 

สุดท้�ยเคลิ้มเสียไปสิบล้�นก็มี จนเรื่องของผู้เขียนเป็นจิ๊บๆ ไปเลย

จึงขอฝ�กว�ทะครูโหรท่�นหนึ่งว่� อันราหูค้นทรัพย์นี้ (ทั้ง

พื้นชะต�เดิมที่เกิดได้ตลอดชีวิต หรือเกิดบ�งช่วงเหมือนที่พวกท่�น

ที่ลัคน�สถิตร�ศีมีนกำ�ลังจะเจอในอีกสิบแปดเดือนนี้) หากฐานการ

เงินไม่ด ีหรือ หาเงินไม่เก่ง ระวังปร�กฏก�รณ์ร้�ยของชีวิตคือ..กิน

ข้าววัด นอนศาลา ห่มผ้าผี..

7.ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เริ่มปรากฏการณ์

เจ็ดปีของความคิดริเริ่มชั้นเยี่ยมหรือเดินทางทั้งใกล้-ไกลแบบ 

รัวๆ รวมทั้งอาจสนใจวิทยาศาสตร์ ปรัชญา วิชาลึกลับเช่น

โหราศาสตร์ หรือแม้แต่วิชาที่ล้ำายุคทั้งหลาย หรือปรับความ

สัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านอย่างไม่คาดฝัน (มฤตยูจร 0 

เข้าไปเดินในราศีพฤษภ-ภพที่สาม-สหัชชะ) เช่น

บ�งท่�นเริ่มจะทำ�ในสิ่งที่ผู้เขียนไม่เข้�ใจคือ เมต�เวิร์ส 

หรืออย�กไปทำ�ง�นน�ซ� หรือที่ผ่�นม�กลับม�รวมญ�ติหลังจ�ก

พลัดพร�กกันไปน�น แต่ถ้�ออกด้�นร้�ยก็แตกแยกกันกระเจิง-บ�ง

ท่�นข�ยบ้�นหนีเพื่อนบ้�นที่แสนร้�ยก�จ-บ�งท่�นเห็นแววต้อง

เดินท�งม�กเพร�ะโควิด-19 ลดคว�มรุนแรงลง เป็นต้น

8.วาระของพวกท่านในปี 2565 ส่วนใหญ่ทั้งปีพระเส�ร์จร

หัวหน้�ด�วร้�ยให้คุณด้วยง�นพิเศษและร�ยได้พิเศษตลอดทั้งปี 

(ต�มเกณฑ์ข้อ 1)

อีกท้ังพฤหัสบดีจรหัวหน้�ด�วดีซ่ึงเป็นด�วประจำ�ชีพและตัวแทน

ก�รง�นเร่ิมให้คุณต้ังแต่เมษ�ยน-ส้ินปี 2565 (ต�มเกณฑ์ข้อ 4.)

แต่ขณะเดียวกันตั้งแต่ปล�ยมีน�คม 2565 เป็นต้นไป พล�ด

ไม่ได้เรื่องเงินจ�กร�หูค้นทรัพย์ไปย�วน�นสิบแปดเดือน

ถ้�พล�ดในเรื่องเงินจะเข้�ข่�ยห�ได้ม�กแต่เงินไม่เหลือ  

หรือ มั่นคง โด่งดัง แต่สตางค์ ไม่เหลือ.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘มงคลชัย’ ข้าวมันไก่

ร้านเด็ดในตำานานตลาดเทเวศร์
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12 ในประเทศ

กิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดาหรือธรรมะของโลกท่ีทุกคนไม่อาจหนีพ้นได้ เมื่อตาย

ก็เอาไปฝังหรือเผาตามประเพณีแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละศาสนา ส่วนคนที่ยังมีชีวิต

อยู่ก็ต้องอยู่กับสังคมต่อไป อันเป็นสัจธรรมเช่นนี้ตลอดไป อย่างไรก็ตาม ทรัพย์

สมบัติตลอดจนหนี้สินของผู้ตายไม่อาจที่จะติดตามตัวเจ้าของไปได้ นอกจากบุญกุศลหรือ

ความดีเท่านั้น ส่วนทรัพย์สินหรือหนี้สินในทางโลกนี้กฎหมายกำาหนดให้ตกแก่ทายาทของผู้

ตายที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น 

ทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ตาย เช่น บ้าน รถยนต์ เงินฝากในธนาคาร หนี้กู้ยืม 

เป็นต้น เหล่านี้รวมเรียกว่ามรดก  ซึ่งกฎหมายกำาหนดให้แบ่งแก่ทายาทที่มีสิทธิรับมรดก

ทุกคน  แต่บางครั้งก็เกิดเหตุขัดข้องไม่อาจแบ่งมรดกกันได้ หรือเจ้าพนักงานไม่อาจจด

ทะเบียนทางทะเบียนให้ได้เพราะไม่มีความแน่ชัดในตัวทายาทอย่างนี้เป็นต้น จึงมีความ

จำาเป็นต้องตั้งคนกลางขึ้นมาทำาหน้าที่ในการแบ่งมรดกดังกล่าวที่เรียกว่า ผู้จัดการมรดก

ดังนั้น ผู้จัดการมรดกก็คือผู้ที่เป็นคนกลางในการที่จะต้องทำาการแบ่งมรดกให้แก่

ทายาททุกคนตามสัดส่วนของกฎหมาย ซึ่งการจัดการขอตั้งผู้จัดการมรดกมีลำาดับขั้นตอนดังนี้

1.ผู้มีสิทธิยื่นคำาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ได้แก่

(1) ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย เช่น คู่สมรสของผู้ตาย บุตร บิดามารดา 

หรือผู้ที่ผู้ตายทำาพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ไว้ เป็นต้น

(2) ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์มรดก หรือสามีภริยาที่ไม่จดทะเบียน

แต่มีทรัพย์สินร่วมกัน เป็นต้น

(3) พนักงานอัยการ เช่น กรณีทรัพย์มรดกตกทอด ได้แก่ ผู้เยาว์ที่ไม่มีญาติหรือผู้

ปกครอง เป็นต้น

2.ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการ

มรดก ซึ่งผู้ที่ยื่นคำาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอาจขอให้ตั้งตนเองหรือตั้งผู้อื่นเป็นผู้จัดการ

มรดกก็ได้ทั้งนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าผู้จัดการมรดกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว 

(2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

3.ศาลที่ยื่นคำาร้อง

ได้แก่ ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย หรือในกรณี

ที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำาเนาอยู่ในราชอาณาจักร ได้แก่ศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล

4.เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำาร้อง

(1) ใบมรณบัตรของผู้ตาย

(2) สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย

(3) หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์มรดก เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก โฉนดที่ดิน ทะเบียน

รถยนต์ หรือทะเบียนปืน เป็นต้น

(4) หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ตาย  เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร

ทะเบียนบ้านของผู้ร้อง เป็นต้น

(5) บัญชีเครือญาติ เช่น ผู้ตายมีบิดามารดาชื่ออะไร มีสามีหรือภริยาชื่ออะไร มี

บุตรกี่คนชื่ออะไรบ้าง บุคคลเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เป็นต้น

(6) หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทที่ยินยอมให้ผู้ร้องยื่นคำาร้องขอตั้งผู้จัดการ

มรดก

5.กระบวนการยื่นคำาร้องและไต่สวนคำาร้อง

 คำาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่าคำาร้อง 200 บาท ค่า

ประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท และค่าใช้จ่ายในวันนัดไต่สวนเป็นค่าอ้างเอกสารฉบับละ 

5 บาท โดยผู้ยื่นคำาร้องจะยื่นคำาร้องเอง หรือจ้างทนายความดำาเนินการแทนก็ได้ แต่วัน

นัดไต่สวนผู้ยื่นคำาร้องต้องมาศาลพร้อมด้วยพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อเบิกความในเรื่องเหตุ

ขัดข้องในการจัดการมรดก คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก และข้อเท็จจริงอื่นๆ 

ตามคำาร้อง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นผู้ร้องสามารถ

ขอคัดคำาสั่งศาลเพื่อนำาไปจัดการแบ่งมรดกแก่ทายาทต่อไป

สุดท้าย ขอย้ำาว่าผู้จัดการมรดกเป็นเพียงตัวแทนของทายาทที่จะต้องดำาเนินการ

แบ่งมรดกแก่ทายาททุกคนตามสัดส่วนของกฎหมาย ดังนั้น หากผู้จัดการมรดกไม่ทำา

หน้าที่หรือทำาหน้าที่บกพร่อง ทายาทอื่นก็มีสิทธิที่จะยื่นคำาร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำาสั่งตั้งผู้

จัดการมรดกได้ และหากทุจริตนำาทรัพย์มรดกนั้นมาเป็นของตนหรือปิดบังซ่อนเร้นอาจผิด

กฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์ได้.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

ผู้จัดการมรดก

นังสือ วันเสาร์-ชั่วโมงทรงพระอักษร (Saturday  

Princess Time) บันทึกช่วงเวลาแสนวิเศษ 

ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่าง “พระอาจารย์ชาวจีน

และเจ้าหญิงของไทย” เผยมิตรภาพและความสัมพันธ์

ไทย-จีน “ระดับบุคคลต่อบุคคล” ผู้เขียน:อาจารย์ ดร.หยู

เหวินหง อาจารย์ผู้ถวายการสอนพระอักษรภาษาจีนแด่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ และเจ้า

หน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย ผู้แปล:ผศ.

ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีน 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สำานักพิมพ์ทองเกษมจัดพิมพ์

หนังสือพระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เมืองชายแดน (Border Town) เสิ่นฉงเหวิน:เขียน ศศิ

วิมล สุนทรวิกรานต์ ผู้วาดภาพประกอบ สิริกร จุฑาพฤฒิ

กร ออกแบบปก จัดพิมพ์และจัดจำาหน่ายโดย บ.นานมีบุ๊คส์                                                  

จำากัด หนังสือเล่มนี้ ได้รับการคัดสรรให้เป็นตำาราเรียนใน

มหาวิทยาลัยหลายประเทศ และได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน

นวนิยายจีน ๑๐๐ อันดับแรกในศตวรรษที่ ๒๐ จาก Asia 

Weekly หนังสือสองเล่มที่นักอ่านควรเป็นเจ้าของและอ่าน

ควบคู่กัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนซื้อหาเป็นของ

ขวัญเป็นที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

อาจารย์ ดร.หยูเหวินหงเขียนไว้ตอนหนึ่งว่า ครั้งหนึ่ง

ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลถามพระองค์ว่า “ทรงเขียนบันทึก

ประจำาวันหลายปีเพียงนั้นต้องทรงมีสมุดบันทึกหลายร้อยเล่ม

แล้วกระมัง” ทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งและตรัสว่า “อาจมีหลายพัน

เล่ม วางเต็มทั่วทั้งห้อง” ผลงานที่ทรงพระราชนิพนธ์จำานวน

มากก็มาจากการสะสางจัดการสมุดบันทึกการเดินทางของ

พระองค์เอง ทรงเขียนบรรยายในหนังสือด้วยถ้อยคำาเรียบ

ง่ายและชัดเจน มีชีวิตชีวา มีผู้คนและสิ่งที่น่าสนใจจำานวน

ไม่น้อยที่ทรงพบระหว่างการเดินทาง ทรงเปิดหน้าต่างให้

คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เพื่อให้การบรรยายผ่านตัว

อักษรมีความถูกต้องแม่นยำาภายหลังเสด็จฯ กลับประเทศแล้ว  

พระองค์ยังทรงค้นหาข้อมูลและพลิกอ่านหนังสือประวัติศาสตร์

ตามบันทึกประจำาวันที่ทรงจดไว้นั้น จะทรงสืบสาวย้อนกลับไปยัง

แหล่งที่มาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านรู้สึกราวกับว่าได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ 

เองเมื่อเวลาที่ได้อ่าน เป็นการเปิดหูเปิดตาของผู้อ่านให้กว้างขึ้น

ทั้งยังเพิ่มพูนความรู้แก่พวกเขาด้วย

ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จไปเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศ

จีนและประเทศไทยหลายครั้ง สิ่งที่ทำาให้ข้าพเจ้าประทับใจที่สุด

คือ สมุดบันทึกที่ไม่เคยห่างจากพระวรกาย รวมทั้งความเร็วใน

การจดบันทึกอันน่าตะลึงของพระองค์ ครั้งหนึ่งในระหว่างการ

เสด็จฯ เยือนจีน คณะผู้ติดตามได้ฟังรายงานภาษาอังกฤษ เรื่อง

ดาวเทียมสำารวจข้อมูลระยะไกล ที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์

แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ข้าพเจ้าฟังคำาศัพท์เฉพาะทางเหล่านั้นจน

งุนงงสับสนไปหมด เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกลับเห็นพระองค์และนัก

วิทยาศาสตร์ที่โดยเสด็จไปด้วยกำาลังจดบันทึกขีดเขียนกันแกรกๆ 

ไม่เพียงแต่ทรงจดบันทึกหลายๆ หน้าเท่านั้น แต่ยังทรงหยิบยก

คำาถามที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในประเทศไทยขึ้นมาพูด

อภิปรายกับนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเป็นภาษาอังกฤษ

เมืองชายแดน (Border Town) หนังสือพระราชนิพนธ์

แปลเล่มล่าสุดเมื่อเดือน ธ.ค.๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง

แปลจากนวนิยายวรรณกรรมจีนร่วมสมัยของเสิ่นฉงเหวิน  นัก

ประพันธ์ชายที่มีชื่อเสียงเชื้อสายผสมฮั่น (จีน) แม้ว และถู่เจีย 

เกิดปี ค.ศ.๑๙๐๒ ปลายราชวงศ์ชิง ที่ อ.เฟิ่งหวง เมืองจี๋โสว่ 

มณฑลหูหนาน อยู่ชายแดนติดกับเมืองฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน

เรื่องเมืองชายแดนประพันธ์เมื่อ ค.ศ.๑๙๓๔ สื่อถึงชีวิตใน

ชนบท ใช้เมืองเฟิ่งหวง บ้านเกิดของเขาเป็นฉากของเรื่อง  เป็น

นวนิยายที่มีชื่อเสียงยิ่งและเป็นจุดสูงสุดในการสร้างสรรค์ผล

งานนวนิยาย ผลงานของเสิ่นฉงเหวินได้รับการแปลและตีพิมพ์

ใน ๔๐ กว่าประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อังกฤษ สหภาพโซเวียต 

ทั้งยังได้รับการคัดสรรให้เรียนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย

ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อังกฤษ  เกาหลีใต้ 

เสิ่นฉงเหวินเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ สถาบัน

สังคมศาสตร์จีน และสร้างผลงานเขียนหนังสือจากงานค้นคว้า

วิจัยอีกหลายเรื่อง เสิ่นฉงเหวินถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. 

๑๙๘๘ ในวัย ๘๖ ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเขียนเชิญชวนให้อ่าน เมือง

ชายแดน:รักไปได้ทุกแห่งหน นวนิยายรักละเมียดละไมเรื่องนี้

เป็นนวนิยายรักที่ไม่ธรรมดา ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนพลังความ

รักไว้หลายมิติ ซับซ้อนทั้งความรักของพ่อแม่ ความรักหนุ่มสาว 

ความรักของพี่น้อง ความรักระหว่างมิตรสหาย และความรักใน

หน้าที่ของตน

แม้เรื่องนี้จะมีพระเอกรูปงามมั่งคั่งซึ่งเป็นพี่น้องที่รัก

กันมาก มาหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน แต่เรื่องก็มิได้เป็นการ

แก่งแย่งระหว่างพี่น้องเพื่อชนะใจนางเอก พลังความรักระหว่าง

พี่ชายกับน้องชายทำาให้ทั้งสองตกลงร่วมกันอย่างยุติธรรม 

นางเอกผู้ไร้เดียงสาเป็นเด็กสาวกำาพร้าทั้งพ่อและแม่  มีชีวิต

อยู่กับตาผู้มีหน้าที่สำาคัญในการลากจูงเรือข้ามฟาก เธอมีเพื่อน

คือสุนัขสีเหลืองและมีตาเป็นหลักชัยในชีวิต เธอได้หลงรักเสียง

เพลงไพเราะในฝันทำาให้เธอเป็นสุขนัก พระองค์ยังทรงเขียนผูก

ปมให้คิดเพื่อจะได้อ่านด้วยตัวเอง

เริ่มต้นเรื่องด้วยการบรรยายสถานที่ได้ประทับใจในความ

สวยงามจากเสฉวนไปหูหนาน เลียบไปทางตะวันออกมีถนน

หลวงสายหนึ่งที่รัฐระดมทุนสร้าง ถนนสายนั้นอยู่ใกล้ชายแดน

ทางตะวันตกของหูหนาน เมื่อไปถึงเมืองเล็กๆ ชื่อฉาตังที่อยู่บน

ภูเขา ทางที่จะไปเมืองมีลำาธารเล็กๆ บนเนินเขา ริมลำาธารมี

เจดีย์ (ถะ) สีขาวเล็กๆ ข้างล่างของเจดีย์มีกระต๊อบอยู่หลังเดียว 

ครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมีชายชรา เด็กหญิงและหมาสี

เหลือง

ลำาธารเล็กนี้ดูเหมือนคันธนู ทางบนเขาเหมือนสายธนู  

ลำาธารกว้าง ๖๐ เมตร ท้องน้ำามีหินก้อนใหญ่สงบนิ่ง น้ำาลึกถ่อ

เรือไม่ได้ น้ำาใสเหมือนกระจก มองเห็นปลาที่แหวกว่ายในน้ำาได้

ชัดเจน จากหูหนานไปเสฉวนมีแต่เส้นทางนี้ แต่เพราะไม่มีงบ

ประมาณสร้างสะพานจึงต้องใช้เรือข้ามฟาก เรือข้ามฟากเป็น

วันเสาร์-ชั่วโมงทรงพระอักษร

เมืองชายแดนมิตรภาพไทย-จีนที่นักอ่านห้ามพลาด

เ

ห
ของรัฐ ผู้ โดยสารไม่ต้องจ่ายเงิน เวลามีคนเห็นใจว่างานลาก

เรือเป็นงานที่ลำาบาก มีคนโยนเงินลงไปในเรือให้ผู้ดูแลลาก

เรือ คนลากเรือจะหยิบเงินวิ่งเอาเงินยัดใส่มือคนคนนั้นคืนไป 

“ผมได้เงินเดือน ได้ข้าว ๓ ถัง เงิน ๗๐๐ เหรียญพอแล้ว  ไม่

เดือดร้อนอะไร”

คนลากเรือเป็นชายชราอายุ ๗๐ ปีแล้ว สร้างบ้านอยู่

ข้างล่างเจดีย์ใกล้ลำาธาร ลากเรือมาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี ในช่วง 

๕๐  ปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าส่งคนข้ามลำาธารไปเท่าไรแล้ว อายุ                                        

ขนาดนี้ควรได้พักผ่อนแต่สวรรค์ไม่อนุญาต เหมือนกับว่า

แกแยกจากชีวิตส่วนนี้ของแกไม่ได้ ได้แต่ทำาหน้าที่นี้อย่าง

ซื่อสัตย์ มีเด็กหญิง  (ชุ่ยชุ่ย) ที่เหมือนกับสวรรค์ส่งมาให้อยู่

เป็นเพื่อนข้างกายแก  ทำาให้แกรู้สึกถึงพลังอำานาจของชีวิตใน

ยามเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น  เพื่อนของแกมีแต่เรือข้ามฟากและ

หมาสีเหลือง ญาติของแกมีแต่เด็กหญิงคนนี้

ชายชราคนลากเรือ ไม่ว่ามีฝนหรือแดดก็ต้องเฝ้าอยู่ที่

หัวเรือ เมื่อมีคนข้ามลำาธาร แกก็ต้องก้มตัวเล็กน้อย มือสอง

ข้างสาวเชือกเส้นหนาดึงให้เรือข้ามลำาธารเล็กไปอีกฝั่ง บางที

แกเหนื่อยมาก นอนหลับอยู่บนก้อนหินใหญ่ริมน้ำา มีคนที่อยู่

อีกฝั่งหนึ่งโบกมือ ตะโกนเรียก ฉันจะข้ามลำาธาร ชุ่ยชุ่ยไม่ให้

ตาลุกขึ้น ตัวเองกระโดดลงเรือพาคนข้ามลำาธารแทนตาอย่าง

คล่องแคล่ว ทำาได้อย่างชำานาญ บางครั้งมีหมาสีเหลืองอยู่ใน

เรือ เธอช่วยตาทำางานได้ เมื่อเรือจวนถึงฝั่ง ขณะที่ตาบอกให้

ผู้ โดยสารขึ้นช้าๆ หมาสีเหลืองจะคาบเชือกไว้กระโดดขึ้นฝั่ง

ไปก่อนใคร ดูเหมือนหมารู้หน้าที่ดีคาบเชือกไว้แน่นลากเรือ

เข้าเทียบท่า ฯลฯ

แม้แต่ที่คั่นหนังสือ ๔ แผ่นยังดึงถ้อยคำาที่น่าประทับ

ใจเป็นข้อความไฮไลต์ให้ชวนนึกถึง “ถ้าเรายังต้องกิน ถึงไฟ

จะลุกบนฟ้าเหนือหัว ก็ยังต้องออกเดินทางไป” “ถ้าคนเขา

ร้องเพลงให้หนูฟังก็อยากให้หนูเข้าใจความหมายในเพลงของ

เขา”  “ถึงจะมีเรื่องอะไรก็ไม่ควรร้องไห้ จะต้องเข้มแข็งจะ

ต้องแกร่งหน่อย ถึงจะอยู่ในโลกนี้ ได้” “คนคนนั้นอาจจะไม่มี

วันกลับมาเลย หรืออาจจะกลับมา พรุ่งนี้”.

ขอขอบคุณ กมลศรี เสรีรักษ์ (คูรัตน์) 

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 9 หลักสี่-จตุจักร  

ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ นับว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำาคัญเป็น

อย่างมาก เพราะเป็นตัวแปรสำาคัญที่นำาไปสู่การเลือกตั้งที่ใหญ่

กว่าในอนาคตได้ นั่นจึงทำาให้พรรคการเมืองทุกขั้ว รวมถึง

พรรคใหม่ ที่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยในสนามนี้ ต่างงัดกลยุทธ์ทุก

ทางมาหาเสียงกันเพื่อคว้าชัยในครั้งนี้

 อย่างไรก็ตาม แม้เรายังไม่ทราบว่าใครจะได้เป็น 

ส.ส.ในเขตนี้ แต่ที่ผ่านมาการหาเสียงก็เป็นไปอย่างดุเดือดพอ

สมควร มีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งในด้านวิวาทะ นโยบายกัน

อย่างโจ่งครึ่ม

 เริ่มจากคู่ที่ 1 สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผู้สมัครพรรคพลัง

ประชารัฐ ภรรยา สิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.ในเขตดัง

กล่าว ปะทะ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัครพรรคกล้า โดย

อรรถวิชช์ โจมตีไปที่สรัลรัศมิ์โดยตรง เหน็บแนมว่า “พรรค

พลังประชารัฐน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัคร 

ส.ส.” จนทำาให้สรัลรัศมิ์และสิระมีน้ำาโหขึ้นมาทันที

ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน สรัลรัศมิ์ตัดสินใจร้องคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทันที ว่าการกระทำาของอรรถ

วิชช์เข้าข่ายหาเสียงโจมตี ใส่ร้าย ป้ายสี ขัดพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 

73 (5) หรือไม่ โดยขณะนี้เรื่องร้องเรียนอยู่ในมือ กกต.แล้ว

ผ่านไปเพียงแค่ 1 วัน อรรถวิชช์ โต้กลับทันควัน ส่งทีม

กฎหมายพรรคกล้าร้อง กกต.เอาคืน กรณีที่สรัลรัศมิ์กล่าวหา

ว่าดูถูกเพศแม่ ซึ่งอรรถวิชช์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงต้อง

แจ้งให้ กกต.ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำาผิดตาม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 73 (5) กรณีใส่ร้ายด้วยความ

เท็จหรือไม่

คู่ที่ 2 สิระ ปะทะ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรค

ก้าวไกล และ กรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัครจากพรรคก้าว

ไกล โดยฟ้องศาลอาญาให้ดำาเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย

การโฆษณา และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนเงิน 50  ล้าน

บาท จากกรณีที่พรรคก้าวไกลหาเสียงโดยนำารูปของสิระไปตัด

ต่อในลักษณะล้อเลียน คู่กับภาพของกรุณพล พร้อมกับเขียน

ข้อความว่า “ตามหาอาสาสมัครช่วยเพชร  กรุณพล หาเสียง 

จับโกงเลือกตั้ง ไม่จำากัดเพศ วัย ขอแค่ใจรักประชาธิปไตยก็

พอ” จึงเป็นการหาเสียงใส่ร้าย

 นอกจากนี้ยังยื่นเรื่องต่อ กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

ยุบพรรคก้าวไกล และเพิกถอนสิทธิทางการเมือง พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

มาตรา 73 (5) ประกอบมาตรา 132 วรรคสาม กรณีนี้แม้จะ

ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรง แต่พรรคพลังประชารัฐส่ง สรัลรัศมิ์ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิระ ทำาให้มีผลต่อการเลือกตั้ง และคะแนน

นิยม

คู่ที่ 3 สิระ กับ สุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรค

เพื่อไทย โดยกรณีนี้ ไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งเสียดสีใส่กัน  

แต่เป็นเรื่องนโยบายที่เป็นไปไม่ได้ เรื่องมีอยู่ว่าสุรชาติได้ขึ้น

ป้ายหาเสียงว่า “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ซึ่งสิระเจ้าเดิม

ก็ได้มาร้องต่อ กกต.ว่าเข้าข่ายกระทำาความผิดตาม พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 (5) สาระสำาคัญคือ เป็นการ

หลอกลวง จูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือ

พรรคการเมืองหรือไม่ เพราะสิระกล่าวเองว่าอำานาจ  ส.ส.ไม่

สามารถยกเลิกสัมปทานหรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา  ซึ่งเรื่อง

นี้แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้มีอำานาจเต็มก็ยังทำา

ไม่ได้

จะเห็นได้ว่า แม้ตอนนี้เรายังไม่เห็นชัดว่าใครจะได้เป็น 

ส.ส.ก็โหมโรงกันอย่างดุเดือด มากกว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้ง

ไหนๆ คงต้องมาลุ้นกันว่าใครจะแย่งที่นั่งเขตนี้ ไปครอง.

ถามกันให้ควั่กทำาไม “ลุงป้อม” ถึงมีแต่คนรัก โดย

เฉพาะลูกน้องนายทหาร-นักการเมือง ยั้วเยี้ยเต็มขากางเกงไป

หมด ตอบได้ไม่ยากเพราะความเป็น “ผู้ใหญ่ใจดี” แค่จำาหน้า

ได้ขออะไร “ลุง” ให้หมด เป็นมาตั้งแต่เป็นผู้บังคับหน่วย  ยัน

นั่งเป็น รมว.กลาโหม ทำาให้มูลนิธิป่ารอยต่อฯ หัวบันไดไม่เคย

แห้ง สีกากีพรึ่บ-สีเขียวพรั่บ เข้าแถวให้ลุงป้อมตุ๊ยพุงเล่นแสดง

ความรักความเอ็นดูตั้งแต่ตี 5 

แต่เมื่อ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ ดึง

กองทัพและ สตช.ไปคุมเอง “ลุงป้อม” จึงเหลือแค่ความเป็น

พี่ใหญ่ ที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นฐานที่มั่นสร้างบารมีได้ต่อ

ไป “น้องรัก” นายทหาร-ตำารวจนอกราชการหลายรายที่ไปไหน

ไม่รอด ยังต้องซุกใต้ปีก “ลุงป้อม” ต่อไป มีงานก๊อกๆ  แก๊กๆ 

ทำาในคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำา กีฬา 

บอร์ดรัฐวิสาหกิจ 

ถ้าหาก “ลุงป้อม” กลับไปคุมทุกองคาพยพเหมือนเดิม

ตาม “ขาเชียร์” ที่หวังได้ตำาแหน่งแห่งที่ต่างๆ เชียร์ ลูกน้อง

หลายคนอาจจะได้กลับมามีอำานาจอีกรอบ ตามกิเลสและ 

ความปรารถนาในยามชีวิตใกล้อัสดง

ล่าสุด การหลุดคำาประกาศิตดัน “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์  

เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ทำาให้

ลูกหาบในสาย “เสธ.น้อย” ตีปากกันพรึ่บพรั่บ เพราะคำาพูด

ของผู้ใหญ่พูดแล้วคืนคำายาก 

แต่ยังมีคำาถามว่า สูตรแก้ปัญหาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว

จึงตั้ง “ส่วนแยกลุงป้อม” เพิ่มหัวโขนให้น้องรักไปคุมพรรค  

พร้อมกระแสข่าวว่านักการเมือง 18 เสียงจะหนุน “ทหาร” ไป

นั่งเป็นรัฐมนตรี พร้อมข้อเสนอขอเก้าอี้ รมว.กลาโหมแบบเลย

ธง แล้วหวังให้ “ลวกพี่ป้อม” ย่างสามขุมคัมแบ็ก ดูแล้วน้ำา

หนักน้อยไปหรือไม่?

แต่ที่แน่นอนคือ คนรอบกาย ลุงป้อมดันสุดตัว เพราะ

เชื่อใน ความใจดี และพร้อมให้ทุกอย่างหากใครเข้ามาขอ!!!

และนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ “จีน” มักมาเข้าทาง “ลุง

ป้อม” เพราะคุยง่าย และคุ้นเคยในฐานะพี่ใหญ่ในวง รมว.

กลาโหมอาเซียนพลัสมายาวนาน 

อย่างที่รู้กันว่า ขณะนี้จีนยังหนักใจในท่าทีของ 

“เยอรมนี” ที่ยังไม่ขายเครื่องยนต์ MTU เพื่อติดตั้งกับเรือดำาน้ำา 

S26T ของกองทัพเรือไทยที่กำาลังต่ออยู่ในขณะนี้ 

ซึ่งตามกฎหมายและข้อสัญญานั้น ถ้าไม่สามารถส่งมอบ

เครื่องยนต์ MTU ที่ผลิตในเยอรมนีมาติดตั้งให้กองทัพเรือไทย

ได้ อาจถือเป็นปัจจัยที่ทำาให้ไทยสามารถขอยกเลิกสัญญาการ

ต่อเรือดำาน้ำา S26T หรืออาจเรียกค่าปรับได้ ทั้งจากความล่าช้า

และจากเครื่องยนต์ที่ไม่ตรงตามข้อกำาหนดในสัญญา

มีข่าวว่าการแก้เกมของ “จีน” คือ การเสนอเรือดำา

น้ำามือสองให้ ทร.ไทยฟรี เพื่อทำาให้ปมเรื่องเครื่องยนต์เยอรมัน

ลดระดับลง แต่การค้าขายกับ “จีน” นั้นเป็นที่รู้ๆ กันว่าคง

ไม่ใช่การยื่นหมู-ยื่นแมว ไร้ส่วนต่างกำาไรอย่างแน่นอน

ภายใต้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ “จีน” เองกำาลังชูภาพ

พันธมิตรในภูมิภาคนี้อย่างแข็งขัน ดังนั้นการเสนอให้เรือดำาน้ำา

เตรียมปลดประจำาการเพื่อเคลมความเป็นพวกได้ เช่นกรณีเพิ่ง

ให้เรือดำาน้ำาชั้น “หมิง” Ming แก่เมียนมา ก็นับได้ว่าคุ้ม 

ขณะที่ ทร.ไทยนั้นคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาความคุ้มค่า ถ้าเป็นการให้เรือดำาน้ำาชั้น “ซ่ง” Song ที่

ระบบการปฏิบัติงานใกล้เคียงกับชั้น “หยวน” Yuan เพื่อใช้

ทำาการฝึกกำาลังพลประจำาเรือนั้นก็นับว่า “น่าสนใจ” และถ้า

ได้มาร่วมกับ S26T ด้วยแล้วก็นับว่าเกินคาด ส่วนในระดับ

นโยบายของไทยก็ใช้ปรากฏการณ์นี้ “บาลานซ์” ดุลอำานาจ

ได้ เพราะ ทอ.ไทยกำาลังมีโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่จาก

สหรัฐฯ อยู่ 

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียง “ข่าว” ในทำานองว่า ช่องทางพูด

คุยผ่านมาทาง ลุง โดยมี คณะทำางานของลุง ออกโรง  ส่วน

กองทัพเรือคงรับรู้การขยับของจีนในเรื่องนี้อยู่แล้ว และคง

อยู่ในขั้นเตรียมการ เพราะแม้ไม่ได้ซื้อ แต่การตั้งงบค่าใช้

จ่ายเรื่องเช็กสภาพ ส่งกำาลังบำารุงต่างๆ ต้องมีการวางแผนพอ

สมควร

แต่แน่นอนว่า การที่จีนเลือกช่องทาง “ลุงป้อม”  เพื่อ

กรุยทางก่อนลงรายละเอียดกับ ทร. เพราะเชื่อมั่นว่าจะทำาให้

ทุกอย่างง่ายขึ้น!!.

รำามวยก่อนหย่อนบัตร

กระเตงลูกน้อง-เรือดำาน้ำา
สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
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13สิ่งแวดล้อม

4

“ที่สำ�คัญเร�เสนอให้เปลี่ยนม�ตรก�รห้�มเผ�เด็ดข�ด เพร�ะ

ไม่สะท้อนคว�มจริง เพร�ะก�รเผ�ยังมีคว�มจำ�เป็นในบ�งส่วน ภ�พ

ใหญ่ควรใช้ก�รบริห�รจัดก�รเชื้อเพลิงม�กกว่� ที่ผ่�นม� ก�รเผ�

เป็นศูนย์ หรือ Zero Burning แก้ปัญห�หมอกควันไม่ได้ รัฐใช้ม�โดย

ตลอด   เร�เริ่มใช้แอปไฟดี ปฏิบัติก�รปี 2564 เป็นปีแรก ถือเป็น

นวัตกรรมไทยแก้ PM 2.5 ที่มีคว�มก้�วหน้�กว่�เดิม”

ชัชวาลย์บอกว่ากระบวนการมีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของ

ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนการมีส่วนร่วมการวางแผนลดไฟป่า ลด

ฝุ่นควัน ลดจุดความร้อนในระดับตำาบล  พื้นที่ไหนห้ามเด็ดขาด พื้นที่

ไหนจำาเป็นต้องบริหารจัดการเพิ่มเติม นำาแผนชุมชนที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ และมีคณะกรรมการวอร์

รูม ซึ่งมีองค์ประกอบครบทุกฝ่าย สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้

กระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด   

เราดูข้อมูลต้นปี 2563 มีจุดความร้อนทั้งหมด  21,000 จุด มี

พื้นที่ไฟไหม้ 1.3 ล้านไร่ ปี 2564 จุดความร้อนลดลงเหลือ 8,600 จุด 

เท่ากับ Hot Spot ลดลง 62% พื้นที่เผาไหม้ลดลง 8 แสนไร่ ปี 64 

อาจมีปัจจัยเรื่องปริมาณฝนมากกว่าปีก่อน แต่หากเทียบเดือนที่ฝนไม่

ตก จุด Hotspot ก็ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ยังน่า

ห่วง แม้จะลดลงบ้าง แต่ยังได้รับผลกระทบจากกระแสลมใต้พัดฝุ่น

ควันจากตาก ลำาปาง เข้าเชียงใหม่ หรือกระแสลมตะวันตกพัดฝุ่นมา

จากประเทศเพื่อนบ้านมาคลุมเมือง

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องซับซ้อนและเลื่อนไหล  อย่างไร

ก็ตาม คนเชียงใหม่เข้าใจมากขึ้นจากแอปเหล่านี้ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล

วิทยาศาสตร์เรียลไทม์ ช่วยทั้งการจัดการเชื้อเพลิงและสุขภาพ ปี 64 

ทำาปีแรกอาจมีจุดบกพร่อง แต่ปี 65 น่าจะพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น

ประธานสภาบอกว่าแอปไฟดีตอบโจทย์การเปลี่ยนจากซีโร

เบิร์นนิ่งมาเป็นบริหารจัดการเชื้อเพลิง แอปเข้ามาเชื่อมกับแผนชาว

บ้านที่สภาหนุนให้วางแผนจากท้องถิ่นขึ้นมา ถือเป็นนวัตกรรม แต่

แอปนี้มีข้อจำากัด ต้องใช้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ รวมถึงชุมชนมีข้อจำากัด

ในการร้องขอการเผา ที่ผ่านมา สภาพยายามให้ อปท.เป็นแกนหลัก 

เพราะมีทรัพยากรและอุปกรณ์พร้อม เป็นจุดสำาคัญให้การบริหาร

จัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปีนี้จะบริหารจัดการระดับที่ย่อยกว่าระดับจังหวัด เป็นระดับ

อำาเภอ และถ้าตำาบลไหนพร้อมสามารถบริหารจัดการระดับตำาบลได้

เลย กระบวนการวางแผนระดับชุมชนและระดับตำาบลต้องมีคุณภาพ 

ส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่ม ชัชวาลย์เสนออยากเห็นข้อมูลระดับ

ชุมชนในแอปมากขึ้น เดิมมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์แม่นยำา ทั้งค่า

ฝุ่น PM 2.5 จุดความร้อน อุณหภูมิ ความชื้น  การกระจายตัว

อากาศ และกระแสลม แต่หากมีการร้องขอการใช้ไฟในพื้นที่ห่างไกล 

เช่น อ.กัลยาณิวัฒนา เราอยากรู้ว่า พื้นที่แปลงอยู่ในเขตชุมชน เขต

เกษตรกรรม หรือเขตป่าอนุรักษ์ หากเพิ่มเติมข้อมูลจากพื้นที่ แอปจะ

สมบูรณ์เลย  นอกจากข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ข้อมูลชุมชนสำาคัญจะ

ช่วยเรื่องติดตามการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

“อีกประเด็นสำาคัญในส่วนภาครัฐอยากเห็นนโยบายการบริหาร

จัดการเชื้อเพลิงชัดเจนมากขึ้น ขณะนี้ผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดมีนโยบาย

แตกต่างกัน บางคนเห็นด้วยกับห้ามเผาเด็ดขาด ทำาให้เป็นอุปสรรค

แก้ปัญหา”

ประธานสภาลมหายใจฯ เชื่อว่า หากชุมชนพร้อม แอปพร้อม 

มีข้อมูลท้องถิ่นชัดเจน บวกกับนโยบายจัดการเชื้อเพลิงชัดเจน มี

ระบบทำาให้ทุกฝ่ายเข้ามาอยู่ในวอร์รูมตัดสินร่วมกันอย่างชัดเจน จะ

เกิดประสิทธิภาพแก้ปัญหาไฟและฝุ่นควันในอนาคตแน่นอน.

“เริ่มต้นใช้แอปไฟดีเดือนมกราคม ปี 64 

หลังจากนำาแอปไปใช้สนับสนุนคณะทำางานของ

จังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

จัดการคำาร้องขอ อนุมัติ และดำาเนินการ พบว่า

ช่วงฤดูหมอกควันที่ผ่านมาจำานวนจุดความร้อน

และพื้นที่เผาใหม่ในพื้นที่ลดลงถึง 60% จาก

การวิเคราะห์พบว่า ระบบแอปสนับสนุนการ

บริหารจัดการเชื้อเพลิงและป้องกันไฟป่า ลด

หมอกควันในพื้นที่ได้” 

การทำางานของแอป นักวิชาการภูมิ

อากาศบอกว่า รองรับให้ประชาชนสามารถ

บันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง แต่กลไกการ

พิจารณาในปัจจุบัน ทางจังหวัดมอบหมาย

ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำาบลหรือเทศบาลตำาบลเป็นผู้รับบันทึกคำาร้องให้

ประชาชน ในฝั่งผู้พัฒนาแอป พร้อมสนับสนุนการทำางานของหน่วย

งานรัฐที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ตัวแอปรองรับ

การที่จะขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย พร้อม

ให้ความร่วมมือทุกหน่วยงาน 

การต่อยอด “ไฟดี” ผศ.ดร.ชาคริตบอกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง

พัฒนาระบบการจองข้อมูลที่สามารถระบุพิกัดพื้นที่แปลงและนำา

ข้อมูลมาซ้อนทับกับแผนที่กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมประเภทใด และอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ให้อนุญาต และผู้ได้รับอนุญาต จะพัฒนาแอปทันฤดูกาลนี้ แอป

จะสามารถสนับสนุนการเผาในที่โล่งพื้นที่อื่นๆ หากนโยบายของจังหวัด

นั้นเอื้อต่อการบริหารจัดการ 

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ารแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใน 

จ.เชียงใหม่ ในปี 2565 เป้าหมายของจังหวัดในปีนี้ คือ “ลด

การเผาให้มากที่สุด” มุ่งเน้นใน 65 ตำาบลเป้าหมาย โดย

เฉพาะช่วงวิกฤตห้วงเดือน ม.ค.-เม.ย. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 

นำาแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรมาใช้ 

และหลังวิกฤตช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. เร่งฟื้นฟูความชุ่มชื้น จัดทำาฝาย

ต้นน้ำาแบบผสมผสานและทำาแนวกันไฟ

เมื่อมาตรการห้ามเผาไม่ใช่ทางออกแก้ฝุ่น ฤดูกาลหมอกควัน

ปีนี้เชียงใหม่นำา แอปพลิเคชัน Fire D (ไฟดี)  ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจศูนย์บัญชาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงมาใช้ ผลจากการนำา

ร่องใช้แอปไฟดี พบว่า จุดความร้อนตลอดฤดูกาลลดลงถึง 60% 

เตรียมพัฒนานวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขยายผลใช้แก้ฝุ่นในจังหวัด

อื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน แอปนี้เป็นผลงานวิจัยเด่นของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการ

ศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Fire D (ไฟดี) กล่าวว่า การแก้ปัญหา

ฝุ่นควันในภาคเหนือมีเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการ

ใช้ที่ดินของชาวบ้านยังมีความจำาเป็นที่ต้องพึ่งพาไฟ อาจจะเรียกว่า 

เป็นไฟยังชีพสำาหรับประชาชน หลายชุมชนยังมีวิถีการเกษตรพึ่งพา

ไฟก่อนการเพาะปลูก เมื่อยังไม่มีทางออก ทางเลือก ยังมีข้อจำากัดใน

การจัดการพื้นที่โดยไม่ใช้ไฟ ควรนำาข้อมูลเข้ามาในระบบและบริหาร

โดยข้อมูล 

“ถ้าต้องการจองเผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ให้ลงทะเบียนในแอปไฟดี ระบบจะจัดเก็บบันทึกข้อมูลชุมชน เพื่อส่ง

คำาร้องขอจัดการเชื้อเพลิง”

ส่วนแนวคิดในการพัฒนาแอป ผศ.ดร.ชาคริตเผยว่า  เป็น

ระบบสนับสนุนการบริการจัดการเชื้อเพลิง เกิดจากการถอดบทเรียน

ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้ฟังเสียงสะท้อนถึงมาตรการห้ามเผาโดยเด็ด

ขาด ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและพื้นที่ที่ยังจำาเป็นต้องใช้ไฟ เราถอด

บทเรียนบ่อยครั้งจะบริหารจัดการอย่างไร เป็นที่มาของระบบที่มีการ 

บูรณาการข้อมูลเพื่อจะได้เห็นสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และโอกาส

หากมีความจำาเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่สามารถทำาได้

หรือเปล่า นำาไปสู่การทำางานร่วมกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ถ้าได้รับการ

อนุมัติใช้ไฟเผาเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่เรากำาหนด จะมีข้อแนะนำาต้อง

ทำาในช่วงเวลา 11.00 ถึง 16.00 น. หลังเวลาดังกล่าวควันไฟต้องดับ 

ไม่ให้ทำาช่วงเช้าหรือกลางคืน เพราะมีปัญหาการระบายอากาศ 

‘Fire D’ทางออกจัดการไฟ แก้ฝุ่น PM2.5

ก

ญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และบุกรุกพื้นที่

เกษตรกรรมมีความรุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกลุ่ม

ป่าตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง 

จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี และ จ.สระแก้ว สถานการณ์รุนแรง

ด้วยมีช้างป่ากว่า 200 ตัว ทำาให้เกินกว่าพื้นที่ป่าจะรองรับได้ 

อย่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

ที่มีช้างป่าประมาณ 20 ตัว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะพบปัญหาช้าง

ป่าลงมาหากินในสวน ทั้งลำาไย ทุเรียน มังคุด ยางพารา เกิด

ความสูญเสียทั้งคนและช้าง ชาวบ้านไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ขณะเดียวกันมีช้างป่าล้มจากการกินพืชผลทางการ

เกษตรที่สารเคมีตกค้าง หรือถูกยิงขับไล่ตายคาสวน

ความพยายามแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรในพื้นที่ 

อ.สอยดาว ผ่านการส่งเสริมปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม เป็นอีก

ทางเลือกในการจัดการปัญหา ล่าสุด บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์

อาหาร จำากัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่า

ตะวันออก (ปม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “ดอยคำาร่วม

รักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย” ภายใต้แนวคิด

สนับสนุนการแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมผ่านการส่ง

เสริมปลูกไม้ฝางที่ช้างไม่กิน ลดการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า โดย

มีการศึกษาพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แก่นฝางนำามาทำาเครื่อง

ดื่มดับกระหายและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทราย

ขาว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ 

อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กล่าวว่า ดอยคำาได้มุ่งมั่นดำาเนินงานทั้งการผลิตและจำาหน่าย

สินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรในชุมชน โดยมุ่งมั่น

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการ

ใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่ง

พัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

ยั่งยืน โครงการดอยคำาร่วมรักษ์ช้างฯ ครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกแก่นฝางในระบบวนเกษตรเป็นวัตถุดิบในภาคตะวัน

ออกส่งให้กับดอยคำา โดยไม่เบียดเบียนป่าธรรมชาติ คนอยู่ร่วมกับ

ช้าง ไม่มีการทำาร้ายช้างเกิดขึ้น แต่จะเป็นวิธีในการสร้างป่าที่เกิด

จากความร่วมมือของประชาชน โดยแก่นฝางในพื้นที่ อ.สอยดาว 

จ.จันทบุรี ดอยคำาจะนำามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เป็นน้ำา

สมุนไพรโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากแก่นฝาง จะมีการจัดจำาหน่าย

ในเดือนเมษายน 2565 

ด้าน ทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้าน

นวัตกรรมและการผลิต) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ดอยคำาไม่มีผลิตภัณฑ์

จากฝาง แต่เรามีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเกิดความสนใจ พบ

สารสำาคัญในแก่นฝาง คือ สารบราซิลลิน (Brazilin) ซึ่งมีสาร 

Antioxidant สามารถช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antibacterial) ต้าน

การอักเสบ (anti inflammatory) ได้ จึงได้ร่วมมือพัฒนาและวิจัย

ดอยคำ�ผลักดันปลูก‘ไม้ฝ�ง’ลดขัดแย้งคนกับช้�งป่�

รักษาป่าตะวันออก (ปม.) กล่าวว่า สนใจศึกษาเกี่ยวกับฝางมาตั้งแต่

ปี 2555 เพราะในพื้นที่มีปัญหาเรื่องช้างบุกรุกพื้นที่ประชาชนเพราะ

จำานวนช้างมาก พื้นที่ป่าไม่เพียงพอรองรับ สภาพผืนป่าตะวันออก

เป็นป่าดิบแล้งไม่เหมือนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ให้

ช้างหากินตามธรรมชาติ ช้างออกนอกเขตอนุรักษ์เพื่อมาหาอาหาร 

ไม่ได้ตั้งใจมาทำาร้ายคน นำามาสู่การหาแนวทางลดความขัดแย้งคน

กับช้าง โดยนำาฝาง ไม้ยืนต้นพื้นถิ่นจันทบุรี

มาปลูก ทดแทนการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งเป็น

อาหารที่ช้างป่าชื่นชอบ ช่วยสร้างรายได้ให้

กับชาวบ้าน และทำาให้คนกับช้างอยู่ร่วมกัน

ได้ ฝางนอกจากจะนำามาทำาสีย้อมผ้า ยังมี

สรรพคุณต่อร่างกาย บำารุงหัวใจ ส่งเสริม

การไหลเวียนเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ต้าน

เชื้อโรค ต้านการอักเสบ แก้ปวด นำาร่องส่ง

เสริมการปลูกฝางใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก

ขณะที่กรมป่าไม้สร้างป่าแบบวนเกษตร ป่า

ครอบครัว ซึ่งพืชที่ปลูกเป็นชนิดที่ช้างป่าไม่

กิน ร้อยละ 90 ของพื้นที่ และปลูกพืชที่ช้าง

ป่ากิน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 

“ฝางเป็นไม้ป่าปลูกง่ายเติบโตในทุก

สภาพภูมิอากาศและทุกภูมิประเทศของ

ประเทศไทย ฤดูฝนไม่ต้องรดน้ำา สามารถปลูก

ร่วมกับไม้ชนิดอื่นๆ ได้ โดยไม่มีปัญหาต่อระบบ

นิเวศ เมื่อฝางอายุ 5 ปี แก่นฝางสามารถนำา

มาทำาประโยชน์ได้ และช่วยลดผลกระทบจาก

ช้างในการบุกรุกพื้นที่ทำาลายพืชผลทางการเกษตร หรือทำาร้ายชาว

บ้าน เมื่อชุมชนหันมามาปลูกฝางเป็นเกษตรผสมผสานจะช่วยให้มีราย

ได้ อยู่รวมกับช้างได้” 

สำาหรับวิสาหกิจชุมชนฯ ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 100 

ราย ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, 

ตราด, จันทบุรี และสระแก้ว โดย จ.จันทบุรีเป็นพื้นที่หลัก มีการ

ปลูกฝางแล้วในอำาเภอ ได้แก่ แก่งหางแมว, นายายอาม, ท่าใหม่, 

มะขาม และสอยดาว

สำาหรับความร่วมมือกับดอยคำาครั้งนี้ ประธานวิสาหกิจชุม

ชนฯ บอกว่า แก่นฝางสามารถนำา

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่ยัง

มีผู้บริโภคส่วนหนึ่งไม่รู้สรรพคุณ

ของฝาง เรามีเป้าหมายให้คน

ไทยเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์จาก

แก่นฝางในวงกว้างมากขึ้น ขณะ

เดียวกันมีแผนส่งวัตถุดิบฝางใน

ลักษณะหั่นเป็นซีกให้ดอยคำา 1 

ตันต่อเดือนในราคา 230 บาท

ต่อกิโลกรัม ซึ่งจะรับไม้ฝางสด

จากชาวบ้านในกิโลกรัมละ 20-

30 บาท ทั้งนี้ ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ

สม หากมีความต้องการมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านเห็นว่า

ฝางสามารถสร้างรายได้ และลด

ผลกระทบการสูญเสียพืชผลทาง

เกษตรจากช้าง จะขยายการปลูก

พืชชนิดนี้มากขึ้น การแก้ปัญหา

ต้องดำาเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมไม้ฝางนับเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คนกับช้าง

ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความยั่งยืน.

ปั

นั

แอปไฟดีนำาไปใช้ที่เชียงใหม่ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  ประธาน

สภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาลมหายใจเชียงใหม่เกิดขึ้นจาก

การรวมตัวของทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ 

เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เมืองเชียงใหม่สูงสุดติด

อันดับ 1 ของโลก เราอยู่เฉยไม่ได้ 

จากการถอดบทเรียนหมอกควันเชียงใหม่ ตลอด 15 ปีที่แก้

ปัญหาไม่ได้ รัฐบาลตั้งคณะทำางานแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ตั้งแต่ปี 2550 ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาที่ผ่านมา เป็นการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า ธันวา.ตั้งคณะกรรมการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ดับไฟ จาก

นั้นแยกย้ายกลับกรมกอง มันก็วนลูปแบบนี้ทุกปี เราเสนอให้เปลี่ยน

จากการแก้ปัญหาจากบนลงล่างเป็นล่างขึ้นบน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วม ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นแกนหลัก อปท.เป็นแกนประสาน 

ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แก่นฝางเป็นวัตถุดิบหลัก โดยปกติฝางรสชาติจืด แต่

จะให้สีแดงฝาดจึงนำามาผสมกับดอกคำาฝอย มะลิ ใบเตย รากบัว ให้

มีกลิ่นหอม รสชาติทานง่าย สรรพคุณของแก่นฝางยังคงเดิม ทั้งนี้ มี

งานวิจัยจากต่างประเทศพบว่าแก่นฝางสามารถต้านเชื้อโควิด-19 ได้ 

แต่ยังไม่ได้มีการทดลองในเซลล์ จึงติดต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อ

นำาแก่นฝางทดลองในเซลล์ ตรวจสอบความสามารถในการต้านเชื้อโค

วิด จะนำาแก่นฝางมาศึกษาพัฒนาต่อไป  

จากงานทดลองวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ พบว่ามีสารสำาคัญในแก่นฝาง 

จำานวน 4 ชนิด มีค่าสูงกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ และสมุนไพรทุกตัว โดย

เฉพาะ ProsappanniE1 และ ProsappaninD ที่มีค่า -9.8 และ -9.6 

ตามลำาดับ ที่ได้มีการทดลอง ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากกระชายขาว 

ฟ้าทะลายโจร พืชตระกูลส้ม งาดำาและอื่นๆ ซึ่งยังไม่สามารถอ้างอิง

ได้ในทางวิชาการ แต่ยืนยันได้ว่าฝางมีสรรพคุณและมีสารสำาคัญ

หลายชนิด 

ด้าน รักษา สุนินทบูรณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้าง

พิธี MOU โครงการ “ดอยคำาร่วมรักษ์ช้าง ผลักดันไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย” ที่ จ.จันทบุรี

รักษา สุนินทบูรณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก

ต้นฝางในสวนเกษตรผสมผสาน อ.สอยดาว

ผลิตภัณฑ์จากแก่นฝางของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โกงหลอน

ออกจากคูหา หรือการฉีกบัตรเสียหาย ต้อง

พึงระมัดระวัง 

ส่วนบุคคลที่ เป็นตัวแทนพรรคการ 

เมืองที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อแต่งตั้งเข้า

มาก่อนเลือกตั้ง 15 วัน ซึ่งเมื่อได้รับการ                                                              

อนุญาตก็จะสามารถเข้าไปอยู่ ในพื้นที่ลง

คะแนนได้ และจะจัดที่นั่งไว้ ให้ แต่ต้องไม่                                                            

รับรู้การลงคะแนนของผู้มีส่วนถูกต้อง หรือ                                                          

ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของผู้สมัครหรือ

พรรคการเมือง ต้องแจ้งกับ กกต. ทราบ 

และการสังเกตการณ์จะอยู่นอกหน่วยเลือกต้ัง 

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็น

ทางการ คาดว่าจะรู้ผลในเวลา 22.00 น. วัน

ที่ 30  ม.ค.

นายสำาราญกล่าวอีกว่า  สำาหรับคำาร้อง

เรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ใน

ขณะนี้ยังไม่มีแจ้งมายัง กกต.กทม. มีเพียงที่

เป็นกระแสข่าวที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคน

พูด และจนถึงตอนนี้จากการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง การหาเสียงของ

ทุกพรรคการเมืองยังเป็นไปโดยปกติ ถูก

ต้องตามกฎหมาย ส่วนการพนันขันต่อผล

การเลือกตั้งนั้น ตำารวจและ กกต.ได้เฝ้า

ระวังอย่างเต็มที่ ให้สายตรวจเฝ้าระวังอย่าง

เคร่งครัด เพราะการพนันขันต่อจะส่งผลต่อ

การจูงใจในการลงคะแนน 

ขณะเดียวกันก็ เตือนให้ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งระวังกระทำาผิดกฎหมายมาตรา  73 

เรื่องของการสัญญาว่าจะให้หรือให้ทรัพย์สิน

ประโยชน์อื่นใด รวมถึงข้อความเอกสารและ

คำาพูดที่หมิ่นเหม่ที่จะทำาให้อีกฝ่ายเข้าใจไป

ว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีความเท็จ ในการหา

เสียงในวันนี้จะต้องยุติก่อนเวลา 18.00 น. 

ทุกช่องทาง 

นายสำาราญ ยังกล่าวอีกว่า กระบวน 

การแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะใช้สิทธิ์

ในการแสดงตน ต้องเปิดหน้ากากเพื่อยืนยัน

ตัวตน แม้อยู่ในช่วงโควิด-19 ในการรับบัตร

เลือกตั้ง ต้องเปิดแมสก์ เมื่อตรวจสอบยืนยัน

แล้วเสร็จก็สวมหน้ากากปกติ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า พรรคจะเปิดวอร์รูมรับ

ศึกเลือกตั้งในสองจุด คือที่ทำาการพรรคและ

ร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟ ซ.งามวงศ์วาน 47 

ซึ่งจะเป็นจุดที่ผู้สมัครของเราประจำาการ ใน

ส่วนของวอร์รูมพรรคเพื่อไทยนั้น ตนพร้อม

ด้วยแกนนำาพรรคจะเข้าไปประจำาการตั้งแต่

เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เราเปิดเป็นศูนย์

ติดตามการนับคะแนน “โกงไม่ได้ เพื่อไทย

นับเอง” โดยเราจะมอนิเตอร์นับคะแนน

แต่ละหน่วยเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ หากพบ

ความผิดปกติของการนับคะแนนในหน่วยใด 

เราจะมีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนหน่วย

ละ 2 คนประจำาทุกหน่วยเลือกตั้ง ที่พร้อม

จะทักท้วงและรายงานความผิดปกติต่อเจ้า

หน้าที่ประจำาหน่วยเลือกตั้งทันที

พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความ

ในเฟซบุ๊กว่า การที่ผมยืนหยัดเคียงข้างพรรค

ไทยภักดี พรรคเกิดใหม่โดยชาวบ้านขนาน

แท้ เป็นพรรคเล็กๆ ที่ไม่มีทุน ไม่มีทรัพยากร

มากมายในการต่อสู้ ในทางการเมือง แต่มี

อุดมการณ์ ‘ขวาชัดเจน’ เหมือนผม

ถึงแม้พรรคไทยภักดีจะไม่มีฐานเสียง

จึงเสียเปรียบพรรคอื่นๆ ที่มีฐานเสียงดั้งเดิม

จากการเป็นพรรคใหญ่ก็ตาม แต่ผมก็จะยืน

หยัดเคียงข้างพรรคไทยภักดีและสนับสนุน

สุดตัวอย่างไม่กลัวต่อการพ่ายแพ้

ผมจะไม่ทนดูดายปล่อยให้เพื่อนร่วม

อุดมการณ์ ‘ขวาชัดเจน’ ซึ่งถูกให้ร้ายด้วย

ชุดความคิดว่า “ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์

มาเป็นจุดขายในการหาเสียง” ทั้งๆ ที่พรรค

ไทยภักดีมีความชัดเจนในการพิทักษ์รักษา

ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อันเป็นหน้าที่ของคนไทยตามบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ

มีหลายคนมักจะคิดว่าหากจะเลือก

ข้างสนับสนุนก็มักจะเลือกข้างผู้ที่มีศักยภาพ 

มี โอกาสชนะ แต่ศักยภาพใดก็ตามที่ปราศ 

จากความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้ว มันก็ไร้ซึ่ง

ความเป็นรูปธรรมชัดเจน

ผมขอยืนหยัดกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ 

‘ขวาชัดเจน’ ถึงแม้การเลือกของผมนั้นจะ

เป็นเพียงแค่คนส่วนน้อยก็ตาม แต่ก็เปรียบ

เสมือน ‘ชาวบ้านบางระจัน’

ไม่ว่าพรรคไทยภักดีจะชนะหรือพ่าย

แพ้การเลือกตั้งก็ตาม แต่ขอให้รับทราบทั่ว

กันว่า คนอย่างผมจะไม่มีวันทอดทิ้ง ‘ชาว

บ้านไทยภักดี’ หากต้องพ่ายแพ้ก็ขอให้รับ

รู้ทั่วกันว่า ความเด็ดเดี่ยวและยึดมั่นใน

อุดมการณ์ ‘ขวาชัดเจน’ นี้ ถึงแม้จะไม่

สอดคล้องกับสังคมโลกสวยก็ตาม แต่ท่านทั้ง

หลายได้ทำาหน้าที่คนไทยตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแล้ว

นายอุตตม สาวนายน ผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคสร้างอนาคตไทย เผยว่า มีความเป็น

ไปได้สูงที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง

นายกฯ จะมาร่วมงานกับพรรค ที่ผ่านมาก็ได้

มีการพบปะพูดจากับนายสมคิดเป็นประจำา

อยู่แล้ว รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้สึกของ

ประชาชน ซึ่งนายสมคิดก็ติดตามอย่างใกล้

ชิด โดยเราสร้างทีมงานพรรคสร้างอนาคต

ไทย ซึ่งนายสมคิดก็ให้การสนับสนุนเป็น

อย่างมาก วันนี้ภารกิจยิ่งใหญ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

จึงจำาเป็นระดมทุกคน ทั้งคนที่มีประสบการณ์ 

คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยมารวมพลังกัน.

‘หมอยง’

มีผู้ติดเชื้อสะสม 370,300,215 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 5,668,015 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากที่สุด 

ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,483 ราย,  สมุทรปราการ 

790 ราย, ชลบุรี 395 ราย, นนทบุรี 368 

ราย, ภูเก็ต 366 ราย, ปทุมธานี 270 ราย, 

อุบลราชธานี 220 ราย, ศรีสะเกษ 186 ราย, 

นครราชสีมา 184 ราย และสมุทรสาคร 175 

ราย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์ข้อความเรื่อง โควิด-19 การกระตุ้น 

เข็ม 3 ด้วย Moderna มีเนื้อหาดังนี้ โควิด-19 

กับความหมาย “โรคประจำาถิ่น”

ในระยะนี้เราจะได้ยินโรคโควิด-19 

กับ โรคประจำาถิ่น คำาว่า “โรคประจำาถิ่น” ที่

จริงมาจาก “endemic” เป็นการที่โรคระบาด

ที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องที่ เช่น โรคไข้เหลือง 

เป็นโรคประจำาถิ่นในแอฟริกา โรคปอดบวม

ตะวันออกกลาง (MERS) ประจำาถิ่นอยู่ใน

ตะวันออกกลาง และถ้าระบาดใหญ่ทั่วโลก 

ข้ามทวีป ก็เรียกว่า “pandemic”

โรคโควิด-19 ยังคงระบาดทั่วโลกอยู่

แน่นอน ไม่ลดลงมาระบาดอยู่เฉพาะถิ่นใด

ถิ่นหนึ่งแน่นอน ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะเกิด

เฉพาะถิ่นหรือประจำาถิ่น

โรคระบาดเราจะมี โรคติดต่อ (com 

municable disease) เช่น หัด คอตีบ และ

โรคติดต่อ ที่เราพบมาตั้งแต่ในอดีต และ

สามารถควบคุมได้ด้วยวัคซีน เราก็ไม่เรียกว่า 

โรคประจำาถิ่น

โรคติดต่อ มีจำานวนมากมาย ถ้าโรค

นั้นมีความร้ายแรง มีความรุนแรง อัตรา

ตายสูง หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข จะ

ประกาศเป็น “โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง” 

เพื่อการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญ

เสีย และเรายังมี พ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย

ร้ายแรง เพื่อเข้ามาควบคุม  โรคนั้น จะอยู่ใน

บัญชีของพระราชบัญญัติโรคติดต่ออันตราย

ร้ายแรง

โรค covid-19 ก็เช่นเดียวกัน ที่ผ่านมา

เราถือว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โรค

นี้จึงอยู่ในบัญชีตามพระราชบัญญัติ เพื่อใช้

กฎหมายมาควบคุมดูแล

ถ้าในอนาคต โรค covid-19 มีความ

รุนแรงน้อยลง และเราต้องอยู่กับโรคนี้

เหมือนกับอยู่กับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น 

ไข้หวัดใหญ่ ที่จะมาตามฤดูกาล เราก็ไม่ได้

ถึงกับควบคุมดูแลแบบโรคติดต่ออันตราย

ร้ายแรง

ดังนั้น โรคโควิด-19 จึงไม่มี โอกาส

ที่จะเป็น “โรคประจำาถิ่น” เพราะยังคง

ระบาดทั่วโลก และเป็นไปไม่ได้ที่จะระบาด

อยู่เฉพาะถิ่น แต่ถ้าในอนาคต โรคโควิด-19 

ความรุนแรงน้อยลง และมีอัตราการป่วย

เข้าโรงพยาบาล ไอซียู เสียชีวิต ลดลงอย่าง

มาก เพราะประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน 

ตัวไวรัสเองลดความรุนแรงลง และถ้าโรคนี้

คล้ายไข้หวัดใหญ่ ก็จะเรียกว่าโรคโควิด-19 

ตามฤดูกาล เช่นจะระบาดมากในฤดูฝน หรือ 

“โรคติดต่อทั่วไป” โดยที่การดูแลและควบคุม 

และ กฎเกณฑ์ การรายงาน ควบคุม ดูแล

รักษา และป้องกันตามปกติคล้ายโรคทางเดิน

หายใจทั่วไป เช่นไข้หวัดใหญ่

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการควบคุมโรคโค

วิด-19 ว่า ที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมมา

มาก และประชาชนให้ความร่วมมือดี พร้อม

ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอ เมื่อมองไปถึงเรื่อง

การให้ โควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น เพราะ

ไทยมีความเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการ

และความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึง

ต้องอยู่ในจุดที่ควบคุมโรคได้ และเข้าใจโรค 

ตรงนี้เรียกว่าโควิดฟรีคันทรี เป้าหมายคือ

ลดการเสียชีวิตจากโควิดให้น้อยลงอยากให้

เหลือ “ศูนย์”

ด้วยการฉีดวัคซีน มียารักษาโรคเพียง

พอ มีความร่วมมือของประชาชนในการ

ป้องกันโรค คำาว่าโควิดฟรี จึงไม่ได้แปลว่า 

ไม่มีการติดเชื้อเลย แต่หมายถึงจัดการได้    

เราเคยทำาได้ครั้งหนึ่ง ไทยไม่มีผู้เสียชีวิตจาก

โควิด-19 ถึง 6 เดือน แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่

เข้ามา ทำาให้มีสูญเสียในที่สุด

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าสังคมเข้าใจ

แล้วว่าจะอยู่กับโรคอย่างไร พฤติกรรมแบบ

ไหนมีความเสี่ยง ก็ขอให้ช่วยกันหลีกเลี่ยง 

ทางกระทรวงได้เตรียมการทั้งระบบการ 

กระจายวัคซีนไปจนถึงการรักษา เมื่อช่วย

กันแล้ว จะไปถึงวันที่ไทยจะไม่มีการเสียชีวิต

จากโควิด-19

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวง

สาธารณสุขมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรค

โควิด-19 (EOC) มาต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 

2563 ถึงวันน้ีเป็นเวลา 2 ปีเต็ม รวม 411 คร้ัง 

เพื่อติดตามสถานการณ์และกำาหนดมาตรการ

ท่ีเหมาะสม มีการพิจารณาความรุนแรงของ

โรค ภูมิต้านทานของคนในประเทศ ความ

สามารถในการรักษาพยาบาล เวชภัณฑ์ องค์

ประกอบต่างๆ และการรับรู้ของประชาชน 

คาดว่าจะควบคุมให้เป็นโรคประจำาถ่ินได้

ภายในปี 2565 น้ี ซ่ึงต้องอาศัยการบริหาร

จัดการ จึงมีการประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนดำาเนินการให้โรคโค

วิด-19 เป็นโรคประจำาถ่ิน แต่ยังไม่ได้ประกาศ

ให้เป็นโรคประจำาถ่ินในตอนน้ี

“การวางแผนดำาเนินการจะต้องสอด 

คล้องกัน ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีน มาตรการ

ควบคุมโรค การปรับกฎหมายต่างๆ และ

การรักษาพยาบาล ซึ่งแม้จะเป็นโรคประจำา

ถิ่น แต่จะไม่กระทบกับการรักษาเพราะคน

ไทยทุกคนมีกองทุนสุขภาพดูแล ทั้งหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และ

สวัสดิการข้าราชการ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว. 

นายกฯ

เศรษฐกิจไทยปี 2564 และ 2565 ที่รายงาน

โดยสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง

การคลังว่า เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่า

จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 ถึง 1.4) ปรับเพิ่ม

ขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อน ณ 

เดือนตุลาคม 2564 ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี โดย

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ฟื้น

ตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้ 

ขณะที่ ในปี  2565 นั้ น  คาดว่ า

เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วง

ร้อยละ 4.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย

ละ 3.5 ถึง 4.5) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการ

ใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นใน

หลายประเทศ รวมถึงการดำาเนินนโยบาย

ของรัฐบาล ที่ทำาให้การแพร่กระจายของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศมีผลกระทบ

ในวงจำากัด ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำาเนิน

นโยบายทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ที่เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม ส่งผล

ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวเพิ่มเติมว่า สำานักงานเศรษฐกิจการ

คลังรายงานด้วยว่า บทบาทของการดำาเนิน

นโยบายของรัฐบาลมีส่วนสำาคัญอย่างมากใน

การทำาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟื้นตัวอัน

เนื่องมาจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่ง

ออกสินค้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ ซึ่งมีส่วนสำาคัญในการประคับ

ประคองเศรษฐกิจไทย และเยียวยาผู้ ได้รับ

ผลกระทบในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดภายในประเทศท่ีปรับดีข้ึน และการ

เร่งกระจายวัคซีนท่ีมีความครอบคลุมมากข้ึน 

โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยาย

ตัวท่ีร้อยละ 0.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์

ท่ีร้อยละ -0.1 ถึง 0.4) และการลงทุนภาค

เอกชนจะขยายตัวท่ีร้อยละ 3.7 ต่อปี (โดยมี

ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.4 ถึง 3.9) ในขณะ

ท่ีมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยคาดว่าจะ

ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 19.0 ต่อปี (โดยมีช่วง

คาดการณ์ท่ีร้อยละ 18.7 ถึง 19.2) ตามการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปัญหา

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) ท่ีทยอย

คล่ีคลายลง 

สำาหรับในปี 2565 น้ัน แนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยยังคงส่งสัญญาณท่ีดี จะขยาย

ตัวเร่งข้ึนมาอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0 ต่อปี (โดย

มีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.5 ถึง 4.5) โดย

คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวท่ีร้อย

ละ 4.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 

4.0 ถึง 5.0) และภาคการท่องเท่ียวท่ีกลับมา

ขยายตัวหลังจากการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่าง

ประเทศผ่านระบบ Test & Go อีกคร้ัง ต้ังแต่

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยคาด

ว่านักท่องเท่ียวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามา

ในประเทศไทยจำานวน 7 ล้านคน ในขณะท่ี

การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวท่ีร้อยละ 

3.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.1 

ถึง 4.1) ตามอุปสงค์โลกท่ีฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง

“รัฐบาลภายใต้การนำาของ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ให้ความสำาคัญในการดำาเนินนโยบายทาง

เศรษฐกิจและการคลังท่ีเหมาะสม เพื่อให้การ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

ท่ัวถึงในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยได้ส่ัง

การให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จับตา ติดตามและ

ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด”

เขาเผยว่า ท่ีผ่านมาภาครัฐมีบทบาท

สำาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ภาครัฐจะมีการใช้

จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.

2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท และงบลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 วงเงิน 3.07 แสนล้านบาท รวมท้ังเงิน

กู้ตามพระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 วงเงิน 5 แสนล้าน

บาท ในส่วนท่ีเหลือท่ีคาดว่าจะมีการเบิกจ่าย

ได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะสนับสนุนการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจไทย และเยียวยาผู้ได้รับผลกระ

ทบในทุกกลุ่มอย่างตรงจุด รวมท้ังสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจต่างๆ อันจะส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันผู้บริโภค

และภาคธุรกิจ รวมท้ังการลงทุนในประเทศ

ปรับตัวสูงข้ึน ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพ

การคงกรอบอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมอีกด้วย” นายธนกรกล่าว.

ใต้ปะทะเดือด

ทั้ง 3 ฝ่ายยังคงกระจายกำาลังกันโอบล้อม

บ้านเช่าดังกล่าวไว้ 

ด้ าน พ.ต .อ .อดุลย์  แยนา รอง 

ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้เปิดเผยถึงอุปสรรค

การทำางานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ เวลา

ยาวนานจนข้ามวันข้ามคืนในครั้งนี้ ด้วย

ปัญหาบ้านเช่าที่คนร้ายได้เข้าไปกบดานว่า

มีด้วยกัน 6 หลัง ซึ่งแต่ละหลังสามารถเดิน

ทะลุกันได้ที่บริเวณช่วงด้านหลังของบ้านพัก 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้พยายามเข้าไปประชิด แต่

ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาทุกครั้ง 

ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวพบเห็น

คนร้าย 1 คน คล้ายลักษณะเหมือนถูกยิง

นอนจมกองเลือดเสียชีวิต แต่ยังไม่สามารถ

ระบุได้ในขณะนี้ว่าเป็นใคร 

ต่อมาเวลา 12.15 น. พ.อ.อิศรา ตัดสิน

ใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ด้วยการใช้กำาลัง

เจ้าหน้าที่ตำารวจและทหารบุกจู่ โจมพร้อม

กันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบ้านเช่า 6 

หลังซึ่งอยู่ติดกัน โดยคนร้ายที่อาศัยกบดาน

อยู่ที่บ้านเช่าห้องที่ 1 ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้า

หน้าที่ จนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจวิสามัญฯ 

เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน 

ทราบชื่อต่อมาคือ นายอับดุลฮากัม 

อาแว อายุ 26 ปี เป็นสมาชิกชุดปฏิบัติการ 

มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่ 70/1 ม.6 ต.มะ

รือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีหมาย

จับ ป.วิอาญา ศาล จ.นราธิวาส ที่ 198/64 

ลงวันที่ 12 พ.ค.64 เกี่ยวข้องกับเหตุขว้าง

ระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ ชคต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ 

จ.นราธิวาส เมื่อ 22 เม.ย.64 และเกี่ยวข้อง

กับเหตุขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐาน ฉก.ทพ.

นย.ที่ 8 ต.ทุ่งคา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อ 7 

เม.ย.64 ซึ่งมีบาดแผลถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสีย

ชีวิตตามบริเวณหน้าอกและลำาตัวหลายนัด 

โดยข้างศพเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนสงคราม

อาก้าจำานวน 1 กระบอก และอาวุธปืนพก 

ขนาด 9 มม.อีก 1 กระบอก รวมเป็น 2 

กระบอก พร้อมกระสุนจำานวนหนึ่งตกอยู่ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบพบ

บ้านเช่าห้องที่ 2 บริเวณห้องน้ำา เจ้าหน้าที่

พบศพคนร้ายอีก 1 คน ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิ

สามัญฯ เสียชีวิตในช่วงเย็นของวานนี้ จาก

การตรวจสอบทราบชื่อคือ นายมะตอฮา                                                            

ยูนุ อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกชุดปฏิบัติ                          

การ มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่ 26/3 ม.7 

ต.บางปอ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส มีหมายจับ 

ป.วิอาญา ศาล จ.นราธิวาส ที่ 201/64 ลง

วันที่ 12 พ.ค.64 เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ ชคต.ลูโบะบายะ 

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ซึ่งมี

บาดแผนถูกยิงที่บริเวณหน้าอกและแผ่นหลัง

จำานวนหลายนัด 

โดยข้างศพมีอาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 

ตกอยู่ข้างศพ 1 กระบอก และห่างจากศพ

ประมาณ 5 เมตรอีก 1 กระบอก รวมเป็น 

2 กระบอก พร้อมกระสุนจำานวนหนึ่งตกอยู่ 

เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐาน

ในที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะนำาศพผู้เสียชีวิตส่งโรง

พยาบาลระแงะ เพื่อให้แพทย์ทำาการชันสูตร

พลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนที่จะมอบ

ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา 

ส่วนกรณีความเสียหายของบ้านเช่า 

ซึ่งเกิดจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่กับกลุ่ม

คนร้ายเปิดฉากยิงปะทะกันนั้น หลังจาก

เจ้าหน้าที่ทำาการเคลียร์พื้นที่พร้อมทั้งเก็บ

รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และ

นำาศพผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายให้แพทย์ทำาการ

ชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่ โรงพยาบาล

ระแงะ ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารช่างจากกองพัน

ทหารช่างที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่เข้า

มาสนับสนุนตั้งแต่ในช่วงเช้า ได้กระจาย

กำาลังกันซ่อมแซมบ้านเช่าห้อง 1 ถึง 3 ซึ่ง

มีร่องรอยของกระสุนปืนที่บริเวณฝาผนัง 

ประตู หน้าต่างและหลังคาของบ้านพักบาง

ส่วน ให้กลับคืนสภาพดั่งเดิม มีทั้งเปลี่ยนให้

ใหม่และซ่อมแซม 

รายงานข่าวจากแหล่งข่าวหน่วยความ

มั่นคงนายหนึ่งที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ

กลุ่มผู้ไม่หวังดี เปิดเผยว่า เหตุการณ์กรณีดัง

กล่าวที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีสมาชิก

กองกำาลังติดอาวุธจำานวนหนึ่ง ได้มาอาศัย

อยู่ที่บ้านเช่าห้องที่ 2 ในจำานวน 6 ห้องแบบ

ไปๆ มาๆ ซึ่งวันเกิดเหตุในช่วงค่ำาที่ผ่านมา

ก็ได้มีเครือญาติ ของ 1 ใน 2 ผู้เสียชีวิตเดิน

ทางมาเยี่ยม ขณะที่เจ้าหน้าที่ ได้สนธิกำาลัง

เพื่อเข้าปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งก่อนที่เครือญาติ

จะเดินทางออกมาจากบ้านพัก ขณะที่เจ้า

หน้าที่ ได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น คนร้าย

ได้พูดคุยสั่งเสียกับเครือญาติว่าจะขอสู้ตาย

ไม่ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด  

ทำาให้การนำาบิดามารดาและผู้นำาศาสนามา

เจรจาไร้ผล จึงเป็นที่มาที่ ไปที่เจ้าหน้าที่ต้อง

ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการวิสามัญฯ ใน

ครั้งนี้ 

ด้าน พ.อ .อิศรา จันทะกระยอม 

ผบ.กกล.ทพ.จชด. เปิดเผยว่า จากการตรวจ

สอบอาวุธปืนในเบื้องต้น 4 กระบอกที่เจ้า

หน้าที่ตรวจยึดได้ของคนร้ายที่เสียชีวิต พบ

ว่าเป็นอาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 จำานวน 

1 กระบอก ที่ถูกปล้นมาจากคลังของกอง

พันพัฒนาที่ 4 ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง 

จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2547 ที่ผ่านมา. 

ไทยโพสต์ • ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

โดยกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ พระราช

ทานคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลความหมาย

ภาษาไทย จำานวน 5 หมื่นเล่ม  แจกจ่ายแก่

ประชาชนชาวมุสลิมในประเทศไทย หลังจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน 

อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม

แห่งซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 ที่  

ผ่านมา

ซึ่งระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการ

ครั้งนี้  ได้หารือถึงข้อราชการต่างๆ เป็น

สัญญาณ “ความสำาเร็จในการฟื้นฟูความ

สัมพันธ์ ไทย-ซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง ให้กลับ

มาอยู่ใน ‘ระดับปกติ’ อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง 

ถือเป็นการสิ้นสุด 3 ทศวรรษแห่งความ

ห่างเหิน” ดังที่คำาปรากฏในเพจของนายก

รัฐมนตรี

ในเบื้ องต้น ทั้ งสองฝ่ายเห็นพ้อง

ที่จะยกระดับผู้แทนทางการทูตของทั้งสอง

ประเทศ จาก “อุปทูต” ให้กลับมาเป็นระดับ 

“เอกอัครราชทูต” ดังเดิม รวมทั้งจะพิจารณา

จัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคี เพื่อผลักดัน

กรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆ 

ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป และ

ในโอกาสการพบหารือครั้งนี้ ได้กราบบังคม

ทูลเชิญมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย ให้เสด็จฯ เยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อหน้าใหม่ของ

ประวัติศาสตร์ในวันนี้ด้วย และประเมินว่าทั้ง

สองประเทศจะได้รับใน 9 ด้าน คือ

1.การท่องเที่ยว : ขยายความร่วมมือ

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เบื้องต้นคาดว่า

จะสร้างรายได้ให้ไทยไม่ต่ำากว่า 5,000 ล้าน

บาทต่อปี 2.ด้านพลังงาน 3.ด้านแรงงาน 

4.ด้านอาหาร 5.ด้านสุขภาพ 6.ด้านความ 

มั่นคง 7.ด้านการศึกษาและศาสนา 8.ด้าน 

การค้าและการลงทุน และ 9.ด้านกีฬา

โดยล่าสุด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระ 

เบีย โดยกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ 

ได้พระราชทานคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปล

ความหมายภาษาไทย จำานวน 5 หมื่นเล่ม 

แก่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย โดยผ่าน

สำานักจุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศ และกรรมการอิสลามประจำา

จังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับมุสลิม

ในประเทศไทย ทั้งตามมัสยิดและโรงเรียน 

องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา

เรียนรู้ให้ได้คุณประโยชน์ต่อไป.

กษัตริย์ซาอุฯมอบคัมภีร์อัลกุรอาน

ฉบับแปล5หมื่นเล่มให้มุสลิมไทย

กรุงเทพฯ • ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER 

POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและ

ความเป็นผู้นำา เสนอผลสำารวจเรื่อง ความ

ปลอดภัยของคนข้ามทางม้าลาย กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย

ดำาเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จำานวน 

1,145 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่  25-28 

มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 95.4 ระบุเคยเห็นรถส่วนใหญ่ 

เช่น มอเตอร์ไซค์ รถส่งสินค้า รถปิกอัป รถ

แท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถเมล์ เป็นต้น 

ไม่หยุดรถให้คนข้าม ตรงทางข้ามตาม

กฎหมาย ในขณะที่ร้อยละ 4.6 ไม่เคยเห็น

ที่น่าเป็นห่วงคือ มีไม่ถึงร้อยละ 1 

หรือเพียงร้อยละ 0.3 ที่เคยเห็นเจ้าหน้าที่

รัฐบังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อเนื่อง จับ

ปรับรถที่ ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลาย ตาม

กฎหมาย ในขณะที่เกือบร้อยละร้อย หรือ

ร้อยละ 99.7 ไม่เคยพบเห็น นอกจากนี้ 

เมื่อถามถึงประสบการณ์และความเห็นของ

ประชาชนต่อความปลอดภัยของคนข้าม 

ทางม้าลาย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

95.0 ระบุทางม้าลาย ทางข้ามที่ถูกกฎหมาย 

ขาดสัญญาณหรือป้ายเตือนล่วงหน้า หรือ

หมุดบนถนนให้รถชะลอตัวและหยุดรถ

ในขณะท่ีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 

ระบุผู้ขับขี่และผู้ข้ามขาดจิตสำานึกความ

ปลอดภัย ไม่มีน้ำาใจ ไม่คำานึงใจเขาใจเรา                                                           

และไม่เคารพกฎจราจร ในการข้ามทาง 

ม้าลายและหยุดรถให้คนข้าม โดยยังละเลย

และละเมิดสิทธิ ความปลอดภัยผู้อื่น ร้อย

ละ 94.0 ระบุอยากให้มีกล้องวงจรปิดและ

เทคโนโลยีทันสมัย ติดตั้งจับผิดรถยนต์ที่ ไม่

จอดให้คนข้ามถนน บนทางข้ามและปรับ

จริงจังต่อเนื่อง ร้อยละ 93.9 ระบุรู้สึกว่า

ทางม้าลายไม่ปลอดภัย และไม่เป็นพื้นที่

ปลอดภัยตามกฎหมายกำาหนด และร้อยละ 

93.5 ระบุ ควรเข้มงวดกวดขัน จริงจังต่อ

เนื่องเป็นพิเศษ ตรงจุดเปราะบาง คนข้าม

ถนน คนเจ็บป่วย หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 

เด็กเล็ก เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัดวา

อาราม

ร้อยละ 93.4 ระบุรถต่างๆ ที่ไม่หยุด

ให้ส่วนใหญ่เรียงลำาดับคือ รถมอเตอร์ ไซค์ 

รถส่งของ ส่งสินค้า รถปิกอัป รถแท็กซี่ 

รถเมล์ รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ร้อยละ 

92.9 ระบุใช้มาตรการทางสังคม คุมสังคม

กันเอง ให้ภาคประชาชนเดินเท้าและผู้ขับขี่ 

ถ่ายรูปผู้ฝ่าฝืน ละเมิดส่งเจ้าหน้าที่จับปรับ

กันอย่างจริงจัง กล้องหน้ารถ จัดการ คน

ทำาผิดกฎหมาย ทั้งคนข้ามและคนขับ ที่ก่อ

อันตรายผู้อื่น

ร้อยละ 92.9 เช่นกันระบุกฎหมายไม่

ศักดิ์สิทธิ์ เพราะขาดการบังคับใช้จริงจังใน

การคุ้มครองคนข้ามถนน บนทางข้าม ตาม

กฎหมาย, ร้อยละ 92.3 ระบุ พฤติกรรมของ

คนขับรถ ที่ทำาให้ประชาชนไม่ปลอดภัยทาง

ถนน คือ ขับรถย้อนศร ไม่จอดให้คนข้าม

ทางตามกฎหมาย ขับรถบนทางเท้า จอด

รถบนทางข้ามจนคนไม่สามารถข้ามตรง

ทางข้ามได้ กลับรถตรงที่ห้ามกลับรถ รถ

ที่พุ่งออกมาจากซอย เป็นต้น และร้อยละ 

91.2 ระบุขาดความช่วยเหลือด้านกฎหมาย                     

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนไม่รู้จะไปพึ่งพา

ใคร

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 94.3 ระบุควรปฏิรูปปรับปรุงกฎหมาย 

การบังคับใช้กฎหมาย เทคโนโลยี ความ

ปลอดภัยทางถนน ทั้งระบบมากกว่า ทำา

แบบไฟไหม้ฟางที่ปัญหายังคงมีอยู่เหมือน

เดิม ในขณะที่ร้อยละ 5.7 ระบุไม่ควร 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.6 ระบุ

ต้องเพิ่มโทษและจัดสรรค่าปรับ แบ่งส่วน 

ให้กับการพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัย

ทางถนนในจุดเกิดเหตุ ให้ตำารวจ และให้

ส่วนท้องถิ่นใช้รักษาความปลอดภัยทาง

ถนน และให้การศึกษา ตระหนักรู้ คนใช้รถ

ใช้ถนน ด้านความปลอดภัยคนข้ามถนน ใน

ขณะที่ร้อยละ 7.4 ระบุไม่ต้องเพิ่มโทษ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 92.4 ระบุต้องการให้ทุกภาคส่วน เช่น 

ตำารวจ กระทรวงคมนาคม ข้าราชการ กทม.                                                     

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

และภาคประชาชน ตื่นตัวร่วมสร้างทางม้า                                                                

ลายปลอดภัยและรณรงค์ ข้ามถนนทาง 

ม้าลายและหยุดรถให้คนข้าม ในขณะที่ร้อย

ละ 7.6 ไม่ต้องการ.

โพลเผยวิกฤตทางม้าลาย
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ผมก็อยูในชวงแรกๆ ของการสรางพรรค ผมยังไมรูเลยวาผม

จะเปนอะไรบาง อาจจะเปนภารโรงพรรคก็ได ไมมีปญหาอะไรเลย 

เพราะเราตองการขับเคล� อนพรรคไปขางหนา เพราะถาทุกคนเดินเขา

พรรคแลว กําความหวังไวในมือซายมือขวา แลวบอกวาผมตองอยู

ตรงน้ันอยูตรงน้ี ผมวาพรรคการเมืองทํายาก ผมมีประสบการณเร� อง

น้ัน ก็อยาเอาเร� องน้ีมาเปนเง� อนไขสําคัญ ไมเชนน้ันเราก็เดินหนาไม

ได 

-คนอาจมีคําถามหรือขอสงสัยวา พรรคสรางอนาคตไทยจะ

เปนพรรคเฉพาะกิจหรือไม?

อันน้ีสําคัญมาก ตอนเร่ิมตนต้ังพรรคสรางอนาคตไทย 

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ บอกวาทานจะทําการเมืองคร้ังน้ีเปนคร้ัง

สุดทายแลว ผมเองก็เคยประกาศวาท่ีมาคร้ังน้ีก็เปนการทําสงคราม

คร้ังสุดทายของผมเหมือนกัน เราทําคร้ังน้ีแลวก็จะสรางพรรคน้ีไว

เพ� อใหคนรุนหนุมสาวไดมาใชเพ� อเปนสถาบันการเมือง

 อยางสมมุติตอไป หากจะมีคนอยากขับเคล� อนประเทศโดย

ใชพรรคการเมือง เราอยากบอกเขาวาตอไปใหใชพรรคสรางอนาคต

ไทย เราจะสรางพรรคใหอยางสมบูรณ สรางบานหลังน้ีแลวคุณมาอยู

แลวสามารถเดินหนาไดเลย เราก็ชราภาพข้ึนทุกวัน อายุมากข้ึนทุก

วัน เราก็จะสรางพรรคไวใหเปนสถาบัน เราจะสรางพรรคน้ีใหเปน

พรรคการเมืองแนวใหม ให โอกาสคนรุนใหม ใหเขามาอยูรวมกับเรา 

-ไมใชวาอนาคตหากมีอะไรเกิดข้ึน กลุมส่ีกุมารไมทําตอแลว 

พรรคก็จะเลิกราไป?

ไมๆ  อันน้ีพูดก็พูดนะ คนในพรรคอาจจะชอบหรือไมชอบไมรู 

อยางสมมุติวาหากอนาคตมีการเปล่ียนแปลง หากทุกคนออกจาก

พรรค ผมก็ตองทําพรรคตอไป ทําใหพรรคเดินหนาตอไป ผมก็ตอง

เหน� อยอีก ดังน้ันทําเลนไมได 

-กติกาบัตรเลือกต้ังสองใบอาจไมเปนผลดีกับพรรคการเมือง

ต้ังใหมท่ียังไมมีฐานเสียงเหมือนพรรคการเมืองท่ีมีอยูแลว พรรค

สรางอนาคตไทยจะสูในกติกาน้ีอยางไร?

เปนความจริงวามันอาจไมเอ้ือกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก ไม

เอ้ือกับพรรคการเมืองท่ีต้ังข้ึนมาใหม รวมถึงท่ีแกไขรัฐธรรมนูญก็มี

การลดจํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อลงมาจากเดิม ตอนป 2562 มี 150 

คนก็เหลือ 100 คน ก็เปนขีดจํากัดทําใหพรรคการเมืองต้ังใหมต้ังยาก

และอยูยาก 

อยางไรก็ตาม หากมีกระแสโหมมาทางน้ีแลว พรรคสราง

อนาคตไทยก็ไปได นอกจากน้ีในสวนของผูสมัคร ส.ส.ระบบเขต เรา

ก็พยายามหาผูสมัครท่ีมีศักยภาพในแตละพ้ืนท่ี พรรคก็กําลังทํากันอยู 

โอกาสท่ีจะสูมองดูแลวคิดวามี เพราะวาเปอรเซ็นตของคนท่ีไมเอา

ดวยกับพรรคเกามีเยอะ เราแชรตรงน้ันได สวน ส.ส.เขตถาประชาชน

เบ� อ ส.ส.เกา เบ� อพรรคเกา ผมคิดวาคนใหโอกาสเรา อยางจะเห็นได

เชนพลังประชารัฐ ก็มีท่ีโนเนมท่ีไดเขามา ซ่ึงหากเราทํากระแสแบบ

น้ันได คนจะสนับสนุนเรา 

แมไมรูวาสุดทายแลว พรรคสรางอนาคตไทยจะประสบ

ความสําเร็จมากนอยแคไหนบนถนนการเมืองไทยตอจากน้ี แต 

นิพิฏฐ-แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย บอกวา ไมวาผลจะออกมา

อยางไร โดยเฉพาะสนามเลือกต้ังท่ีภาคใต ท่ีเขาไดรับมอบหมาย

ใหเปนคียแมนหลักในการดูแลพ้ืนท่ีเลือกต้ัง ก็ถือวาทําดีท่ีสุดแลว

สําหรับ สงครามคร้ังสุดทาย ท่ีเขาเคยประกาศไวกอนหนาน้ี 

ในชวงหน่ึงของการสัมภาษณ นิพิฏฐ เลายอนเร� องราว

กอนหนาน้ี กอนท่ีจะออกมารวมตอกเสาเข็มต้ังพรรคสรางอนาคต

ไทยวา ใชเวลาในการพิจารณาอยูประมาณสองเดือน ต้ังแต

ตัดสินใจวาจะลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปตย เพราะเรา

เร่ิมเห็นแลววาเราอยูไมไดแลว ก็คิดเร� องน้ีต้ังแตลาออกจากรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตยเม� อ 6 เมษายน 2564 ตอนน้ันหลาย

พรรคการเมืองเขาก็คิดวาผมคงอยูประชาธิปตยไมไดแลว หลาย

พรรคการเมืองติดตอมา ผมก็ไปคุยกับเกือบทุกพรรคการเมือง 

รวมถึงพรรคใหญๆ  คือเขามีไมตรีจิตเชิญมา เราก็ไปคุยๆ กัน แต

สุดทายแลวพรรคการเมืองท่ีผมเห็นวาเหมาะสมและมีความพรอม 

ในเร� องนโยบาย-คน-ความไมเปนสองข้ัวท่ีขัดแยงกันเยอะๆ ก็คิด

วาส่ิงเหลาน้ีน�าจะอยูท่ีพรรคสรางอนาคตไทย เลยมาอยูกับพรรคน้ี 

...กอนหนาน้ีก็ไดคุยกับคนท่ีเก่ียวของ เชน ดร.สมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ ก็คุยดวย 2-3 คร้ัง ผมก็เห็นวา ดร.สมคิดมีความต้ังใจ

ดี มีประสบการณและมองทะลุอนาคตของประเทศไทย คือมอง

เห็นวามันติดขัดตรงไหน มันมีตรงไหนอยางไร คือสามารถทํางาน

ไดเลย ผานประสบการณเยอะดานเศรษฐกิจ ผมวาเยอะท่ีสุดใน

ประเทศน้ีแลว 

...ผมวางใจและปลอดโปรงเม� อเขามาอยูกับพรรคใหม 

พรรคสรางอนาคตไทยก็ปลอดโปรง ไมไดรูสึกกดดันอะไรเลย อยู

กับประชาธิปตย ขออนุญาตเอยช� อหน�อย ผมกดดันมากเลย ผม

ต้ังใจทํางานมาก ฝนก็คิดถึงเร� องพรรคอยู ทํางานตลอดเวลา แต

วามันไปกันไมได แตพอมาอยูตรงน้ี เขาให โอกาสเราทํางาน แลว

เราทําไดจริง เราจินตนาการได เราไปถึงจุดน้ันได

...ดังน้ัน จะแพหรือชนะผมไมซีเรียสแลว ผมก็คิดวาผม

ทําในส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับชีวิตผม สําหรับพรรคการเมือง สําหรับ

ประเทศน้ีแลว สวนประชาชนจะรับหรือไม จะเอาหรือไม ก็แลว

แตประชาชน ผมวางมือแลว ผมไมถือวาผมแพหรือผมชนะแลว 

แตผมทําส่ิงดีๆ ในชีวิตผมใหกับประเทศน้ีแลว แตถาประชาชน

เห็นวาไมใช ประชาชนไมรับขอเสนอ ผมก็วางมือ ผมไมรูสึกแพ

ชนะแลว แตถาอยูประชาธิปตย ผมยังรูสึกวาแพชนะ อยาง 

ศุภชัย ใจสมุทร (พรรคภูมิใจไทย) ก็พูดถึงผมทุกคร้ังวา ส.ส.สอบตก 

เอยปากก็บอกวาผม ส.ส.สอบตก ผมก็บอกวาผมสอบตกจริง แตผม

ไมสกปรก ผมไมซ้ือเสียง ผมไมหลอกคนเร� องกัญชา น่ีคือชีวิตผม ไม

เหมือนกัน แตตกจริงครับ แตตกเพราะอะไรเด๋ียวคอยวากัน มันมีเหตุ

ของมัน 

นิพิฏฐ กลาวตอไปวา สําหรับพ้ืนท่ีเลือกต้ังภาคใตท่ีรับผิดชอบ 

เทาท่ีเห็นขณะน้ีพ้ืนท่ีเลือกต้ังภาคใต การเลือกต้ังคร้ังหนาจะเปน

สมรภูมิท่ีมีการแยงชิงกันหนักกวาทุกภาค ก็มีคนพูดกันวา เม� อคน

ภาคใตเลือกพรรคภูมิใจไทยได ตอไปคนภาคใตก็เลือกไดทุกพรรค แต

พรรคสรางอนาคตไทยคิดวาเราจะไมทําแบบพรรคการเมืองอ� น เรา

จะทําแบบพรรคการเมืองใหม การเมืองสุจริต การเมืองท่ีมีความ

ซ� อสัตยซ� อตรงตอระบอบประชาธิปไตย แตเราก็ไมไดปฏิเสธวาตองมี

ทุนท่ีจะขับเคล� อน เราไมปฏิเสธทุน แตเราจะไมใชทุนขับเคล� อนเปน

ตัวหลักในการผลักดัน

-ในภาคใตถูกมองวามีความเปนภาคนิยมคอนขางสูง โอกาส

ท่ีพรรคการเมืองอ� นๆ จะเขาไปมี ส.ส. ทําการเมืองในพ้ืนท่ียังเปด

อยูหรือไม?

ความเปนภาคนิยมก็ยังมีอยูสวนหน่ึง คือคนภาคใตก็ยังอาจ

รูสึกวา พรรคประชาธิปตยเปนของคนภาคใต แตวาก็เร่ิมลดนอย

ลง เพราะวาภาคใตมีจุดออนอยูสองเร� อง หน่ึง-ภาคใตเจริญชากวา

ภาคอ� น สอง-คนภาคใตรวยชากวาคนท่ีอ� น ถามันมีอะไรข้ึนมาแลว

ทําใหบางคนในประเทศรวยข้ึน คนภาคใตจะรวยชากวาคนสวนอ� นๆ 

นอกจากน้ีเร� องโครงสรางทางเศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐานของภาคใต

โตชากวาภาคอ� น เพราะฉะน้ันเม� อคนภาคใตเร่ิมคิดวาเราเสียเปรียบ

คนภาคอ� น เราเสียโอกาส เขาก็ตองหาโอกาสใหม 

-พรรคสรางอนาคตไทยต้ังเปาวาจะได ส.ส.ภาคใตก่ีคนในการ

เลือกต้ังรอบหนาท่ีจะมีข้ึน?

ยังไมถึงกับวางเปาวาคาดหมายไวก่ีท่ีน่ัง แตเราก็หวังไวจํานวน

หน่ึง แตจํานวนเทาใดคงตองดูความเปนจริงท่ีจะเกิดข้ึนกอน เราก็

หวังไว และส่ิงท่ีผมอยากฝากบอกไปถึงประชาชนในภาคใตก็คือ ตัวผู

สมัคร ส.ส.ของพรรคสรางอนาคตไทยท่ีนําเสนอแตละเขต คุณสมบัติ

ไมแพพรรคการเมืองอ� นๆ และเหนือกวาพรรคอ� นทุกพรรค ผมยืนยัน 

ท้ังเร� องการศึกษา ประสบการณการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ ผม

คิดวาเราเหนือกวา 

ผมอยูพรรคการเมืองเดิมมา 30 ปผมรู เพราะพอผมไดไป

สัมผัสคนท่ีพรรคจะสงลงแขงขัน ผมคิดวาพรรคสรางอนาคตไทย

เหนือกวา เพียงแตคนจะเลือกหรือเปลาเทาน้ัน ซ่ึงสวนใหญจะเปนผู

บานไหนมีสองส่ิงน้ีก็จะมีประสบการณท่ีจะพาบานหลังน้ันใหฝาฟน

ไปได ประเทศก็เหมือนกัน ตองมีคนท่ีมีประสบการณ จะท้ิงผมได

อยางไร แลวขณะเดียวกัน เราก็ท้ิงเด็กไมได คนแกก็เหมือนกับท่ี พล

ตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เคยพูดไว คนหนุมไมเคยแก แตผมเคย

เปนหนุมมากอน เคยผานประสบการณ แตคนหนุมไมเคยแก 

-ในทางการเมืองคนจะมองและคิดกันวา คนรุนใหมจะไปเท

เสียงเลือกพรรคการเมืองพรรคหน่ึงท่ีพยายามเนนคนรุนใหมๆ ?

ก็ไมขัดของ แตอยากใหคนรุนใหมหรือคนรุนไหนก็แลวแตเปด

ใจกวาง ฝนไดแตวาตองเปนส่ิงท่ีเปนไปไดดวย เปนไปไดจริงดวย ฝน

แลวมันเปนไปไมไดจริง-ไมได อยางสงครามในอดีตเราจะเห็นวา บาง

กองทัพเขมแข็งมาก ไปตีเมืองบางเมืองได แตครอบครองเมืองดัง

กลาวไมได คือชนะแตปกครองไมได มันอาจจะมีพรรคการเมืองแบบ

น้ันก็ได ชนะแลวแตปกครองไมได ชนะแลวแตบริหารไมได แลว

มันจะมีประโยชนอะไรครับ ก็ท้ิงไวเปนซากปรักหักพังของสงคราม

เทาน้ัน ไมมีประโยชนเลย ฝนแลวก็ตองทําใหไดตามท่ีฝนดวย เรา

ก็กลัวความฝนของคนบางหมูบางเหลา ซ่ึงท่ีฝนแลวมันเปนโลกใน

จินตนาการ โลกเสมือนจริง คือมันตองอยูบนโลกของความเปนจริง

ดวย 

สถานการณสุมเสี่ยง

มีโอกาสอยูไมครบเทอม 4 ป

-สถานการณการเมืองในอนาคตประเมินวาอยางไร หลังพลัง

ประชารัฐมีมติขับ 21 ส.ส.ออกจากพรรคไป สภาจะอยูครบเทอมได

หรือไม หรือจะยุบเสียกอน?

การยุบสภาตองทําเปนพระราชกฤษฎีกายุบสภา หลักของการ

ยุบสภาก็คือมีความขัดแยงกันระหวางฝายบริหาร หรือฝายรัฐบาลกับ

ฝายสภาในปญหาสําคัญ และรัฐบาลเห็นวาปญหาท่ีมีความขัดแยง

กันดังกลาวควรใหประชาชนตัดสินใจ วาจะเลือกอยูฝายรัฐบาลหรือ

เห็นดวยกับสภา แลวฝายนายกรัฐมนตรีก็จะตัดสินใจยุบสภาเพ� อให

ประชาชนตัดสินใจในประเด็นดังกลาวน้ัน 

ในขณะน้ีผมยังไมเห็นความขัดแยงท่ีสําคัญระหวางฝายรัฐบาล

กับฝายรัฐสภาเลย มีแตวาองคประชุมสภาลม ซ่ึงไมใชความขัดแยง 

เพราะบางคนอยูในหองประชุมสภาแตไมกดบัตร ไมแสดงตัว เม� อ

ไมมีความขัดแยงระหวางทางสภากับรัฐบาล ทําใหเหตุผลในการท่ีจะ

ยุบสภาจึงยังไมมี 

สวนเร� องการพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

สองฉบับท่ีจะเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมรัฐสภา สองฉบับ

คือราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.การเลือกต้ัง ส.ส. และราง 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง ก็ตองใหรัฐสภามีการพิจารณาใหเสร็จส้ิน แต

หากวารัฐบาลจะยุบสภา โดยท่ีกระบวนการออกกฎหมายท้ังสองฉบับ

ยังไมแลวเสร็จตามข้ันตอน ทางคณะกรรมการการเลือกต้ังก็จัดการ

เลือกต้ังได โดยการออกประกาศอะไรตางๆ ออกมา แตจะไมไดรับ

การยอมรับ เพราะประกาศเหลาน้ันไมไดผานความเห็นชอบของผู

แทนปวงชนชาวไทย 

สวนหากจะถามวา หากรัฐบาลจะใชวิธีออกเปนพระราช

กําหนดกฎหมายเลือกต้ังออกมาไดหรือไม-ก็ได โดยเขาอาจจะอางเหตุ

ความจําเปนฉุกเฉิน แตวามันจะย่ิงหนักไปกวาเดิมอีก เพราะพระราช

กําหนดเปนอํานาจของฝายรัฐบาลฝายเดียว กติกาเลือกต้ังถูกกําหนด

จากรัฐบาลฝายเดียว คนท่ีลงสูการเลือกต้ังเขาจะไมยอมรับ มันก็จะ

เปนประเด็นวาการเลือกต้ังไมสุจริตและเท่ียงธรรมอีก

 ผมวาทางที่ดีที่สุดก็คือ หากขัดแยงกันมาก อยูไมไดแลว ก็

ควรรอกฎหมายลูกใหเสร็จกอนแลวคอยวากัน แบบนั้นผมวาทุกคน

รับได โดยก็อาจใชวิธีการตางๆ ได เชนการเปดประชุมรัฐสภาสมัย

วิสามัญ ในชวงหลังรัฐสภามีการรับหลักการรางแกไข พ.ร.บ.ทั้ง

สองฉบับวาระแรกในสมัยประชุมรัฐสภาสมัยนี้ แลวกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จ ก็อาจเปดสมัยวิสามัญแลวพิจารณาตอวาระสอง

และวาระสามก็ทําได ซึ่งหากจะเรงก็เสร็จได เพราะรางทั้งสองฉบับ

พรรคการเมืองตางๆ ก็อานรางแกไข พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับมากอนที่

รัฐสภาจะพิจารณากอนหนานี้มาหมดแลว เขารูแลววาตรงไหนควร

แกไมควรแก จะเรงก็ไดหรือจะปลอยยาวก็ได 

-ประเมินวาโอกาสรัฐบาลจะอยูไมครบเทอมมีแคไหน? 

ผมวาจากสถานการณแบบตอนนี้ มีโอกาสเกินครึ่งแลวที่

จะอยูไมครบเทอม อยูไปก็ไมมีความสุขแลว พวกเด็กๆ ในบาน

ทะเลาะกันทุกวัน จะอยูทําไม พอจะกินขาว แตตองมากลัวลูกจะ

วางยาอยูทุกวัน แตดูแลวสมัยประชุมสภาสมัยนี้คงประคองไปได 

เพราะเหตุผลในการจะยุบสภา มันยังไมมี เหตุผลในการเสนอพระ

ราชกฤษฎีกาตอพระเจาอยูหัว ยังไมมีในการจะขอยุบสภา แตหาก

ในสมัยประชุมนี้ ถามีรางกฎหมายสําคัญของรัฐบาลไมผานความ

เห็นชอบ แบบนี้ รัฐบาลก็ตองยุบสภาหรือลาออก. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

สมัครหนาใหม แตคนเกาก็มี แตการจะบอกวาหนาใหมหรือหนา

เกาตองดูวา ในเขตเลือกต้ังน้ัน พรรคเราแขงกับใครดวย บาง

เขตเราตองการสงคนน้ี ดูแลวดีมาก เปนคนหนุมประสบความ

สําเร็จ แตวาฐานในพ้ืนท่ีเขาอาจจะไมมี อาจยังสูคนท่ีอยูมาย่ีสิบ

ปไมได ฐานคนน้ันก็อาจจะดี แบบน้ีเราก็ตองนําคนท่ีพอมีอาวุโส

บางมาลงแขงขันกัน เราก็เสียดายเหมือนกัน แตหากคนบอก

วาอยากให โอกาสคนหนุม แบบน้ีพรรคสงลงแขงเลย แตวาจุด

ออนของคนใหมก็คือยังไมมีฐาน คนรูจักยังนอย ย่ิงในเวลาจํากัด

ดวย มันก็ทํายาก ซ่ึงวาท่ีผูสมัครของพรรคจะมีอดีต ส.ส.ดวย

สวนหน่ึง สําหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผมเคยลงไป

ประชุมในพ้ืนท่ีมาสองคร้ังแลว ก็กําลังพิจารณากันอยู มันยาก

เพราะมีหลายพรรคมาก และเปนพ้ืนท่ีเฉพาะดวย ตอนน้ีก็ยังไม

ลงตัว 

นิพิฏฐ-แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย กลาวปดทายถึง

พรรคการเมืองใหมพรรคน้ีวา คิดวาโลกหลังจากน้ีจะมีวิกฤตท่ี

ซํ้าซอนเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ไมวาจะดวยเหตุทางธรรมชาติหรือ

โรคภัยไขเจ็บท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาใหมอีก ดังน้ันในอนาคตอาจจะ

มีวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลัน อาจจะมีวิกฤตเศรษฐกิจ

เกิดข้ึนอีก พรรคสรางอนาคตไทยไดมีการเตรียมบุคลากร เตรียม

นโยบายพรรคท่ีจะรองรับวิกฤตเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ซ่ึงผมคิดวาพรรคเราคิดเร� องน้ีมากกวาทุกพรรค ในขณะน้ี

พรรคการเมืองใหญหลายพรรคมัวแตทะเลาะกันในเร� องตางๆ 

แตพรรคเราไมไดทะเลาะกับใคร เรากําลังผลิตนโยบายดาน

เศรษฐกิจ

...นอกจากพรรคสรางอนาคตไทยไมมีความขัดแยงกับการ

แบงคนออกเปนสองข้ัวแลว พรรคเตรียมคนรุนใหมท่ีจะนําพา

ประเทศเขาสูการแขงขัน เราเปดพ้ืนท่ีใหคนรุนใหมเยอะมาก เรา

อยากใหคนรุนใหมใชพรรคสรางอนาคตไทยเปนสถาบันทางการ

เมือง ท่ีจะขับเคล� อนประเทศไปขางหนา ซ่ึงคนรุนใหมท่ีเราเชิญ

ชวนและตอนน้ีมาอยูกับสรางอนาคตไทย เปนคนรุนใหมๆ  ท่ีเขา

จะอธิบายเหตุผลในการมาทํางานกับพรรคสรางอนาคตไทยได

เลย โดยคนเหลาน้ีประสบความสําเร็จในชีวิตมาในวัยตนๆ ท้ัง

ส้ิน สวนใหญไมใชคนโนเนม เขาพรอมเสียสละ โดยวางธุรกิจ

เขาไวคร่ึงหน่ึงมาทําการเมือง แบบน้ีผมวาเราตองสนับสนุน ผม

อยากใหคนรุนใหมๆ  ท่ีมองพรรคสรางอนาคตไทยอยูตอนน้ีดูคน

รุนใหมของเราเปนตัวอยาง แลวมาทํางานรวมกับพรรคสราง

อนาคตไทย.

ถามถึงวา พรรคมีการมองไวหรือไมวาตองการเจาะฐานเสียง

กลุมใดเปนพิเศษ นิพิฏฐ-แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย ตอบวา 

เราไมแยกกลุม เพราะหากเราแยกกลุมเทากับวาเรายังอยูทามกลาง

ความขัดแยง อยางเชนหากบอกวาจะเนนคนหนุมสาว เทากับจะ

ละเลยคนวัยอาวุโส มันก็ไมได อีกอยางเราจะเห็นได วันน้ีกระแสของ

คนหนุมสาวก็ปะทะกับคนรุนเกา ถาเราบอกวาเราหวังฐานเสียงคน

รุนใหม ก็เทากับไปปะทะสรางความขัดแยงกับอีกรุนอีก 

...ผมเช� อคําคําหน่ึงในหนังสือเร� อง อยูกับกง ท่ีบอกวา “บาน

ท่ีดี บานท่ีอบอุน มันตองมีท้ังเสียงไอของคนแก และเสียงรองของ

เด็กดวย” ท่ีหมายถึงบานน้ันจะเปนบานท่ีสมบูรณได ตองมีคนท่ีมี

อาวุโสมีประสบการณ เราเช� อม่ันประสบการณของคนเหลาน้ีได ใน

ขณะเดียวกันเสียงรองของเด็กมันคือพลัง มันคืออนาคต มันคือความ

หวัง เพราะเด็กจะเติบโตข้ึนมาอยางแข็งแรงและสมบูรณ ถาเขามี

คนท่ีมีประสบการณคอยชวย เสียงไอของคนแกกับเสียงรองของเด็ก 

พื้นที่เลือกตั้งภาคใต การเลือกตั้งครั้งหนาจะเปนสมรภูมิที่มีการแยงชิงกัน

หนักกวาทุกภาค....ความเปนภาคนิยมก็ยังมีอยูสวนหนึ่ง..แตวาก็เริ่มลด

นอยลง..จะแพหรือชนะไมซีเรียสแลว คิดวาผมทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ

ชีวิตผม  สําหรับพรรคการเมือง สําหรับประเทศนี้แลว...แตถาประชาชน

เห็นวาไมใช ประชาชนไมรับขอเสนอ ผมก็วางมือ

สงครามครั้งสุดทาย 

เลือกตั้งรอบหนา ภาคใต-สมรภูมิเดือด
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เสนทางการเมือง ‘สรางอนาคตไทย’ 

ไมซายสุดขั้ว ไมขวาสุดโตง

จะเดินแบบไหน ในยุคการเมือง 2 ขั้ว 

ลังเปดตัว พรรคสรางอนาคตไทย พรรคการเมืองตั้งใหม

ไปเม� อ 19 มกราคมที่ผานมา จากนั้นสัปดาหที่ผานมา 

แกนนําผูรวมกอตั้งพรรคสรางอนาคตไทยที่เปนสองอดีต

แกนนําพรรคพลังประชารัฐ คือ สนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.

พลังงาน และสุพล ฟองงาม อดีต รมช.มหาดไทย ก็เดินสายลงพื้น

ที่ภาคอีสานเชนจังหวัดนครพนม เพ� อพบปะประชาชนและจัด

เตรียมผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ภาคอีสานตอทันที 

สวนทิศทางของพรรคสรางอนาคตไทยจะขยับทางการเมือง

อยางไรตอจากนี้ มีการเปดเผยจาก นิพิฏฐ อินทรสมบัติ นักการ

เมืองช� อดัง อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย-อดีต รมว.วัฒนธรรม ที่ลา

ออกจากพรรคประชาธิปตยหลังอยูมารวม 29 ป เพ� อมารวมตั้ง

พรรคสรางอนาคตไทย พรรคการเมืองที่บอกวา ไมซายสุดขั้ว ไม

ขวาสุดโตง ซึ่ง นิพิฏฐ เช� อวาจุดยืนและการขับเคล� อนทางการ

เมืองดังกลาว จะตอบโจทยความรูสึกของประชาชนจํานวนไมนอย

ที่เริ่มเบ� อพรรคการเมืองแบบเกาๆ เบ� อความขัดแยงทางการเมืองที่

อยูในสังคมไทยมารวม 16 ป และตองการเห็นการเมืองแบบใหม 

นิพิฏฐ-แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย กลาววา หลังจาก

พรรคเปดตัวไปเม� อวันที่ 19 มกราคมที่ผานมา ทุกอยางทําไดตามที่

ตั้งเปาหมายไว หลังจากนี้เปนเร� องของพรรคในการวางยุทธศาสตร

แตละดานจะดําเนินไปอยางไร เชนยุทธศาสตรการคัดเลือกตัวผู

สมัคร ส.ส.แตละภาค ยุทธศาสตรการชี้แจงเปาหมายของพรรค

และนโยบายของพรรคตอประชาชน 

สวนขอแตกตางระหวางพรรคสรางอนาคตไทยกับพรรคการ 

เมืองต้ังใหมพรรคอ� นๆ ท่ีมีอยูหลายพรรคในปจจุบัน เร� องน้ีมองวา

พรรคการเมืองท่ีต้ังข้ึนมาใหมในชวงท่ีผานมา คงมีความเห็นท่ีตรงกับ

พรรคสรางอนาคตไทย อยางหน่ึงก็คือ คิดวาประชาชนสวนหน่ึงเบ� อ

ความขัดแยง เพราะเราอยูทามกลางความขัดแยงอยางนอยท่ีสุดก็

รวม 16 ปแลว ต้ังแตมีการยึดอํานาจจากคณะ คมช.เม� อป 2549 มา

ถึงปจจุบันป 2565 ก็ผานมา 16 ป ผมคิดวาพรรคการเมืองเขาคงเห็น

วา เราจะอยูทามกลางความขัดแยงท่ีแบงประชาชน ท่ีนิยมชมชอบ

พรรคการเมืองแบงเปนสองข้ัวแบบน้ีตอไปไมไดแลว

...16 ปท่ีผานมา มันพิสูจนแลววา การแบงข้ัวกันสุดโตง ท้ัง

สองขาง มันไปไมไดแลวจริงๆ เพียงแตวาหากใครคิดวาแบบท่ีเปน

อยูมันไปได ถาพลังประชารัฐคิดวามันไปได แลวตองเอาชนะอีก

ฝายหน่ึงอยางเด็ดขาดแลนดสไลด คุณก็นําไป เราไมมีสิทธ์ิจะไปวา

อะไรคุณ หรือวาฝายเพ� อไทย กาวไกลจะบอกวาตองไปแบบน้ี ตอง

เอาชนะกันใหเด็ดขาด สูกันไปใหแลนดสไดลกันไป ดานซายสุดข้ัวไป

เลย ก็แลวแตเขา เราไมเคยวาเขาในเร� องความคิด แตถาประชาชน

ท้ังสองขางหรือประชาชนท่ีอยูตรงกลางบอกวา ยุติความขัดแยง 

เถอะ นําประเทศเขาสูการแขงขัน เอาคนรุนหนุมสาวมาทํางาน หา

หลักประกันชีวิตใหคนรุนใหม ใหคนท่ีแตงงานมีครอบครัว ใหผูสูงอายุ 

ใหยุติความขัดแยงแลวนําประเทศเขาสูการแขงขัน เพ� อสรางหลัก

ประกันในชีวิตท่ีม่ันคงใหกับประชาชน ก็ขอใหมาอยูกับเรา ท้ิงความ

ขัดแยงมาอยูกับเราท่ีสรางอนาคตไทย ไมตองไปพิสูจนวาใครผิดใคร

ถูกอยางไร ไมมีประโยชนแลว เลยเวลาน้ันไปแลว 

...ที่ผมอยากใหประชาชนเลยความขัดแยงนี้ เพราะวามันมี

หลักวาความขัดแยงที่มันสะสมกันเกินหนึ่งเจเนอเรชัน มันจะกลาย

เปนความขัดแยงที่แกยากมาก อันนี้คือหลักของ การแกความขัด

แยงในโลกเลย 

เราจะเห็นไดวาในสังคมใด หรือของประเทศไหนท่ีมีความขัด

แยงเกินหน่ึงเจเนอเรชันจะแกยากมาก ประเทศไทย หน่ึงเจเนอเรชัน

ก็ประมาณน้ี 16-17 ป เพราะฉะน้ันประเทศไทยกําลังจะเกินหน่ึงเจ

เนอเรชันของความขัดแยงแลว และตอไปอาจจะแกยาก พรรคสราง

อนาคตไทยเลยเชิญชวนคนไทยท้ิงความขัดแยง แลวมาจับมือกันนํา

ประเทศเขาสูการแขงขัน แขงกับเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร นํา

ประเทศเขาไปคุยกับจีน สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป แบบน้ีดีกวา 

-การที่พรรคสรางอนาคตไทยประกาศจุดยืนทางการ

เมือง ไมซายสุดขั้ว ไมขวาสุดโตง ในขณะที่คนมองวาคนที่อยู

ในการเมืองไทย หรือคนที่จะลงคะแนนเสียง ยังคงแบงออกเปน

สองฝายสองขั้วอยางชัดเจน พรรคสรางอนาคตไทยจะมีแนวทาง

การเมืองอยางไร?

ผมคิดวาเราหวังคนสองกลุม โดยกลุมแรกคือกลุมคนที่เปน 

กลางจริงๆ เบ� อความขัดแยงแลว ผมคิดวาเราจะไดแนวรวมจาก

คนเหลานี้ ซึ่งคนเหลานี้ก็มีอยูหลายเปอรเซ็นต เราดูเร� องนี้มา

ตลอด คนที่ไมเอาทั้งสองขาง ไมเอาพรรคการเมืองเกา เปอรเซ็นต

ของคนที่ไมเอาพรรคการเมืองเกาพบวามีเพิ่มขึ้นเร� อยๆ เราหวังที่

จะมีสวนแชรกับกลุมคนที่ไมเอาพรรคการเมืองเกา 

ประเด็นที่สอง เราตองมองในมุมดีวาคนที่อยูสุดขั้วทั้งสอง

ขางเริ่มเบ� อแลว คนที่อาจไปซายสุดก็เริ่มเบ� อแลว ที่อาจมองวาไมมี

โอกาสที่จะชนะเลย หรือคนที่อยูขวาสุดก็เชนกัน อาจมองวาไมเห็น

โอกาสที่จะชนะเลย คนจากทั้งสองกลุมก็จะเดินออกจากฟากของ

ตัวเองมาอยูตรงกลางมากขึ้น เราก็หวังใหคนเหลานั้นไดเห็นดวย 

พรรคที่กลางๆ แบบของเราเริ่มตนแบบที่ผมบอกคือ หากคน

เบ� อความขัดแยง ไมเอาแลวแบบเพ� อไทย หากเพ� อไทยชนะ พลัง

ประชารัฐก็ไมหยุด หรือถาพลังประชารัฐชนะ เพ� อไทยก็ไมหยุดอีก 

ถาคนเบ� อแลวก็มีกลางๆ แบบที่สรางอนาคตไทยได ซึ่งคนกลุมที่จะ

มาแบบนี้ผมวามีเยอะ น�าจะมีไมต่ํากวาสามสิบเปอรเซ็นตของผูใช

สิทธิ์เลือกตั้ง 

การเลือกตั้งครั้งหนาคิดวาคงมีพรรคการเมืองสงคนลงสมัคร

กันเยอะ แตวาพรรคการเมืองที่จะเปนความหวังใหกับประชาชน 

และเปนความหวังที่ทําไดจริง ผมคิดวาคงไมเยอะ 

นิพิฏฐ-แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย กลาวตอไปวา สิ่ง

ที่เปนขอแตกตางที่สําคัญของพรรคสรางอนาคตไทยเปรียบเทียบ

กับพรรคการเมืองอ� นๆ ก็คือ พรรคสรางอนาคตไทยเราไมไปสุดขั้ว 

เราไมประกาศวาเราไปแนวนี้ ไปซายจัด ขวาจัด เราไมเปนแบบนั้น 

นอกจากนี้สิ่งที่พรรคเราคิดกันเยอะ นอกเหนือจากการเมือง คือเรา

คิดถึงการแกปญหาเศรษฐกิจของชาติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยตองบอก

วา พรรคการเมืองที่ดี คือพรรคการเมืองที่คาดการณถึงวิกฤตใน

อนาคตได 

...พรรคเริ่มคาดการณวา มันอาจจะมีวิกฤตเกิดขึ้นหลัง Post 

COVID-19 เชนอาจจะมีโรคระบาดใหม อยาง COVID-21 ขึ้นมา 

อันนี้ยกตัวอยางสมมุติขึ้นมา ดังนั้นพรรคสรางอนาคตไทย เราจะมี

ทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกรงกวาทีมอ� น ผมไปคุยกับพรรคการเมืองอ� นๆ 

มาเกือบทุกพรรคแลว เราไมบอกวาทีมเศรษฐกิจพรรคสรางอนาคต

ไทยดีกวาพรรคการเมืองอ� น แตเราใหความหวังกับประชาชนได

วา ทีมเศรษฐกิจของพรรคเปนทีมเศรษฐกิจที่ดีทีมหนึ่งในบรรดา

พรรคการเมืองที่ผมเห็นมาแลว 

นอกจากนี้ สิ่งที่ผมเห็นวาพรรคสรางอนาคตไทยมีความ

แตกตางจากพรรคการเมืองอ� นๆ ก็คือ เราเปนพรรคการเมือง

ที่มี คนหนุมสาว จํานวนมาก ผมอยูในพรรคประชาธิปตย ผม

ขออนุญาตเอยนาม มีทานเทอดพงษ ไชยนันทน, ทานบัญญัติ 

บรรทัดฐาน, ทานถวิล ไพรสณฑ มีคนที่อาวุโสหลายคน ผมอยู

พรรคประชาธิปตย ผมเปนคนหนุมไปเลย แตพอมาอยูพรรคสราง

อนาคตไทย ที่มีคนหนุมสาวเยอะมากที่เปนแบ็กอัปใหกับพรรค

สรางอนาคตไทย ผมกลายเปนคนที่มีอาวุโสไปเลยในพรรคใหม

แหงนี้ จึงเปนจุดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งของพรรคสรางอนาคตไทย 

คือมีคนหนุมสาวที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแลวมารวมทํางาน

การเมืองกับเราเยอะมาก

ไมเกิน 30 เม.ย.จัดทัพ

พรรคอยางเปนทางการ

-ผูรวมกอตั้งพรรคอยาง สนธิรัตน สนธิจิรวงศ, อุตตม   

สาวนายน สองอดีตรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ถึงตอนนี้ยังขายได

หรือไมทางการเมือง โดยเฉพาะที่จะชูเปนทีมเศรษฐกิจ?

ผมวาขายไดครับ เราทํางานเปนทีม คุณอุตตมและสนธิ

รัตน ผมคิดวาไดเคยทํางานที่ประสบความสําเร็จมาแลว ในชวงตน

ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ แลวก็มีคนที่คอยแบ็กอัปใหกับทั้งสอง

คน เชน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เปน

กําลังหลักของพรรคสรางอนาคตไทย ใหการสนับสนุนพวกเราอยู

รอยเปอรเซ็นต 

นอกจากนี้ พรรคยังมีคนที่ชํานาญดานเศรษฐกิจอยูในแวดวง

เศรษฐกิจอีกเยอะ แตตอนนี้เขายังอยูในตําแหน�ง เชนบางคนก็

เหลือเวลาอีกหกเดือนจะครบวาระ ตอนนี้ก็เลยยังไมอยากเปดเผย

ตัว คนเหลานี้ยังมีอีกเยอะ ซึ่งเราจะทยอยเปดตัวออกมาเปนล็อต

สองล็อตสามออกมาอีก 

สําหรับเร� องโครงสรางพรรคสรางอนาคตไทย ปจจุบัน

ยังเปนช� อคณะผูบริหารพรรคเดิมอยู โดยหลังจากน้ีตาม พ.ร.บ. 

พรรคการเมือง คิดวาไมเกินเดือนเมษายนปน้ีจะมีประชุมใหญของ

พรรคเพ� อรับรองรายงานการเงินประจําป และเปล่ียนแปลงกรรมการ

บริหารพรรค ทุกอยางก็จะเกิดข้ึนไมเกิน 30 เมษายน เราจะเปล่ียน

โครงสรางพรรค นําหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค 

กรรมการบริหารพรรคเขาไปตรงน้ัน จะทําใหเราเห็นโครงสรางของ

กรรมการบริหารพรรคไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

-หากมีนักการเมืองโดยเฉพาะกลุมการเมืองตองการยายเขา

สรางอนาคตไทย จะมีเง� อนไขมากนอยแคไหนในการรับคนเขาไป?

ก็มีเง� อนไขอยู 3-4 เร� องที่เราเคยคุยกัน คือหนึ่ง-ตองไมสุด

ขั้ว และตองไมเพิ่มเติมความขัดแยง ไมสรางความขัดแยงขึ้นใหม 

ความคิดเขาตองไมเพิ่มเติมความขัดแยงขึ้นในสังคมในบานเมืองขึ้น

มาอีก พอแลวเราไมเอาแบบนั้น แตขอใหมาชวยเรา มาทํางานรวม

กัน รวมถึงจะมาตอรองอะไรไมได ทําแบบนั้นไมได 

กลุมคนที่เปนกลางจริงๆ เบ� อความขัดแยงแลว ผมคิดวาเราจะไดแนว

รวมจากคนเหลานี้ ซึ่งคนเหลานี้ก็มีอยูหลายเปอรเซ็นต เราดูเร� องนี้มา

ตลอด คนที่ไมเอาทั้งสองขาง ไมเอาพรรคการเมืองเกา เปอรเซ็นตของ

คนที่ไมเอาพรรคการเมืองเกาพบวามีเพิ่มขึ้นเร� อยๆ เราก็หวังที่จะมีสวน

แชรกับกลุมคนที่ไมเอาพรรคการเมืองเกา

ห

อานตอหนา 15 


